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อิสรภาพแห่งความคิด

คำาร้องคดีแปดปี-พลเอกประยุทธ ์

‘ศาล รธน.’ อย่าให้เกิดวิกฤตศรัทธา 

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9412 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565  แรม 9 ค่ำา เดือน 9 ปีขาล

15

16

หน้า...

หน้า...

หหหนนนนนาาา.....หนา...2หนา...2
วาระรอน8ปชนวน
ขัดแยง-วิกฤตการเมือง?
วาระรอน8ปชนวน
ขัดแยง-วิกฤตการเมือง?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส.ส.ครวญงานพื้นที่เยอะองค์ประชุมร่อแร่แต่เช้าตกคํ่าไปไม่รอด!

จันทร์นี้ลุ้นกกต.ชงนายกฯ8ปี

ธรรมะ...คือคุณากร!!!

2หน้า...

เปิดเส้นทางท่องเที่ยว 

‘ชวนเธอ ไปชมดาว’ 

ส่งมอบประสบการณ์

เที่ยวแบบใหม่ยามค่ำาคืน
‘ใบเตย-ดีเจแมน’เต้น!

ปฏิเสธเอี่ยวForex-3D

ศาลสั่ง‘ยกคําร้อง’

‘เสี่ยวิชัย’กับพวก

นอนคุกต่อทั้งก๊วน
กรุงเทพฯ • นอนคุกต่อ ศาลอุทธรณ์ยก

คําร้อง “เสี่ยวิชัย” กับพวก 5 คน ขอประกัน

ตัวระหว่างอุทธรณ์คดีฟอกเงินกรุงไทยปล่อย

สินเชื่อกฤษดามหานคร หลังศาลอาญาคดี 

ทุจริตฯ สั่งจําคุก 38-860 ปี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  

ถนนเลียบทางรถไฟ ศาลอ่านคําสั่งศาลอุทธรณ์

เกี่ยวกับคําร้องขอปล่อยชั่วคราวของจําเลย 

ที่ 1, 2, 4-6 จําเลยคดีร่วมกันฟอกเงินที่มา

จากการปล่อยสินเชื่อแบงก์กรุงไทย-กฤษดา 

มหานคร ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 

เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายวิชัย กฤษดาธานนท์ 

กับพวก รวม 6 คน ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตฯ 

มีคําพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยทั้งหมดตั้ง

เเต่ 38-860 ปี ได้ยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราว 

โดยศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีคําสั่งให้ส่งคําร้อง

ให้ศาลอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์ความหนัก

เบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว 

ข้อหามีอัตราโทษสูง มูลค่าความเสียหายมี

จํานวนมาก ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจําเลย 

ที่ 1, 2, 4-6 จําคุก 20 ปี มีเหตุอันควรเชื่อว่า

จําเลยที่ 1, 2, 4-6 จะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้

ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคําร้อง

รัฐสภา • กกต.นัดถกปม “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ 

8 ปีจันทร์นี้ ลุ้นส่งศาล รธน.วินิจฉัยหรือไม่ 

ฝ่ายค้านผวายุบสภาก่อนกฎหมายเลือกตั้ง

บังคับใช้ ก้าวไกลหยวนๆ หาก “ประยุทธ์” 

เจออุบัติเหตุ ให้รักษาการต่อได้จนกว่าสภา

จะสรรหานายกฯ คนใหม่ แต่เพื่อไทยไล่อย่าง

เดียว อ้างอยู่ต่อไม่มีอะไรดีขึ้น อดีต กกต.ยก

กรณี “ยิ่งลักษณ์” เทียบความผิดเฉพาะตัว 

“บิ๊กตู่” ต้องไปสถานเดียว

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นาย

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี

ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคําร้อง

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องพร้อม

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสถานะ

การดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า 

เบื้องต้นคําร้องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการ

พิจารณาของสํานักงาน กกต. ทั้งนี้ ตระหนัก

ดีถึงความสนใจของสาธารณชน

ไทยโพสต์ • “ใบเตย-ดีเจแมน” ไลฟ์สด

ปฏิเสธลั่น ไม่เกี่ยว Forex-3D เตือนนักเลง

คีย์บอร์ดเจอฟ้องแน่หากคอมเมนต์ให้เสีย

หาย ด้าน ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลางเผย  

“พิ้งกี้” และแม่นอนหลับตามเวลา หลับตลอด

คืน ไม่ลุกตื่นกลางดึกหรือกระสับกระส่าย ไม่

ร้องขออะไร ใช้ชีวิตปกติ กินได้ ไม่มีความเศร้า 

รัฐสภา • เมื่อไหร่จะผ่าน ขนาดประชุมสภา

ถกร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 วาระ 2 ต่อวัน

ที่สี่ สภาเกือบล่มตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม รอองค์

ประชุมนานกว่าชั่วโมง บ่นกันพึม ส.ส.ทํางาน

หนัก บางคนติดภารกิจลงพื้นที่ สุดท้ายช่วง

ค่ําไปไม่รอด ล่มตามฟอร์ม นัดใหม่อังคารหน้า 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 สิงหา 

คม 2565 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทน 

ราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้าน

ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 ต่อเนื่องเป็น

วันที่สี่ มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทําหน้าที่ประธานที่

ประชุม ซึ่ง 3 วันที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯ ได้

พิจารณาถึงมาตรา 24 งบประมาณกระทรวง

ศึกษาธิการ จากทั้งหมดที่มี 40 มาตรา โดย

มาตราดังกล่าวมีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอ

สงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวน

คําแปรญัตติแล้วเสร็จแล้ว จําเป็นต้องลง

มติมาตราดังกล่าว แต่ปรากฏว่าเมื่อเปิดการ

ประชุมแล้วประธานที่ประชุมกดออดเรียก

สมาชิกเข้าห้องประชุม และใช้เวลารอองค์

ประชุมอยู่สักครู่ใหญ่

โดยนายศุภชัยกล่าวว่า สมาชิกที่เข้า

มาถึงแล้วก็ช่วยเช็กองค์ประชุมด้วย 
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2 ในประเทศ

4

(1)

วยเหตุเพราะหนังสือเท่าที่หลงเหลืออยู่ภายใน

บ้านถูกอ่านซะเกลี้ยง!!! ชนิดบางเล่มอ่านไปแล้ว 

4 รอบ 5 รอบเอาเลยก็มี ดังนั้น...ระหว่างป่วย 

ระหว่างการพักฟื้น หนังสือ หนังหา ที่บรรดาญาติมิตร 

ท่านอุตส่าห์หอบ อุตส่าห์ขน มาให้อ่าน แก้เบื่อ แก้

เซ็ง ไปพลางๆ ก็คือ หนังสืองานศพ นั่นแหละเป็นหลัก 

เพราะอาจพอช่วยๆ ให้เกิด มรณานุสต ิขึ้นมาได้มั่ง...

(2)

มีอยู่เล่มหนึ่ง...คือหนังสือเนื่องในงานพระราชทาน

เพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ของ คุณแม่บุญช่วย เถาปฐม ที่

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 

30 ปีที่แล้ว หรือเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ที่ 

พระพิพิธธรรมสุนทร แห่งวัดสุทัศน์ (ฐานะในขณะ

นั้น) ท่านได้ไปอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ ล้นเกล้าฯ 

รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคม

ทั่วประเทศ ซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องใน

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวัน

เสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2523 เรื่อง พระพุทธศาสนา

ปฏิบัติอย่างไร มาเผยแพร่ไว้ในหนังสือเล่มนี้...

(3)

แม้เป็นหนังสือเล่มบางๆ ความยาวแค่ไม่กี่สิบหน้า 

และพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในช่วงเวลาดัง

กล่าว ก็ค่อนข้างกะทัดรัด เหมาะแก่สถาน-กาล-โอกาสไป

ตามสภาพ แต่ถ้าใครมีโอกาสได้ฟัง ณ ช่วงขณะนั้น หรือ

มีโอกาสได้หยิบขึ้นมาอ่านหลังไปจากนั้น เหมือนอย่าง 

อันตัวข้าพเจ้าเอง ณ ช่วงขณะนี้ คงต้องยอมรับเอา                     

จริงๆ นั่นแหละว่า สิ่งที่ในหลวง ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 

ท่านได้ทรงหยิบมาพูดถึง ตรัสถึง บรรดาเนื้อหา-สาระ

ของศาสนา หรือ พระพุทธศาสนา นั้น สะท้อนให้เห็นถึง

ความ เข้าถึง และ เข้าใจ ระดับสุดแสนจะลึกซึ้ง ถึงราก 

ถึงแก่น อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยแม้แต่น้อย...

(4)

ที่น่าสนใจและน่าประทับใจเอามากๆ...ก็คือ ท่าน

ทรงพยายามใช้ถ้อยคำาง่ายๆ พื้นๆ ไม่จำาเป็นต้องสอด

แทรกภาษาต่างประเทศ หรือ ภาษาพระ ประเภทบาลี 

สันสกฤต อะไรต่อมิอะไรทำานองน้ัน ให้ต้องมึนซ์ซ์ซ์ ต้องงง์ง์ง์ 

เหมือนอย่างเวลาฟัง พระสวด แต่ถ้าลองได้ ฟัง กันอย่าง

พินิจ พิเคราะห์ หรือได้ อ่าน แบบทวนไป-ทวนมาเที่ยว

แล้ว-เที่ยวเล่า คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย

ว่า ความ เข้าถึง-เข้าใจ ของ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ต่อ 

พระพุทธศาสนา นั้น ไม่ใช่แค่ระดับ โลกียะ แต่ทะลุเมฆ 

ทะลุฟ้า ไปถึงระดับ โลกุตระ ไปแล้วก็ว่าได้ และที่สำาคัญ

ก็คือไม่ใช่แต่เฉพาะในด้าน ปริยัติ หรือในด้าน ทฤษฎี แต่

ยังสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในด้าน ปฏิบัติ หรือ

การลงมือกระทำาในสิ่งที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ชี้แนะ 

ชี้นำา เอาไว้เป็นแนวทางอีกด้วยต่างหาก...

(5)

ด้วยเหตุนี้...จึงไม่น่าแปลกใจว่าเมื่อได้มี พระปฐม

บรมราชโองการ เอาไว้ตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ว่า “เราจะ

ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว

สยาม” บรรดาวัตรปฏิบัติหลังจากนั้นเป็นต้นมา จวบจน

กระทั่งเสด็จสวรรคาลัย จึงสะท้อนถึง ธรรมะ หรือ ทศ

พิธราชธรรม ชนิดแทบไม่ได้ขาดตก บกพร่อง เอาเลย

แม้แต่น้อย ไม่ว่าความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หรือ

ของมหาชนชาวสยาม จะหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง หันเห

ไปในทางใดต่อทางใดก็ตาม แต่ ธรรมะ หรือ สัจธรรม 

หรือ ความจริงแท ้อันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือไปจากกาลเวลา 

ที่ทรง เข้าถึง และ เข้าใจ และทรง ยึดมั่น จึงดำาเนินสืบ

เนื่องตั้งแต่เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย จนเป็นที่

ยอมรับของบรรดาชาวไทยหรือแม้แต่ชาวโลกอย่างมิอาจ

ปฏิเสธ...

(6)

อันนี้นี่แหละ...ที่ทำาให้ทรงมีฐานะไม่ต่างไปจาก 

กษัตริย์แห่งกษัตริย์ มีความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ด้วยเหตุ

เพราะ ธรรม ที่ทรงเข้าถึง-เข้าใจและทรงยึดมั่นมาโดย

ตลอด ด้วย อานุภาพแห่งธรรม ที่เหนือไปจาก อำานาจ 

แบบหนึ่ง-แบบใดก็แล้วแต่ จึงทำาให้ พระบารมี แผ่

ไพศาล และยืนยง คงทน ยิ่งกว่า พระแสงศาสตรา 

ใดๆ ไม่ว่า เงื่อนไข หรือ เหตุปัจจัย ของบ้านเมือง จะ

หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางใด หรือไม่ว่า

มหาชนชาวสยามจะคิดเห็นไปในทางไหน ต่อทางไหน แต่

ย่อมมิอาจปฏิเสธต่อสิ่งที่ยัง ประโยชน์ ให้กับตัวตนของ

ตน ของสังคม ของประเทศชาติ ได้ด้วยกันทั้งสิ้น...

(7)

ในพระราชดำารัส หรือพระบรมราโชวาท ที่เผย

แพร่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทรงสรุปไว้ว่า... 

“ความจริงการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ตามคำาสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้านั้น...ไม่ใช่ของยาก แต่ละคนทำาได้ทั้ง

นั้น” แต่ก็ห้อยท้ายเอาไว้ด้วยคำาว่า แต ่หรือ แต่ว่าก็จะ

ต้องมีความตั้งใจ อันนี้นี่แหละ...ที่ออกจะ (ประทานโทษ)    

ยากส์ส์ส์...ฉิบหาย สำาหรับเราๆ-ทั่นๆ ที่ส่วนใหญ่มักจะ

หนักไปทาง ทฤษฎี ไม่ใช่ในทาง ปฏิบัติ หรือประเภท รู้

แล้ว...รู้แล้ว แต่ รู้แล้ว...ก็เฉยไว ้การมีโอกาสเข้าถึง-

เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า ธรรม ดำาเนินไปตามครรลอง คลอง

ธรรม จน อานุภาพแห่งธรรม คอยช่วยปกป้อง คุ้มครอง

และสร้างเสริมให้เกิดความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร คงทน 

ถาวร ไปโดยตลอด มันเลยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า ความ

ตั้งใจ นี่แหละในอันที่จะ เอาชนะตัวเอง ไม่ใช่ เอาชนะผู้

อื่น เป็นสำาคัญ...

ธรรมะ...คือคุณากร!!!

ด้

ข้าสู่ โหมดลุ้นระทึกอีกครั้งว่า บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม กับวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี จะต้องสิ้น

สภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ วาระร้อนทางการเมืองไม่ใช่แค่ 

พล.อ.ประยุทธ์ได้รับผลกระทบ หากคำาวินิจฉัยออกมาในทาง

ลบยังลามไปถึงคณะรัฐมนตรี-ชะตากรรม เครือข่ายร่วมจัดตั้ง 

อุ้มชูรัฐบาลประยุทธ์ และกองหนุนกลุ่ม 3 ป. เครือข่ายนายทุน 

ดุลอำานาจทางทหารในปีกประยุทธ์คงจะกระทบชิ่งตามไปด้วย 

เงื่อนไขทางกฎหมาย วาระร้อน 8 ปี ภาคการเมือง 

นักวิชาการ นักกฎหมาย มองต่างมุม ในตัวบทกฎหมาย 

เจตนารมณ์อันต่างกันเป็น 3 ชุดความคิด เกี่ยวกับห้วงระยะ

เวลาการเริ่มต้นนับหนึ่ง วาระการดำารงตำาแหน่ง 

1.นับจากได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2557 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557  

2.นับตั้งแต่วันรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกาศใช้คือ วัน

ที่ 6 เม.ย.2560 

3.นับตั้งแต่วันที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งนายกฯ ในวันที่ 9 มิ.ย.2562    

ห้วงเวลาสิ้นสุดที่ยังถกเถียง ตกลงประยุทธ์พ้นตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีในวันที่ 24 ส.ค.2565 หรือ 6 เม.ย.2568 หรือ 

9 มิ.ย.2570 กันแน่ คำาวินิจฉัยชี้ขาด เผือกร้อนถูกโยนไปที่ศาล

รัฐธรรมนูญ 

ในยุค Social war แม้จะมีนักวิชาการ คณาจารย์ นัก

กฎหมาย นักการเมือง ออกมาแสดงความคิดเห็นในเงื่อนไข

ที่ 2-3 แต่ดูเหมือนเสียงจะไม่ดัง ไม่ถูกนำาไปขยายผลอธิบายใน

เชิงวิชาการเท่ากับหลักคิดที่ 1 ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐเต็มไปด้วย

เครื่องไม้เครื่องมือ งบประมาณมหาศาล แต่กลับไม่ถูกนำามาหัก

ล้างความคิดในชุดที่ 1 ไปเลย  

ทำาให้เครือข่ายใต้ดินได้ใจ ปลุกระดม งัดกฎหมายบาง

ช่วงบางตอนตีกิน ขยายความในทางการเมือง จนโน้มน้าว

กระแสสังคมส่วนใหญ่คล้อยตาม 24 ส.ค. เดดไลน์ประยุทธ์

ต้องพ้นตำาแหน่ง เพราะอยู่ยาวมา 8 ปี ครบตามเงื่อนไขทาง

รัฐธรรมนูญแล้ว      

กลุ่ม 99 พลเมือง นักวิชาการ นักกิจกรรม ภาคประชาชน 

ร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์พิจารณาตัวเอง  

เครือข่ายคณาจารย์นิติศาสตร์ 51 คน จาก 15 สถาบัน 

กางกฎหมาย ส่งจดหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญ กางตำาราทาง

กฎหมายอ้างถึงรัฐธรรมนูญ ปมนับระยะเวลาวาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ “8 ปีแล้ว พอเถอะ

นะ” เครือข่ายนักวิชาการ เสียงประชาชน 8 มหาวิทยาลัย ร่วม

กับ 8 สื่อสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ได้แถลงการณ์

การจัดโหวตเสียงประชาชน เรื่อง “นายกรัฐมนตรีควรอยู่

เกิน 8 ปีหรือไม่ 

วงเสวนาทางวิชาการจากภาคประชาสังคมหรือการเมือง

มองไปในทางเดียวกัน แนะให้รู้จักพอ เอาแบบอย่างทหารรุ่นพี่ 

ป้องกันวิกฤตความขัดแย้งในอนาคต 

ฝ่ายการเมือง ขาประจำา ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่งเข้า

ชื่อ 171 คน ยื่นต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอ

ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม สิ้นสุดลง เนื่องจากดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

รวมระยะเวลาเกินกว่า 8 ปี ตามมาตรา 170 วรรคสอง และ

มาตรา 158 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2560 หรือไม่   

ม็อบนอกสภาหน้าเก่าหน้าใหม่ตั้งวงฮึ่มๆ กดดัน คณะ

หลอมรวมประชาชน “จตุพร พรหมพันธุ์” “นิติธร ล้ำาเหลือ” 

นัดชุมนุมขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลา

ว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21-24 ส.ค. จัดกิจกรรม

ปราศรัย มีสลับดนตรีขับกล่อม  

จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังทำาเนียบรัฐบาล หรือหมุดหมาย

สำาคัญเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือไม่ แกนนำาผู้ชุมนุมยังขอ

รอดูหน้างาน ประเมินทั้งกระแสจำานวนคนร่วมชุมนุมก่อนที่จะ

เป็นตัวชี้วัดในการขับเคลื่อน  

ไม่ว่าอย่างไร คนที่ไม่เอาด้วย เบื่อประยุทธ์ มีอยู่ไม่น้อย 

ขณะเดียวกันคนไม่เอาม็อบ ภาพจำาตั้งแต่ปี 2549, 2553, 2557 

ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมทางสังคม 

เศรษฐกิจ ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน  

เครือข่ายแนวร่วม 3 นิ้ว กางตารางกิจกรรมเคลื่อนไหว 

วันที่ 21 ส.ค. เวลา 10.00 น. ที่สนามหลวง แนวร่วมกลุ่ม 3 

นิ้วเตรียมแถลงข่าวกรณี 8 ปีประยุทธ์ กลุ่มทะลุแก๊สเตรียมจัด

ชุมนุมในช่วงวันที่ 24 ส.ค. แต่ยังไม่กำาหนดพื้นที่เป้าหมายการ

ชุมนุมและรายละเอียดกิจกรรม  

ภาคการเมือง ภาคมวลชน ขยับขับเคลื่อน จะมีพลัง

กดดัน ส่งผลต่อสถานะ สถานภาพ พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยแค่

ไหน เพราะแกนนำาระดับหัวแถว ไม่ว่าจะเป็นนักจัดตั้งม็อบมือ

อาชีพ หรือนักเริ่มทำาม็อบ หลายคนมีคดีรอวันถูกสะสางอยู่ไม่

น้อยเหมือนกัน 

ประยุทธ์นั่งในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่มาทั้งในภาค

หัวหน้าคณะปฏิวัติ หรือภาคที่ได้รับการเลือกตั้งมา อยู่ใน

ตำาแหน่งนาน 8 ปี แต่ผลการปฏิบัติ ปฏิรูป พัฒนาอย่างเป็นรูป

ธรรม สิ่งจับต้องได้มีน้อยกว่าจับต้องไม่ได้ เลยทำาให้เกิดกระแส

ความเบื่อหน่าย ตามภาวะผู้นำาที่ลากยาวเกิน ไม่ใช่เฉพาะแต่

ประยุทธ์ ในประเทศอารยะหลายประเทศถึงขนาดบัญญัติไว้เป็น

กฎหมาย ให้ผู้นำาอยู่ได้เพียงแค่วาระเดียว 4 ปี หรือมากที่สุดก็

แค่ 2 สมัย 8 ปีเท่านั้น  

ประยุทธ์นับตั้งแต่ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี เคยโดน

ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวพันไปถึงสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรี

มาแล้วอย่างน้อย 4 เรื่องใหญ่ๆ 

-12 กันยายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำาร้องปมการ

ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ 

-18 กันยายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์

วินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตำาแหน่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” 

-2 ธันวาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 

พล.อ.ประยุทธ์ไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกฯ จากกรณีพัก

อาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้เกษียณอายุไป 6 ปี 

-1 กรกฎาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำาร้อง 72 

ส.ส.เพื่อไทยยื่นขอให้วินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ปม

เอื้อประโยชน์สัมปทานรถไฟฟ้า  

จะด้วยข้อเท็จจริงทางกฎหมายไม่เข้าข่ายการกระทำาความ

ผิด บกพร่องตามรัฐธรรมนูญ หรือภูมิคุ้มกันแข็งแกร่ง ยาก

เกินจะโค่นได้ด้วยข้อหาธรรมดา หรืออะไรก็แล้วแต่ ทำาให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ยังคงสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่มาจนถึง

ทุกวันนี้ แต่สำาหรับครั้งนี้ วาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปี 

ถูกเชื่อมโยง ลากโยงไปถึง 

ดีลลับ ระหว่างคีย์แมนเพื่อไทย-พลังประชารัฐ หลายต่อ

หลายเรื่องที่ปรากฏออกมาล้วนทำาให้น่าขบคิดต่อ บวกกับความ

กระสันอยากเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งในชีวิต ลามไปถึง

สายสัมพันธ์พี่น้อง 3 ป. ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนแต่ก่อน ภาพที่

เห็นกับการกระทำาที่ออกมาสวนทางกัน ประกอบกับคีย์แมนบาง

คนในรัฐบาลมีเครือข่ายสัมพันธ์กว้างขวาง กดปุ่มสั่งการได้หมด 

เลยถูกเชื่อมโยงกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดเชื่อมโยง 

ชะตากรรมประยุทธ์ในช่วงปลายรัฐบาลต้องลุ้นหนักกว่า

ทุกครั้ง พล.อ.ประยุทธ์จะได้เป็นประธานจัดงานประชุมเอเปกใน

ช่วง พ.ย.นี้หรือไม่ ว่ากันว่าไม่น่าเกินกันยายนจะมีการนัดอ่านคำา

วินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญออกมา  

ในแง่กฎหมาย เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ จริยธรรม ความ

ชอบธรรม วาระ 8 ปี ประยุทธ์ ถูกเชื่อมโยงจากคนละเรื่องมา

เป็นเรื่องเดียวกัน ผลคำาวินิจฉัยที่จะออกมาของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญยังถูกจับตามองเป็นอย่างมาก การตีตัวบทกฎหมาย

อาจไม่ได้ส่งผลแค่สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงอย่าง

เดียว

ฝ่ายการเมือง แนวรบนอกสภา ฝ่ายตรงข้ามเก็บเกี่ยว

สถานะแห่งคำาวินิจฉัยในทุกแง่มุม รอดก็จะถูกครหาอุ้มชู ช่วย

กัน แล้วไปขยายแผล ตีกินในสนามเลือกตั้งในอีก 7 เดือน

ข้างหน้า ถ้าไม่รอดก็เหมารวม ไม่กล้าฝืนกระแส เจตจำานง

ประชาชน 

วาระร้อน 8 ปีอาจจบในคำาตัดสิน แต่สำาหรับภาคการเมือง

ดูเหมือนจะมองข้ามช็อตไปแล้ว ประยุทธ์ รอด-ไม่รอด ล้วนถูก

ปั่นกระแส ปลุกชนวนวิกฤตความขัดแย้งรอบใหม่ได้ทั้งนั้น.   

วาระร้อน8ปีชนวน

ขัดแย้ง-วิกฤตการเมือง?

เ

ชะตากรรมประยุทธ์ ในช่วงปลายรัฐบาลต้อง

ลุ้นหนักกว่าทุกครั้ง พล.อ.ประยุทธ์จะได้เป็น

ประธานจัดงานประชุมเอเปกในช่วง พ.ย.นี้

หรือไม่ ว่ากันว่าไม่น่าเกินกันยายนจะมีการนัด   

อ่านคำาวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญออกมา



ลายกลุ่มมวลชนเริ่มออกมากดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอชา ลาออกจากตำาแหน่ง ไล่ตั้งแต่ชมรมแพทย์

ชนบทที่ออกแถลงการณ์เชิญชวน ให้ทุกองค์กรใน

สังคมไทยร่วมกันแสดงออก สร้างกระแส 8 ปีพอแล้ว โดยมองว่า

ประเทศไทยยังมีคนดีคนเก่งที่สามารถทำาหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้

อีกจำานวนไม่น้อย นอกจากนั้น ยังมี “คณะหลอมรวมประชาชน” 

ที่นำาโดย จตุพร พรหมพันธ ุ์ และ 

นายนิติธร ล้ำาเหลือ ได้แถลงข่าวการ

เปลี่ยนสถานที่จัดเวทีสาธารณะ “นับ

ถอยหลัง 8 ปี ประยุทธ์” โดยจะย้าย

มาจัดอย่างต่อเนื่องที่ลานคนเมือง 

หน้าศาลาว่าการ กทม. วันที่  21-

24 ส.ค. เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์

พ้นจากนายกรัฐมนตรีตาม ม.158 ที่

กำาหนดให้มีเวลารวมกันไม่เกิน  8 ป ี

ขณะที่ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข 

แกนนำากลุ่ม  24 มิถุนาประชาธิปไตย 

ออกมาระบุว่า ตอนนี้มองไปไกลกว่า

การสิ้นสุดการดำารงตำาแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจากวิกฤต

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น

แนวทางของคณะราษฎรมองไปถึงรัฐบาลสมัยต่อไป ในจุดที่เกี่ยว

กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  อย่างไรก็ตาม คณะราษฎรจะจัดแถลง

ข่าวเพื่อแสดงท่าทีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในวันที่ 21 ส.ค.นี้ •

ประชุม ศบค.รับทราบถึงสภาวะโดยรวมของโควิด-19 ทั้งการ

แพร่ระบาดและการเตรียมมาตรการรองรับต่างๆ ซึ่งมีแผนรองรับไว้

ทุกระดับของสถานการณ์ และวางมาตรการให้คนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ส่วน

การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายแพทย์อุดม 

คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. ยืนยันว่า คง

ยกเลิกแน่นอน เบื้องต้นได้หารือกับนายก

รัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.ก็ไม่ได้ขัดข้อง 

เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์เริ่มเบาลง  

และหากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในวันที่  

1 ต.ค. ซึ่งการพิจารณาจะเข้า ศบค.ชุด

ใหญ่ประมาณเดือน ก.ย. ก็ต้องยุบ ศบค.

ไปด้วย และอาจนำา พ.ร.บ.โรคติดต่อ

กลับมาปัดฝุ่นใช้  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง

และตั้งให้มีหน่วยงานคล้ายกับ ศบค. ทำา

หน้าที่ช่วยประสานงานโดยอาจปรับมาเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ

ร่วม แต่ข้อสรุปจะต้องรอการประชุมก่อนครบกำาหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

วันที่ 30 ก.ย.นี้อีกครั้ง แต่แนวโน้มคงจะยกเลิกด้วยสถานการณ์ต่างๆ 

ในประเทศและการเดินหน้าของเศรษฐกิจ •

สถานการณ์ป่วนใต้ 17 จุด ทำาให้ พล.อ.สุพจน์  มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้องประชุมกับหน่วยข่าว

ในพื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อรับฟังปัญหา และมอบแนวทางตาม

ที่ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ยกระดับมาตรการ ป้องกันไม่ให้มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นอีก ที่น่าสนใจคือการ

ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นล้วนมีบริบททางการเมือง ซึ่งจะ

ดำาเนินการคู่ขนานกับการใช้กำาลัง และ

เป็นจังหวะของเหตุการณ์ หากติดตาม

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมทั้งการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีความ

คืบหน้าและพูดคุยกันบ่อยครอบคลุม

และกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มที่มี

ส่วนในปัญหาก็จะมีความต้องการที่แตก

ต่างกันไป เป็นเทคนิคที่ต้องพยายาม

ตอบสนอง  ในขณะที่ไทยต้องการ

ให้ภาคใต้เป็นพื้นที่สงบสุขอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงต้องนำามาผสมและปรับ

ไปเรื่อยๆ เพื่อให้แต่ละฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการ •

หลัง “มาดามเดียร์” น.ส.วทันยา บุนนาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ ลาออกจากการเป็น ส.ส. ส่งผลให้  

นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ได้เลื่อน

ขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน ทำาให้

นายกรัฐมนตรีมีคำาสั่งสำานักนายก

รัฐมนตรี ที่  204/2565 มอบหมาย

ให ้นายอนุชา บูรพชัยศร ีข้าราชการ

การเมือง ตำาแหน่งรองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง คัมแบ็กตึกนารี

สโมสร ในตำาแหน่งโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ขณะที่มีชื่อ 

“อ้น” ทิพานัน ศิริชนะ ประจำาสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตรอง

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ มาเป็นรองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

อีก 1 คน รอการอนุมัติจากตึกไทยฯ •
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3ในประเทศ

จตุพร พรหมพันธุ์

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม

ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ก็มี บิ๊กเกรียง-

พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นั่งเก้าอี้ 

ผอ.รมน.ภาค 4 อยู่ด้วย ก็มาจาก ตท.22 รวมถึง

กองทัพบก ก็มี บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 

ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และ บิ๊กติ่ง-พล.อ. 

สันติพงศ์  ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ

เลขาธิการ กอ.รมน. เลยไปถึง พล.ร.ต.สมเกียรติ 

ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันทั้งสิ้น เมื่อ

มองภาพความแน่นปึ้กในแผงคนรับผิดชอบตั้งแต่

ระดับยุทธศาสตร์ ยันหน่วยปฏิบัติแบบนี้แล้ว จึง

เป็นการท้าทายความสามารถของทีมงานนี้อย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ •

บททดสอบพลังอำานาจของ บิ๊กแก้ว-พล.อ. 

เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.

ทสส.) ว่าจะจัดสมการในกองทัพไทยได้อย่าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และสามารถผลักดันให้ บิ๊กโต้ง-

พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหาร

เรือ (รอง ผบ.ทร.) เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 21 จะฝ่า

ด่านศึกแค้นฝังหุ่น ลือ-เฒ่า ขึ้นเป็น ผบ.ทร. ด้วย

ความชอบธรรมเรื่อง อาวุโส ได้หรือไม่ ในส่วน

ของ 5 เสือทัพไทย เมื่อมีตัวแปรอย่าง บิ๊กออฟ-

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่าย

เสนาธิการประจำาผู้บังคับบัญชา ถูกส่งข้ามจากกองทัพ

บก ยังไม่นิ่งจากแรงต้านภายใน เพราะถ้าจะมานั่ง

เก้าอี้ เสธ.ทหารจริงตามกระแสข่าว ก็จะตีตราจองขึ้น

เป็น ผบ.ทหารสูงสุดในปีหน้า ดังนั้นในตำาแหน่ง รอง 

ผบ.ทสส.โควตากองทัพไทย จึงมีแค่ชื่อ พล.อ.ศิราวุฒิ 

วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

นิ่งๆ อยู่รายชื่อเดียว ส่วนรายชื่ออื่นยังต้องรอการเขย่าโผ

รอบสุดท้ายในการประชุมวงเล็ก นอกรอบ วันประชุม

สภากลาโหม เบื้องต้นกำาหนดไว้วันที่ 25 ส.ค.นี้ •

ช่วงนี้แขกต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนเหล่าทัพ

กันคึกคัก หลังสถานการณ์ โควิด-19 เบาบางลง ที่

น่าสนใจคือสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.ร.อ.แซมมูเอล 

เจ. พาพาโร ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้น

แปซิฟิก (USPACFLT) เข้าเยี่ยมคำานับ พล.ร.อ.สม

ประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ  พร้อม

หารือในเรื่องการประสานความร่วมมือทางทหาร

ระหว่างกัน เช่น การมาเยือนของเรือรบกองทัพเรือ

สหรัฐอเมริกา การฝึกร่วมทางทะเล ความมั่นคง

ทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการส่ง

ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกอง

ทัพเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลังจากนี้ผู้บัญชาการกอง

เรือสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกจะเดินทางไปเยี่ยมหน่วย

ต่างๆ ที่สำาคัญในพื้นที่ อ.สัตหีบต่อไป •

าจะถึงเวลาเสียทีกับการแต่งตั้งตำารวจ

ระดับ นายพล วาระประจำาปี 2565 ที่

เหล่าบรรดา สีกากี เฝ้ารอ ปีนี้การแต่งตั้ง 

มีตั้งแต่ ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาต ิหรือ ผบ.ตร.  

ลงไปถึง ผู้บังคับการ หรือ ผบก. ทดแทนผู้ที่เกษียณ

อายุราชการ แยกเป็น ผบ.ตร. 1 ตำาแหน่ง แทน 

บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เกษียณ

อายุราชการวันที่ 30 ก.ย.65 ซึ่งตามระเบียบ ตาม

กฎหมาย คณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ 

หรือ ก.ต.ช. ที่มี บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มี 

ผบ.ปั๊ด ทำาหน้าที่เสนอชื่อผู้เหมาะสมระดับ รอง 

ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า ยศ พล.ต.อ. ในราชการ ให้ที่

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติเพียง 1 ราย เพื่อคัดเลือก

ดำารงตำาแหน่ง ผบ.ตร. ส่วนระดับ รอง ผบ.ตร.-ผบก.

วาระประจำาปี 2565 ว่าง 136 ตำาแหน่ง แบ่งเป็น 

รอง ผบ.ตร.ว่าง  4 ตำาแหน่ง ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ว่าง 6 ตำาแหน่ง ระดับ  ผบช.ว่าง 13 ตำาแหน่ง 

ระดับ รอง ผบช.ว่าง 36 ตำาแหน่ง  และระดับ 

ผบก.ว่าง 77 ตำาแหน่ง โดยบัญชีรายชื่อ รอง ผบ.ตร.-

ผบก.ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง เป็นอำานาจของ

คณะกรรมการข้าราชการตำารวจ หรือ ก.ตร. ที่มี  

บิ๊กตู่ เป็น ประธาน และ ผบ.ตร.เป็นผู้เสนอบัญชี

แต่งตั้งให้วงประชุม ก.ตร. ประกอบด้วย รอง 

ผบ.ตร.และจเรตำารวจแห่งชาติ พิจารณาแต่งตั้ง ซึ่ง

ว่ากันว่าทั้ง 2 วงประชุมจะมีขึ้นวันที่ 29  ส.ค.นี้ •

เก้าอี้ ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล หรือ 

ผบช.น. รอบนี้ก็น่าจะชิงกันสนุก หลังจากที่ 

บิ๊กราญ-พล.ต.ท.สำาราญ  นวลมา ผบช.น. 

(นรต.50) เกษียณอายุราชการปี 2576 ได้รับแรง

สนับสนุนให้ขยับขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร. แม้ชื่อ บิ๊กจิ-

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.และ

โฆษก บช.น. (นรต.40) จะมาแรง และถูกคาดว่า

จะมาแตะมือต่อไม้จาก บิ๊กราญ แต่ก็ต้องห้ามมอง

ข้าม บิ๊กเจี๊ยบ-พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา 

รอง ผบช.ก. (นรต.40) อีกรายที่ก็มีโอกาสไม่น้อย 

ส่วนเก้าอี้ ผบช.ไซเบอร์ หรือ ผู้บัญชาการตำารวจ

สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

หรือ ผบช.สอท. รอบนี้ บิ๊กแจง-พล.ต.ท.กรไชย 

คล้ายคลึง ผบช.สอท. (นรต.41) ถูกดันขึ้น ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. โดยมีชื่อ บิ๊กปิ่น-พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ 

รอง ผบช.น. (นรต.47) ไปขึ้นเป็น ผบช.ไซเบอร์ คนใหม ่

เช่นเดียวกับ พล.ต.ต.เสนิต สำาราญสำารวจกิจ 

รอง ผบช.น. (นรต.40) ไปขึ้น ผบช.นรต. เป็นครู

ใหญ่โรงเรียนนายร้อยตำารวจ ผบช.นรต. แทน  

บิ๊กหวาน-พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.นรต. 

(นรต.42) ที่ขยับขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร. •

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ควรสนับสนุนให้

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ปีนี้เข้าสู่รุ่นที่ 6 

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ไปเป็น

ประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธี

ตำารวจกลาง จ.นครราชสีมา โดยรุ่นนี้มีผู้เข้ารับ

การอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ ฝ่ายสืบสวนใน

สังกัดตำารวจภูธรภาค 7  ได้แก่ ภ.จว.นครปฐม, 

กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ราชบุรี,  เพชรบุรี, 

ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และ 

บก.สส.ภ.7 ซึ่งถือเป็นโครงการที่ ผบ.ปั๊ด ให้ความ

สำาคัญ เพื่อต้องการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพหรือ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตำารวจฝ่ายสืบสวน และเพิ่มพูนทักษะและองค์

ความรู้ในงานสืบสวนให้เจ้าหน้าที่ตำารวจฝ่าย

สืบสวน พัฒนาศักยภาพการขยายผล และเทคนิค

การสืบสวนสมัยใหม่ และมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

สืบสวนทุกพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบ 

การณ์ เทคนิคการสืบสวน ตลอดจนประสานความ

ร่วมมือบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานอย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น •

ถือเป็นความสูญเสียอีกครั้งของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ร.ต.ต.อนุชิต คลังนาค รอง 

สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี  อายุ 53 ปี เดินทาง

กลับจากไปปฏิบัติหน้าที่ในการล่อซื้อยาบ้าในพื้นที่ 

อ.บ่อพลอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพ

ติด ภาค 7 และสามารถล่อซื้อยาบ้าได้ประมาณ 

20,000 เม็ด จากนั้นได้มีการขยายผลเพื่อจับกุมผู้

ร่วมขบวนการ แต่ระหว่างนั้น ร.ต.ต.อนุชิต ได้ขับรถ

เก๋งไปเพียงคนเดียว กระทั่งถึงบริเวณถนนทางหลวง

หมายเลข 3086 โค้งบ้านเขาดินสอ หมู่ 9 ต.หนอง

กุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี รถยนต์เกิดเสียหลัก

พลิกคว่ำา ร.ต.ต.อนุชิต ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส 

และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ่อพลอย การเสียชีวิต

ของ ร.ต.ต.อนุชิต หรือที่เพื่อนๆ ตำารวจด้วยกันเรียก

ชื่อกันติดปากว่า ดาบไผ่ ถือเป็นการสูญเสียตำารวจ

น้ำาดีอีก 1 นาย  โดยมีผลงานการจับกุมคดีต่างๆ 

มากมาย • 

หลังเกิดเหตุระเบิด 17 จุดในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ประชุมกับหน่วย

ข่าวในพื้นที่ทันที เพื่อประมวลสถานการณ์และ

การเคลื่อนไหวของกลุ่ม ขบวนการก่อความไม่

สงบ ประกอบกับปัจจัยอื่นที่มีส่วนให้ผู้ก่อเหตุออก

มาปฏิบัติการในช่วงนี้ บ่งชี้ว่าความฉับไวในกลไก

ด้านความมั่นคงในการดูแลแก้ไขปัญหานี้มีความ

เป็นเอกภาพมากที่สุด เพราะระดับยุทธศาสตร์ของ

รัฐบาล มีเลขาธิการ สมช. จากนักเรียนเตรียมทหาร

รุ่น 22 (ตท.22) ขณะที่หน่วยอำานวยการในพื้นที่

อย่าง กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

พล.ต.ต.นิธิธร 

จินตกานนท์

นพ.อุดม คชินทร

อนุชา บูรพชัยศรี 

พล.อ.ทรงวิทย์ 

หนุนภักดี

น่

ห

พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์

พล.ต.ต.จิรสันต์ 

แก้วแสงเอก

แต่งตั้งสีกากี 29 ส.ค.
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4 บทความ-ต่างประเทศ

สัญลักษณ์แห่งความทรงจำายุค Rubber Boom โรงละครโอเปราแอมะซอน Teatro Amazonas 

เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1884 เปิดใช้งานปี ค.ศ.1896

นไม่กี่วันข้างหน้า โลกสำาหรับคอการเมือง ไม่ว่าจะใส่เสื้อ

สีอะไร จะรักสถาบันหรือไม่ จะเชียร์…หรือแช่ง…นายกฯ 

คนปัจจุบัน จะหยุดหมุนชั่วคราว เพราะจะมีความชัดเจน 

ว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอยู่ในตำาแหน่ง 8 ปีหรือไม่ 

ส่วนผลจะเป็นอย่างไร จะต้องมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจเป็นจำานวนไม่

น้อย ไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนก็ตาม

ในการตัดสินทางกฎหมายทุกเรื่อง มันต้องมีฝ่ายที่ชอบใจ 

กับฝ่ายที่ไม่พอใจกับการตัดสิน กลุ่มคนและประเทศที่เจริญ ถึงแม้

ไม่พอใจกับการตัดสินและโกรธแค่ไหนก็ตาม ในที่สุดก็ต้องยอมรับ 

และหาทางเดินหน้าต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับการตัดสิน หรือ

หาหนทางอื่นต่อสู้ทางกฎหมายต่อ ส่วนฝ่ายชนะ ถ้าเป็นกลุ่มคนที่

เจริญ ในประเทศที่เจริญ จะไม่ออกมาเยาะเย้ยฝ่ายตรงข้าม

ปัญหาอยู่ที่ว่า สำาหรับบ้านเรา บางครั้งเราไม่เจริญขนาด

นั้นครับ

จะเห็นได้ชัดว่า สำาหรับกรณีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่พ่ายแพ้

การตัดสินของศาลนั้น ถ้าการตัดสินไม่เป็นอย่างที่เขาอยากให้

เป็น ศาลและกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรากลับกลายเป็นศาล

เตี้ยทันที และไม่มีความน่าเชื่อถือ และกลุ่มคนเหล่านี้จะทำาทุกวิถี

ทางหักล้างความน่าเชื่อถือของศาล….ในกรณีที่การตัดสินไม่เข้า

ข้างเขา

แต่ถ้าศาลตัดสินเข้าข้างเขาขึ้นมา ศาลเตี้ยกลับกลายเป็น

ศาลสูงขึ้นมาทันที

ผมไม่รู้เลยว่า อีก 2-3 วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แล้วผม

คงไม่เข้าไปวิเคราะห์หรือคาดเดา ว่าผลควรจะออกมาเป็นอย่างไร 

เพราะตอนนี้มีคนคาดการณ์ คาดเดาและวิเคราะห์เต็มบ้านเต็ม

เมืองแล้วครับ แต่สิ่งที่ผมอยากเขียนในวันนี้เกิดจากข้อสงสัย ใน

ประเทศที่ “เจริญ” และถือว่าเป็นต้นแบบกระบวนการยุติธรรม

และระบบศาลนั้น ในประวัติศาสตร์เขามีคดีหรือเรื่องอะไรบ้าง 

ที่การตัดสินยังมีผลจนถึงบัดนี้ เพราะในอีก 2-3 วันข้างหน้าจะ

เป็นการตัดสินที่ถือว่าจะเป็นบรรทัดฐานต่อไป

กรณีแรกคือ Entick v Carrington ในประเทศอังกฤษ เมื่อ 

ค.ศ.1765 ในยุคนั้น John Entick เป็นทั้งนักเขียนและผู้อำานวยการ

โรงเรียนแห่งหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าเขียนและแจกบทความเป็นแผ่นพับที่

หมิ่นประมาทรัฐบาล (และสถาบัน) ในยุคนั้น ทางรัฐบาล (ตามคำาสั่ง

ของสถาบัน) มอบให้ Nathan Carrington ซึ่งเป็น Secretary of State 

และทีมงาน (ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของพระราชวัง) ไปค้นบ้านของ Entick 

เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม เนื่องจากว่า Carrington ไม่มีหมายอนุญาต

จากศาลหรือหน่วยงานของรัฐไปค้นบ้านของ Entick ทาง Entick เลย

ฟ้องทีมงานของ Carrington ว่าบุกรุกสถานที่ส่วนบุคคล

ทางศาลตัดสินว่า Carrington และทีมงานผิด เพราะไม่มี

เหตุผลทางกฎหมายให้ค้นบ้านของ Entick ถึงแม้ Carrington จะได้

รับคำาสั่งจากพระราชวังก็ตาม ทางศาลตัดสินว่าไม่มีผู้ใดเหนือกว่า

กฎหมาย แล้วจนถึงวันนี้ เป็นบรรทัดฐานที่ศาลของเขายึดอยู่

กรณีต่อไปคือ Her Majesty the Queen v Tom Dudley and 

Edwin Stephens ในประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ.1884 ในคดีนี้มีผู้รอด

ชีวิต 4 รายจากเรือขนสินค้าที่จมกลางทะเล Dudley กับ Stephens 

วางแผนฆ่าคนที่เด็กสุดและอ่อนแอสุด เพื่อกินศพเขา แล้วทำาให้ทุก

คนรอดต่อไป พวกเขาอ้างว่าการกระทำาแบบนี้เป็นสิ่งจำาเป็น เพื่ออยู่

รอดต่อไป และสิ่งสำาคัญคือ เด็กคนนั้นกำาลังจะตายอยู่แล้วด้วย

ทางศาลถึงแม้จะเข้าใจสถานการณ์และเหตุผลก็ตาม ตัดสิน

ว่าการกระทำาของ Dudley กับ Stevens ละเมิดสิทธิพื้นฐานของ

มนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนในโลกมีความเท่าเทียมกัน ในสถานการณ์

บนเรือลำานั้น การฆ่าคนอื่นยิ่งเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่า อายุน้อยกว่า 

และตัวเล็กกว่า เพื่อความรอดของตัวเองนั้น ไม่ถูกกฎหมาย และไม่

ถูกหลักความเป็นมนุษย์ ทางศาลเลยตัดสินประหารชีวิต Dudley กับ 

Stevens แต่เนื่องจากสังคมเข้าข้างและเข้าใจ Dudley กับ Stevens 

เมื่ออุทธรณ์เรื่องนี้ จากประหารชีวิตเหลือจำาคุก 6 เดือน

ส่วนเด็กผู้ชายที่ถูกฆ่าและถูกกินไป เนื่องจากเขาเป็นเด็ก

กำาพร้า มีคนตั้งชื่อภายหลังว่า Richard Parker และทั้งชื่อและเรื่อง

ราวนี้ เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อเสือในเรื่อง Life of Pi

กรณีต่อไปคือ Gideon v Wainwright ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ 

ค.ศ.1963 ในเรื่องนี้ Clarence Gideon ซึ่งเป็นเด็กเกเร เคยถูกจับ

เรื่องการปล้นจี้ และเข้า-ออกคุกเป็นว่าเล่นตั้งแต่วัยรุ่น มีอยู่ครั้ง

หนึ่ง เขาถูกจับเรื่องปล้นทรัพย์ แล้วต้องไปที่ศาล แต่เขาไม่มีเงินจ้าง

ทนายความ เลยขอให้ศาลแต่งตั้งทนายความให้เขาตามสิทธิ์ ทาง

ศาลไม่อนุญาต ทาง Gideon เลยต้องว่าความเอง ทั้งๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน

ความรู้กฎหมายก็ตาม

ศาลตัดสินให้ Gideon ติดคุก 5 ปี ระหว่างติดคุก Gideon ได้

ทำาเรื่องอุทธรณ์ถึงศาลฎีการะดับรัฐ Florida ในเรื่องอุทธรณ์เขาบอก

ว่า เขาถูกละเมิดสิทธิที่จะมีทนายความมืออาชีพว่าความเรื่องของ

เขา แต่ทางศาลฎีการะดับรัฐไม่รับ Gideon เลยทำาเรื่องต่อไปถึงศาล

ฎีการะดับประเทศ และทางศาลฎีกามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าสิทธิ

ของเขาถูกละเมิดจริงๆ ทางศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทุกคนที่ขึ้นศาล ไม่ว่า

จะรวยแค่ไหนหรือจนแค่ไหนก็ตาม มีสิทธิ์ที่มีทนายความมืออาชีพว่า

ความให้เขา และในกรณีคนที่ไม่มีเงินจ้างทนายความได้ ทางศาล

ต้องแต่งตั้งทนายความให้เขา

กรณีสุดท้ายในวันนี้คือ Miranda v Arizona ใน

สหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ.1966 นาย Ernesto Miranda ถูกจับเรื่อง

การข่มขืน ซึ่ง Miranda ไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา และสารภาพ

กับเซ็นยินยอมทุกข้อกล่าวหา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ตำารวจไม่ได้แจ้ง 

Miranda ว่าเขามีสิทธิ์ให้ทนายความอยู่ในห้องสืบสวนสอบสวน

ในช่วงที่ตำารวจสืบสวนสอบสวนเขาอยู่ คำาสารภาพของ Miranda 

เป็นหลักฐานสำาคัญที่ศาลตัดสินลงโทษเขาหนัก

ทางศาลฎีกามีความเห็นว่า คำาสารภาพของ Miranda ไม่

สามารถนำาไปใช้ในศาลได้ เพราะทางตำารวจละเมิดสิทธิของ 

Miranda ในการแจ้งให้เขาเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ให้ทนายความนั่ง

อยู่กับเขาในห้องสืบสวนสอบสวน และการตัดสินในครั้งนั้นเป็น

บรรทัดฐานจนถึงวันนี้ครับ

อย่าว่าแต่ในชีวิตจริง ทุกครั้งเวลาดูหนังหรือซีรีส์ของ

อเมริกัน พวกเราจะได้ยินตำารวจพูดกับผู้ต้องหาทุกรายเมื่อถูกจับ

ใหม่ๆ ว่า “You have the right to remain silent…..” แล้วพวก

เราทราบกันว่า นั่นคือ Miranda Rights ใช่ไหมครับ? Miranda v 

Arizona เป็นที่มาตรงนี้

ถือว่าวันนี้เป็นการเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับกฎหมายใน

ประวัติศาสตร์จากประเทศพื้นฐาน ระบอบประชาธิปไตยของโลก 

ที่เป็นบรรทัดฐานตีความใช้จนถึงบัดนี้ เพราะในไม่กี่วันข้างหน้า 

จะมีการตัดสินที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำาให้

โลกของเราหยุดหมุนชั่วคราวครับ.

าน Centro หรือใจกลางเขตเมืองเก่ามาเนาส์ มีอาคาร 

หลังหนึ่งที่สวยงามโดดเด่นกว่าใคร ชื่อว่า Teatro 

Amazonas นิตยสาร Vogue เลือกให้เป็น 1 ใน 15 โรง

ละครโอเปราที่สวยที่สุดในโลก เวลานี้มีอายุได้ 125 ปีแล้ว และหาก

ไม่ใช่เพราะยางพารา โรงละครแห่งนี้อาจไม่มีวันถูกสร้างขึ้น

ต้นยางพาราขึ้นอยู่ในป่าแอมะซอนมาช้านาน ชาวพื้นเมืองค้น

พบและนำามาใช้ประโยชน์เมื่ออย่างน้อย 3,600 ปีก่อน ชาวพื้นเมือง

ในเปรูเรียกยางไม้นี้ว่า “เกาโช” แต่ชาวยุโรปเรียกว่ายางพารา (Para 

Rubber) เพราะพวกเขาเข้าไปตะลุยหายางชนิดนี้กันในภูมิภาคที่มีชื่อ

ว่า Para ต่อมารัฐบาลบราซิลแบ่ง “ปารา” ออกเป็น “รัฐปารา” และ 

“รัฐอามะโซนัส”

นักสำารวจจากยุโรปนำากลับไปยังประเทศของตนแล้วทดลองใช้

ประโยชน์แตกต่างกันไป ในอังกฤษเอาไปทำายางลบ เรียกว่า Rubber 

กลายเป็นคำาศัพท์ควบคู่กับคำาว่า Eraser ส่วนในฝรั่งเศสนำาไปทำาสาย

รัดถุงน่องสตรี

ข้อเสียของยางพาราคือมีความเหนียวหนืดเมื่อถูกความร้อน

และแข็งทื่อเมื่อโดนอากาศเย็น จนเมื่อมีการคิดค้น Vulcanization 

หรือกระบวนการทำาให้คงตัวขึ้นสำาเร็จในปี ค.ศ.1839 ก่อให้เกิด

พัฒนาการการใช้งานที่หลากหลาย ป้อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน

ยุโรปและอเมริกาเหนือ

ผู้ที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจยางพาราในเขตลุ่มน้ำาแอมะซอนต่าง

ร่ำารวยเป็นมหาเศรษฐีทุกรายไป เรียกยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ว่าเป็นยุค Rubber Boom หากแปลเป็นภาษา

ไทยก็คงเรียกได้ประมาณ “ยุคตื่นยาง”

ยางพาราเป็นสินค้าส่งออกของบราซิลถึงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ 

รายได้ของชาวมาเนาส์ต่อหัวมากกว่าภูมิภาคผลิตกาแฟหลักๆ อย่าง

เซาเปาลู, รีโอเดจาเนโร และเอสปิริโตซานโต ราว 2 เท่า และกลาย

เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายเพชรของโลก

“มาเนาส์” เมืองหลวงของรัฐอามะโซนัส และ “เบเลม” เมือง

หลวงของรัฐปารา มีความเจริญรุดหน้าอยู่ในอันดับต้นๆ ของบราซิล 

มีรถรางไฟฟ้าใช้ เกิดถนนกว้างแบบอเวนิว ตึกรามบ้านช่องสวยงาม

หรูหรา

สำาหรับมาเนาส์นั้นถือว่าเป็นเมืองแรกในบราซิลด้วยซ้ำาไปที่

เติบโตในความหมายของความเป็นเมืองใหญ่ และเป็นเมืองที่ 2 ใน

บราซิลที่มีไฟฟ้าใช้ (หลังเมืองกัมปุส ดุส กอยตากาซิส ในรัฐรีโอเดจา

เนโร) และก่อนหลายเมืองในยุโรป

นอกจากนี้เมืองมาเนาส์ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่ำารวยที่สุดใน

อเมริกาใต้ ชาวยุโรปผู้มีฐานะและบรรดาศิลปินหลากหลายแขนง

ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากและประกอบวิชาชีพตามที่ตัวเองถนัด 

วิทยาการและศิลปวัฒนธรรมที่พวกเขานำาเข้ามาทำาให้สภาพความ

เป็นอยู่ในมาเนาส์ดูทันสมัยไม่แตกต่างจากยุโรป จนมาเนาส์ได้รับ

ฉายา “ปารีสเขตร้อน”

สำาหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เราได้เห็นสถาปัตยกรรมดังๆ 

โดยเฉพาะ Teotro Amazonas ออกแบบโดยสถาปนิกอิตาเลียน รวม

ถึงตลาด Mercado Adolpho Lisboa ตามแบบของตลาด Les Halles 

ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

ความเจริญรุ่งเรืองที่ได้มาแบบชั่วข้ามคืนของชาวยุโรปนั้น 

ส่วนมากแล้วเกี่ยวข้องกับการเอารัดเอาเปรียบคนท้องถิ่นอยู่เสมอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกรีดยางพาราในบริเวณเขตแม่น้ำาปุตุมาโย 

(Putumayo) สาขาสำาคัญของแม่น้ำาแอมะซอนซึ่งอยู่ในประเทศเปรู

บริษัท Anglo-Peruvian Rubber Co. ของ “ฆูลิโอ ซีซาร์ อา

รานา” ซึ่งระดมทุนในอังกฤษโดยนำาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้เงิน

ลงทุนมา 1 ล้านปอนด์ บริษัทได้นำาเจ้าหน้าที่ผู้คุมงานในไร่อ้อยจาก

บาร์บาโดสมายังลุ่มน้ำาปุตุมาโย และได้กวาดต้อนบังคับใช้แรงงานชน

พื้นเมืองจำานวนมหาศาลในการกรีดยางพารา

ในช่วงเวลาไม่กี่ปี ชนพื้นเมืองเสียชีวิตไปนับแสนรายจากโรค

ระบาดและการถูกปฏิบัติอย่างป่าเถื่อนทารุณ โลกภายนอกไม่มีใคร

รู้เห็นโศกนาฏกรรมของพวกเขา กระทั่ง “วอลเตอร์ ฮาร์เดนเบิร์ก” 

วิศวกรหนุ่มชาวอเมริกันได้เดินทางไปยังเขตดังกล่าวก่อนที่จะถูกจับ

เป็นนักโทษโดยคนของบริษัท Anglo-Peruvian Rubber Co.

เมื่อหลุดรอดการคุมขังออกมาได้ ฮาร์เดนเบิร์กเขียนบทความ

หลายตอนลงในนิตยสาร Truth เมื่อปี ค.ศ.1909 เกี่ยวกับสิ่งที่เขาพบ

เจอ เว็บไซต์ survivalinternational.org ตัดทอนมาลงไว้ดังนี้

“เจ้าหน้าที่ของบริษัทบังคับให้ชนพื้นเมืองอินเดียนในปุตุมาโย

ทำางานทั้งวันทั้งคืน ไม่มีค่าตอบแทน ยกเว้นอาหาร เพื่อให้พวกเขายัง

คงมีชีวิตทำางานได้ต่อไป…”

“...พวกเขาถูกปล้นพืชผลทางการเกษตร ถูกปล้นแม้กระทั่งลูก

และเมีย...พวกเขาถูกเฆี่ยนเหมือนไม่ใช่มนุษย์จนกระดูกโผล่ออกมา… 

พวกเขาถูกปล่อยให้ตาย ถูกหนอนกิน และเป็นอาหารของสุนัข”

“... ลูกน้อยของพวกเขาถูกจับเอาหัวอัดกระแทบกับต้นไม้และ

กำาแพงจนสมองกระจาย… ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กถูกยิงเพื่อความ

บันเทิง… พวกเขาถูกราดน้ำามันก๊าดแล้วจุดไฟเผา เพื่อให้บรรดา

ลูกจ้างของบริษัทได้รับความสนุกสนานจากความบรรลัยของผู้อื่น”

พอเรื่องแดงขึ้นมา รัฐบาลอังกฤษก็ส่งคณะตรวจสอบลงพื้นที่

ระหว่างปี ค.ศ.1910-1911 หนึ่งในนั้นคือกงสุลอังกฤษประจำานครรี

โอเดจาเนโร นาม “โรเจอร์ เคสเมนต์” ซึ่งต่อมาได้ทำารายงานไปใน

ทางเดียวกับเรื่องราวที่ “ฮาร์เดนเบิร์ก” นำาเสนอ

“เคสเมนต์” ตีพิมพ์สิ่งที่พบเห็นในหนังสือชื่อ “Putumayo: 

The Devil’s Paradise” เขียนถึงการใช้ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ 

การจับคนเป็นทาส การเฆี่ยนตีอย่างต่อเนื่อง ฆาตกรรม และการใช้

ตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือทรมานชนพื้นเมืองอินเดียนแดง

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ “เฮอร์เบิร์ต แอสควิธ” ขอให้รัฐสภา

ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาว่าควรมีมาตรการเช่นไร สุดท้ายผู้

เกี่ยวข้องถูกลงโทษกันถ้วนหน้า

“เวด เดวิส” นักมานุษยวิทยาชาวแคนาดา ระบุในหนังสือ 

One River ของเขาในเวลาต่อมาว่า “...การกระทำาอย่างโหดร้ายป่า

เถื่อนต่อชาวอินเดียนในแอมะซอน ยุคที่การตื่นยางขึ้นสู่จุดสูงสุดนั้น

เป็นความน่าสะพรึงกลัวชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่การ

เข้าไปพิชิตดินแดนโลกใหม่ของสเปนในยุคเริ่มต้น”

ส่วนการใช้แรงงานในเขตรัฐอามะโซนัสและปาราของบราซิล

ไม่ค่อยมีรายงานเรื่องการกดขี่และปฏิบัติกับแรงงานด้วยความรุนแรง

เหมือนในเปรู อย่างไรก็ตาม โรคระบาดที่มากับชาวยุโรปก็ทำาให้

แรงงานชนพื้นเมืองเสียชีวิตเป็นจำานวนไม่น้อย

จุดพลิกผันที่ทำาให้ Rubber Boom สิ้นยุค เกิดขึ้นเมื่อ “เฮนรี 

วิกแฮม” นักสำารวจชาวอังกฤษได้ใช้เวลา 1 ปีเต็มในการเก็บเมล็ด

พันธุ์ยางพาราทั่วลุ่มน้ำาแอมะซอน ก่อนบรรทุกลงเรือนำาออกจาก

บราซิลเขารายงานต่อทางการว่าเป็น “ตัวอย่างเพื่อการศึกษาทาง

วิชาการ” จำานวน 70,000 ตัวอย่าง ซึ่งตามปกติเป็นคำาที่ใช้เรียกพืช

หรือสัตว์ที่ตายแล้ว ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์พืช เท่ากับว่าเขาลักลอบขนย้าย

หรือขโมยนั่นเอง

กลางเดือนมิถุนายน ค.ศ.1876 ตัวอย่างทั้งหมดเดินทางถึง 

Royal Botanic Garden เมืองคัว สหราชอาณาจักร จึงอาจกล่าวได้

ว่าเป็นการจารกรรมในนามองค์กรของรัฐ และไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเมล็ด

ยางพาราจำานวน 70,000 เมล็ด แตกหน่อออกมา 2,700 ต้น จากนั้น

ทางการอังกฤษก็ได้นำาไปปลูกที่บริติชซีลอน (ศรีลังกา), บริติชมลายา 

(คาบสมุทรมลายู), เกาะชวา และในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกา

หลังจากต้นยางเติบโตและให้น้ำายาง จักรวรรดิอังกฤษก็กลาย

มาเป็นผู้ควบคุมการค้ายางพาราของโลกแทนที่บราซิล ส่วนไทย

ของเราก็ได้รับอานิสงส์จากการจารกรรมทางชีววิทยาครั้งใหญ่ใน

ประวัติศาสตร์ โลกครั้งดังกล่าวมาเต็มๆ และโดยคุณูปการของ “พระ

ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” และ “พระสถลสถานพิทักษ์” จน

ไทยเป็นประเทศส่งออกยางพาราอันอับ 1 ของโลกในปัจจุบัน

ทั้งนี้มีรายงานว่าอังกฤษเคยลักลอบนำาเมล็ดพันธุ์ยางพารา

ออกมาจากป่าแอมะซอนแล้ว มี 12 เมล็ดที่แตกหน่อและนำาไปปลูกที่

อินเดีย แต่ตายหมดทุกต้น

การทำาสวนยางพาราในเอเชียนั้นมีความสะดวกในการใช้พื้นที่

เพาะปลูก และให้ผลผลิตงอกงามมากกว่าในป่าแอมะซอนของบราซิล

และเปรูหลายเท่า เนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกัน 

แต่เป็นการปลูกในเชิงพาณิชย์บนที่ดินที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม ทั้ง

มีระบบบริหารจัดการที่ดีกว่า ขณะที่ในแอมะซอนนั้นเป็นการไปกรีด

ยางเอาตามต้นยางพาราในป่า นอกจากนี้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันได้เกิด

โรคเชื้อราในใบของยางพารา รวมถึงโรคอื่นๆ และการถูกรบกวนจาก

ทั้งสัตว์และวัชพืช

ยุคตื่นยางสิ้นสุดลงในช่วงประมาณปี ค.ศ.1920 บรรดาเจ้าสัว 

นักธุรกิจยางพารา และชนชั้นนำาทางเศรษฐกิจทั้งในรัฐอามะโซนัส

และรัฐปาราหอบเงินไปลงทุนที่อื่น ส่งผลให้เมืองใหญ่ที่เติบโต

เพราะยางพาราซบเซาลงอย่างรวดเร็ว รัฐทั้งสองสูญเสียราย

ได้จากภาษี เมืองไร้แสงสว่างเพราะไม่มีเงินสำาหรับค่าเชื้อ

เพลิงผลิตไฟฟ้า ประชาชนว่างงานในอัตราที่สูง เกิดการย้าย

ถิ่นกลับชนบท ที่ไม่ย้ายก็อยู่อาศัยในเรือนแพริมน้ำา รอคอย

โอกาสทางอาชีพใหม่ๆ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกยึดประเทศ

ต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศปลูกยางพาราทั้งหลาย

โดนกันถ้วนหน้า ทำาให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสูญเสียการเข้าถึง

การใช้ยางพาราถึง 97 เปอร์เซ็นต์ของยางทั้งหมดที่ผลิตใน

ทวีปเอเชีย แม้ทางสหรัฐอเมริกาจะคิดค้นและพัฒนายาง

สังเคราะห์ขึ้นใช้การได้ดีสำาหรับผลิตยางรถยนต์ แต่ความ

ต้องการใช้ยางธรรมชาติยังไม่ลดน้อยลงไป

รัฐบาลบราซิลได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร 

โดยการทำาข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐว่าจะผลิตยางจากป่าแอมะซอน

ในปริมาณมากอีกครั้ง ทว่าคนงานในธุรกิจยางพาราลดเหลือ 35,000 

คน เพื่อให้ถึงเป้าหมายในการเอาน้ำายางออกมาใช้ 45,000 ตันต่อปี 

พวกเขาต้องการแรงงาน 100,000 คน สุดท้ายก็ต้องเกณฑ์แรงงานไป

กรีดยางโดยใช้ระบบเดียวกับการเกณฑ์ทหาร รัฐบาลสหรัฐจ่ายรายหัว

ให้กับรัฐบาลบราซิลสำาหรับแรงงานที่ถูกส่งไปยังป่าแอมะซอนคนละ 

100 เหรียญฯ รวมถึงเงินสนับสนุนอื่นๆ

แรงงานเหล่านั้นเสียชีวิตด้วยโรคในป่าดิบชื้น อาทิ มาลาเรีย 

ไข้เหลือง และโรคตับอักเสบ รวมถึงการถูกโจมตีจากสัตว์ร้ายจำาพวก

เสือดำาและงูพิษ แรงงานหรือทหารกรีดยางถูกส่งไปยังแอมะซอน 

54,000 คน เสียชีวิตไปถึงราว 30,000 คน

เมืองมาเนาส์และเมืองใหญ่ในภูมิภาคกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ในช่วงสั้นๆ เรียกว่ายุค Second Rubber Boom แต่พอสงครามโลก

ครั้งที่ 2 จบลงไม่นานความคึกคักหดหาย ความเงียบเหงาเข้ามาแทน 

ส่วนชะตากรรมของพวกที่รอดชีวิตจากการใช้แรงงานกรีดยางเดินทาง

กลับภูมิลำาเนาเพียงประมาณ 6,000 คน รัฐบาลไม่ได้ทำาตามสัญญา

ในการยอมรับพวกเขาในฐานะวีรบุรุษสงครามเหมือนเช่นพวกที่ไปรบ 

จนถึงตอนนี้ทหารกรีดยางที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่รายยังคงเรียกร้อง

การยอมรับและเงินชดเชยจากรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งกับเมืองมาเนาส์ในปลายคริสต์

ทศวรรษ 1960 สมัยเผด็จการทหารของบราซิล มีการออกนโยบาย

สำาคัญๆ และนำาโครงการใหญ่ๆ เข้าไปยังเขตชั้นในของประเทศ 

รัฐบาลได้จัดตั้ง Free Trade Zone ขึ้นที่เมืองมาเนาส์เมื่อปี ค.ศ.1967 

และเนื่องจากมีข้อจูงใจทางภาษีก็ทำาให้การลงทุนได้หลั่งไหลกลับ

เข้าไป ทั้งจากในและต่างประเทศ

เศรษฐกิจมาเนาส์กลับมาเข้มแข็ง เที่ยวเรือที่ท่าพลุกพล่าน 

ทั้งเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยว มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 6 ของ

ประเทศ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ หรือ HDI อยู่ในระดับสูง จำานวน

ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีมากกว่า 2 ล้านคน มากเป็น

อันดับ 7 ของประเทศ เมื่อฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี 2014 ที่บราซิล

เป็นเจ้าภาพ สนามฟุตบอล Arena da Amazonia เมืองมาเนาส์ได้รับ

เลือกให้เป็นหนึ่งในสังเวียนการแข่งขัน

ทั้งนี้ บราซิลเกิดรัฐประหารเมื่อปี ค.ศ.1964 ได้รับการหนุน

หลังอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลทหารบราซิลอยู่ใน

อำานาจถึง 21 ปี.

ก่อนที่โลกจะหยุดหมุนชั่วคราวใ

เมืองมาเนาส์และการเดินทางของยางพารา

ย่

จัตุรัส São Sebastião รายล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างสำาคัญ ได้แก่ โรงละครแอมะซอน, 

อนุสาวรีย์ฉลองเปิดท่าเรือมาเนาส์ และโบสถ์ซานเซบาสเตียน

อีกมุมมองของ Teatro Amazonas โรงละครโอเปราในลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบ Renaissance Revival
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5ต่างประเทศ

สงครามยูเครนจึงเป็นโอกาสของเกาหลีเหนือโดยแท้

เรื่องแรกที่เกาหลีเหนือคาดหวังได้มากคือได้อาวุธใหม่ๆ 

จากรัสเซีย แม้พยายามพัฒนาอาวุธใหม่ด้วยตัวเองแต่ย่อมสู้

อาวุธรัสเซียไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบ เรือรบ รถถังที่เก่า

ล้าสมัยเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้ มีกระแสข่าวว่าอยากได้ระบบ

ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ S-300 มานานแล้ว

สิ่งที่สำาคัญกว่าคือการค้าการลงทุน หากรัสเซียลงทุน

สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่นี่ ผลิตสินค้าป้อนตลาดรัสเซียโดยตรง 

ข้อนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาล เกาหลีเหนือตั้งเป้ามีระบบ

เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ดีกว่าพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศ

อื่นที่ได้รับเป็นครั้งคราว บ่อยครั้งมีข้อแลกเปลี่ยน ประเทศ

จำาต้องเจริญทันสมัยตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่

เห็นโลกกว้าง เห็นความเจริญก้าวหน้าของจีน การพัฒนาของ

เกาหลีใต้เป็นความจริงที่รัฐบาลเกาหลีเหนือปกปิดไม่ได้ คนรุ่น

ใหม่ต้องการสิ่งใหม่ที่มากกว่าอาหาร เครื่องนุ่งห่มและความ

ปลอดภัย

ประการที่ 3 มีแต่ได้กับได้

ความอยู่รอดปลอดภัยของระบอบสำาคัญที่สุด แต่การ

อยู่รอดที่ดีควรคู่กับการพัฒนาทุกมิติ รัสเซียเป็นเพียง 1  

ใน 2 มหาอำานาจที่มีศักยภาพสูงสามารถช่วยเกาหลีเหนือใน

ทุกด้าน ยามนี้ที่รัสเซียกำาลังต่อกรกับนาโตหรือพูดให้ครอบคลุม

คือรัฐบาลสหรัฐกับพวก หากมีอะไรที่เกาหลีเหนือสามารถ

ช่วยรัสเซียย่อมเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่จะกระชับความสัมพันธ์ 

รัฐบาลรัสเซียพร้อมสำาหรับเรื่องนี้อยู่แล้ว มีข่าวว่าเกาหลีเหนือ

พร้อมส่งทหาร 1 แสนนายช่วยรัสเซียรบยูเครน

ทุกวันนี้เกาหลีเหนืออยู่ในฐานะที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว 

การประกาศอยู่ข้างรัสเซียจึงเป็นความเสี่ยงที่น่าลอง 

มองจากมุมรัสเซีย:

ประการแรก กระชับมิตรขยายอิทธิพล

ด้วยความที่มีภูมิศาสตร์ใกล้กัน รัสเซียกับเกาหลีเหนือ

มีสัมพันธ์มานานแล้ว ทั้งเป็นมิตรกับปรปักษ์ ในระยะหลัง

ประเด็นที่สำาคัญคือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ 

กาหลีเหนือเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ ไม่เห็นด้วยกับการ

ประณามกองทัพรัสเซียบุกยูเครน ความสัมพันธ์  

2 ประเทศล้ำาลึก อดีตโซเวียตรัสเซียมีส่วนสำาคัญทำาให้

เกิดเกาหลีเหนือ คิม อิลซุง (Kim Il-sung) ปู่ของผู้นำาเกาหลี

คนปัจจุบันเรียนรู้ลัทธิสังคมนิยมจากค่ายนี้ รัฐบาลโซเวียต

สนับสนุนเป็นตัวแทนปกครองเกาหลีเหนือ (หลังแบ่งเป็น

เหนือ-ใต้) แต่ภายหลังรัฐบาลเกาหลีเหนือหันไปใกล้ชิดจีน

มากกว่า

มองจากมุมเกาหลีเหนือ:

การสนับสนุนรัสเซียในสงครามยูเครนอย่างเต็มตัวมี

ความเสี่ยงและเป็นโอกาสสำาคัญ อธิบายได้ดังนี้

ประการแรก ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว

สำาหรับประเทศทั่วไปการประกาศอยู่ฝ่ายรัสเซียอย่างเปิด

เผยย่อมมีผลเสีย หลายประเทศเลือกที่จะไม่แสดงตัวชัดเจน 

ให้ความร่วมมือกับทั้งรัสเซียกับฝ่ายสหรัฐ แต่เกาหลีเหนืออยู่

ในฐานะเป็นปรปักษ์สหรัฐอยู่แล้ว ทุกวันนี้ยังโดนคว่ำาบาตร

หนัก รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการคว่ำาบาตรชุดแล้วชุดเล่า นัก

วิเคราะห์บางคนคิดว่ารัฐบาลสหรัฐจ้องล้มระบอบเกาหลีเหนือ 

ทางการเกาหลีเหนือเคยรายงานว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้วางแผน

ลอบสังหารผู้นำาคิม จองอึน (Kim Jong-un) ด้วยสารเคมี

ชีวภาพ (biochemical substances) แต่ล้มเหลว

ประการที่ 2 ลดการพึ่งจีน ได้รับความช่วยเหลือเพิ่ม 

ในสภาพที่ถูกคว่ำาบาตรอย่างหนักทั้งจากข้อมติคณะ

มนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและจากบางประเทศโดยตรง 

เหลือไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังติดต่อค้าขายกับเกาหลีเหนือ

จีนกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดเรื่อยมา เป็นผู้ให้อาหาร 

การค้า เชื้อเพลิงรายสำาคัญที่สุด เศรษฐกิจเกาหลีเหนือขับ

เคลื่อนได้เพราะจีนโดยแท้ อิทธิพลของจีนต่อเกาหลีเหนือ

เป็นที่รับรู้ทั่วไป แม้กระทั่งสหรัฐยังต้องร้องขอให้จีนกดดัน

เกาหลีเหนือในเรื่องต่างๆ

แม้จีนมีผลประโยชน์สำาคัญจากเกาหลีเหนือ ให้ความ

ช่วยเหลือมากมาย หวังรักษาให้ระบอบเกาหลีเหนืออยู่รอดต่อ

ไป หากมองจากมุมเกาหลีเหนือ แม้จีนสำาคัญมากแต่ย่อมคาด

หวังลดการพึ่งพาดังกล่าว การหายใจด้วยตัวเองย่อมดีกว่ายืม

จมูกคนอื่น เคยมีกรณีพิพาทจากที่เกาหลีเหนือต้องพึ่งพาจีน 

(สหรัฐกดดันจีนให้จีนกดดันเกาหลีเหนืออีกทอด) รัสเซียซึ่งเป็น

มหาอำานาจ ภูมิศาสตร์ใกล้ชิด มีศัตรูร่วมจึงเป็นตัวเลือกที่ดี

เยี่ยมเรื่อยมา 

สงครามยูเครนกระชับสัมพันธ์รัสเซีย-เกาหลีเหนือ

www.chanchaivision.com

รัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา 6 ฝ่าย มีผลประโยชน์

โดยตรงจากคาบสมุทรเกาหลี

ในยามนี้ที่รัฐบาลสหรัฐกับพวกปิดล้อมรัสเซียอย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน พร้อมกับที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหา ซ้ำาเติมเศรษฐกิจ

หลายประเทศ รัสเซียส่งความช่วยเหลือแก่หลายประเทศ 

เกาหลีเหนือเป็นอีกประเทศที่อยู่ในข่ายกระชับมิตรขยาย

อิทธิพล สอดคล้องกับการสร้างโลกพหุภาคี ต่อต้านระบอบโลก

ที่รัฐบาลสหรัฐเป็นเจ้า

ประการที่ 2 ขายน้ำามัน อาวุธ 

เกาหลีเหนือต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศ 

ถูกคว่ำาบาตรจำากัดการนำาเข้าน้ำามันเชื้อเพลิง จึงเป็นตลาดที่น่า

สนใจของรัสเซีย โดยเฉพาะยามนี้ที่กำาลังหาตลาดใหม่ ระบบ

โลกกำาลังเปลี่ยนแปลง 

ประการที่ 3 ต่อรองเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐ 

ประโยชน์สำาคัญที่สุดอาจเป็นข้อนี้

ถ้ามองจากมุมเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น ลำาพังเศรษฐกิจสังคม

เกาหลีเหนือที่เข้มแข็งขึ้นจากการค้าการลงทุนกับรัสเซียก็

น่าวิตกอยู่แล้ว หากรัสเซียแอบส่งมอบเทคโนโลยีบางอย่าง 

โดยเฉพาะนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ จะกระทบไปถึงสหรัฐเลย 

ทีเดียว

ในสมัยทรัมป์ยอมรับว่าเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ มี

ขีปนาวุธที่ยิงไกลถึงแผ่นดินของสหรัฐ แต่ขีปนาวุธดังกล่าวยัง

ไม่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ (ขาดเทคโนโลยีบางอย่าง) ไม่ว่า

ความจริงจะเป็นอย่างไร จุดยืนของรัฐบาลสหรัฐเป็นเช่นนี้ 

เป็นไปได้หรือไม่ว่ารัสเซียจะเป็นผู้เติมเต็ม

วิเคราะห์องค์รวมและสรุป:

แต่ไหนแต่ไรจีนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือเป็น

หลัก สงครามยูเครนเป็นโอกาสที่เกาหลีเหนือได้รับความช่วย

เหลือจากรัสเซียเพิ่มเติม ความร่วมมือกับจีนที่ดูเหมือนอิ่มตัว

แล้วสามารถรับการเพิ่มเติมต่อยอดจากรัสเซีย

ทั้งเกาหลีเหนือกับรัสเซียต่างสามารถอาศัยกันและกัน 

ใช้ไพ่ของอีกประเทศเป็นเครื่องมือต่อรองฝ่ายตรงข้าม ลำาพัง

กองทัพเกาหลีเหนือได้อาวุธใหม่ รัสเซียทำาการค้าด้วยแค่นี้ก็

สะเทือนเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นแล้ว ดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะเข้าใจ

เช่นกันในช่วงนี้จึงประกาศมอบความช่วยเหลือหวังร่วมมือกับ

เกาหลีเหนือ เช่นเดียวกับที่ทางการสหรัฐประกาศอีกครั้งใน

ระยะนี้ว่าส่งเสริมให้ 2 เกาหลีกระชับมิตรภาพ ให้คาบสมุทร

ปลอดนิวเคลียร์

ตั้งแต่ต้นปีเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธทั้งเก่าและใหม่

หลายต่อหลายครั้ง เมื่อไม่กี่วันก่อนทดสอบขีปนาวุธจรวด

ร่อนอีกครั้ง แม้จะเป็นที่สนใจอยู่บ้าง แต่เมื่อดูบ่อยๆ กลาย

เป็นหนังเก่าที่ฉายซ้ำาหลายรอบ หากต้องการส่งสัญญาณ

ดังๆ เกาหลีเหนือต้องประกาศว่าเตรียมทดสอบยิงขีปนาวุธ

ข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์อีกครั้ง นี่คือไพ่ใบสำาคัญที่เป็น

ประโยชน์ต่อทั้งเกาหลีเหนือกับรัสเซียในยามนี้ ขีปนาวุธนี้อาจ

ดังไกลไปถึงสมรภูมิยูเครน อียู.

เ

สุนัขบำ�บัด • ซัลลาเอเดลตา สุนัขบำาบัดเยี่ยมผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ในนครซิดนีย์ เมื่อ 17 ส.ค. (Getty 

Images)

รุ่นเย�ว์ • เด็กชายเป่าปี่สกอตในการแข่งขันวงปี่สกอต “เวิลด์ ไพพ์แบนด์ แชมเปียนชิพส์” ที่นครกลาสโกว์ สกอตแลนด์ เมื่อ 13 ส.ค. 

(Getty Images)

ซีรีส์ฮัลค์ • ทาเทียนา มาสลานี ผู้รับบทชี-ฮัลค์ทักทายกับมาร์ก 

รัฟฟาโล ที่แสดงเป็นฮัลค์ในจักรวาลมาร์เวล ในงานเปิดตัวซีรีส์ 

“She-Hulk: Attorney at Law” ที่เอลกัปตัน เธียเตอร์ ในฮอลลีวูด 

เมื่อ 15 ส.ค. (Getty Images)

บ�ร์บี •  ตุ๊กตาบาร์บี้ตัวหนึ่งจากทั้งหมด 850 ตัวที่หลุยส์ โรมัน 

ชาวกรุงกีโต เอกวาดอร์ สะสมไว้ตั้งแต่อายุ 18 ปี (Getty Images)

ง�นศิลป์ • หญิงยูเครนถ่ายภาพดอกทานตะวันที่วาดบนรถยนต์

โดนไฟไหม้จากการโจมตีของรัสเซียที่เมืองเอียร์ปิน เมื่อ 17 ส.ค. 

(Getty Images)

ปีนผ� • นักกีฬาจากสโลวีเนียขณะแข่งปีนหน้าผาในรายการ 

Sport Climbing Boulder & Lead Combined ชิงแชมป์ยุโรปที่

นครมิวนิก เยอรมนี เมื่อ 17 ส.ค. (Getty Images)

ภ�พ: สัมพันธ์ 2 ผู้นำ�

เครดิตภ�พ: https://www.asahi.com/ajw/articles/14603648

ทั้งเกาหลีเหนือกับรัสเซียต่างสามารถอาศัยกันและกัน ใช้

ไพ่ของอีกประเทศเป็นเครื่องมือต่อรองฝ่ายตรงข้าม ความ

สัมพันธ์นี้อาจดังไกลไปถึงสมรภูมิยูเครน อียู
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RAZER คืนชีพเมาส์ระดับตำานานของเหล่าเกมเมอร์

Razer แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำ�ระดับโลกสำ�หรับเหล�่เกมเมอร์ ประก�ศ

เปิดตัว Razer DeathAdder V3 Pro เม�ส์รุ่นล่�สุดในตระกูล DeathAdder ที่

มียอดข�ยสูงสุดของเรเซอร์ ม�พร้อมก�รอัปเกรดสเปกครั้งใหญ่ด้วยเทคโนโลยี

เม�ส์ชั้นนำ�ในอุตส�หกรรมของเรเซอร์ จัดเต็มทั้ง Razer HyperSpeed 

Wireless Technology และ Razer HyperPolling รุ่นใหม่ ผส�นดีไซน์น้ำ�หนัก

เบ�พิเศษต�มหลักสรีรศ�สตร์ ทำ�ให้ Razer DeathAdder V3 Pro คือไอเทม

คู่ใจของเหล่�เกมเมอร์ที่ต้องก�รประสิทธิภ�พก�รควบคุมขั้นสูงในก�รแข่งขัน

เกมที่เร้�ใจ

สำ�หรับเม�ส์ตระกูล DeathAdder เปิดตัวครั้งแรกในปี 2006 และ

จนถึงวันนี้ส�ม�รถทำ�ยอดข�ยทั่วโลกรวมม�กกว�่ 15 ล้�นชิ้น ถือเป็นกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งเม�ส์ที่ได้รับคว�มนิยมสูงสุดของเรเซอร์ และยังได้รับคว�ม

ไว้ว�งใจเลือกใช้ โดยเหล�่นักกีฬ�อีสปอร์ตระดับโลกม�กม�ย โดยรุ่นอัปเกรด 

DeathAdder V3 Pro โดดเด่นด้วยก�รดีไซน์บอดี้ใหม่ที่จะนำ�ชัยชนะม�ให้ผู้

เล่น ด้วยก�รออกแบบคว�มโค้งเว�้ให้จับได้ถนัดมือ พร้อมลดขน�ดด้�นข้�งไม่

ให้ก�งออกม�กเกินไปเพื่อเพิ่มคว�มกระชับและรองรับอุ้งมือได้ดียิ่งขึ้น ผส�น

ก�รใช้รูปทรงต�มหลักสรีรศ�สตร์รุ่นปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มคว�มสบ�ย น่�สัมผัส 

และมีน้ำ�หนักเบ�

นอกจ�กนี้ ทั้งส่วนล้อเลื่อน ปุ่ม และส่วนรับอุ้งมือ ยังได้รับก�รออกแบบ

ใหม่เพื่อให้ใช้ง�นง่�ยขึ้น โดยในขั้นตอนก�รออกแบบ บรรด�นักกีฬ�อีสปอร์ต

มืออ�ชีพชั้นนำ�ของโลกยังได้ช่วยกันแสดงคว�มคิดเห็นเพื่อก�รพัฒน�ดีไซน์ไอ

คอนิกต�มหลักสรีรศ�สตร์นี้ นำ�เสนอ 2 โทนสีคล�สสิกอย่�งข�วและดำ� ด้วย

น้ำ�หนักเพียง 64 และ 63 กรัมต�มลำ�ดับ

บราเดอร์เปิดตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตรุ่นใหม่

บราเดอร์ ประก�ศคว�มพร้อมเติมสินค้�ใหม่สู่ตล�ดอย�่งต่อเนื่อง 

ล่�สุดสบช่องชิงจังหวะตล�ดปรับตัวจ�กรวมศูนย์สู่ก�รกระจ�ยศูนย์ก�รทำ�ง�น 

ส่งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต A3 มัลติฟังก์ชัน 4 รุ่นใหม่ กว�ดแชร์ช่วงเศรษฐกิจยุค

รัดเข็มขัด ค�ดก�รเปิดตัวกลุ่มสินค้�ใหม่ครั้งนี้จะดันยอดข�ยช่วงครึ่งปีหลังให้

เติบโตขึ้น

ในครั้งนี้ 

บร�เดอร์ได้เปิด

ตัวเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ต A3 

มัลติฟังก์ชัน 4                  

รุ่นใหม่ 

ประกอบด้วย            

MFC-

J2340DW, 

MFC-

J2740DW, 

MFC-J3540DW และ MFC-J3940DW ร�ค�เริ่มต้นตั้งแต่ 8,990-18,990 

บ�ท พร้อมจำ�หน่�ยแล้วทั่วประเทศ โดยบร�เดอร์ยังได้เผยโฉมแอปพลิเคชัน

ใหม่ “BROTHER MOBILE CONNECT” ที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ม�กม�ย ส�ม�รถ

เก็บประวัติก�รสแกนเอกส�รเพื่อให้ผู้ใช้ง�นนำ�ไปบันทึก ส่งต่อ หรือสั่งพิมพ์

ได้อีกโดยไม่ต้องสแกนซ้ำ�ใหม่อีกครั้ง พร้อมดูระดับหมึกคงเหลือในเครื่องโดย

บอกเป็นจำ�นวนแผ่นที่ยังคงส�ม�รถพิมพ์ได้ เพื่อให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถว�งแผน

ก�รพิมพ์และสำ�รองหมึกไว้ใช้ได้ล่วงหน�้อย่�งร�บรื่น ด้วยก�รคำ�นวณอย่�ง

อัจฉริยะต�มม�ตรฐ�นก�รพิมพ์ง�นของ ISO19752 หรือจ�กก�รเก็บข้อมูลก�ร

ใช้ง�นของแต่ละเครื่องอย�่งละเอียดอีกด้วย.

ามกลางการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

โลกและเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ผันแปรไป

ต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ประกอบกับก�รพัฒน�

เติบโตอย่�งต่อเนื่องของวงก�รเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้�ง

คว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบก�รในหล�กหล�ย

อุตส�หกรรม โดยเฉพ�ะในกลุ่ม SME ที่คว�มอยู่รอด

และคว�มมุ่งมั่นที่จะเติบโตฝ่�วิกฤตเศรษฐกิจเป็นโจทย์

สำ�คัญ ก�รปรับแนวคิดและก�รริเริ่มปรับตัวของธุรกิจเพื่อ

สอดรับสถ�นก�รณ์จึงเป็นตัวแปรหลักสู่ก�รเติบโตอย่�ง

แข็งแกร่ง ล่�สุด จ๊อบส์ ดีบี แพลตฟอร์มห�ง�นชั้นนำ�ของ

เอเชีย แนะแนวผู้ประกอบก�รกลุ่ม SME สู่หนท�งรอด 

นำ�เสนอแนวคิดธุรกิจในแบบฉบับใหม่ แนะผู้ประกอบก�ร 

SME ปรับ mindset เพื่อบริห�รองค์กร บุคล�กร และส�น

สัมพันธ์ลูกค้�เมื่อธุรกิจก้�วเข้�สู่ยุคดิจิทัลอย่�งเต็มตัว  

เมื่อแบบแผนการทำาธุรกิจแบบเดิมๆ ใช้ไม่ได้อีกต่อไป 

โลกแห่งธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจ�กอดีต

เป็นอย่�งม�ก ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รพัฒน�แบบก้�วกระโดด

ของวงก�รเทคโนโลยีและดิจิทัล มวลคว�มรู้ท�งก�รจัดก�ร

ธุรกิจใหม่ๆ จึงถูกพัฒน�ขึ้นต�มไปด้วย ขั้นตอนก�รทำ�

ธุรกิจแบบเดิมๆ อย่�งก�รเริ่มต้นจ�กก�รสร้�งผลิตภัณฑ์

หรือบริก�รขึ้นม�ก่อน แล้วค่อยต�มห�กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย 

(Potential customer) ภ�ยหลัง อ�จเป็นวิธีก�รที่ไม่เอื้อต่อ

ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของธุรกิจ SME อีกต่อไป  

ดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำากัด จึงแนะนำ�ว่� 

“เพื่อรักษ�ทรัพย�กร จัดสรรเงินทุน และ

ใช้เวล�อย่�งมีประสิทธิภ�พ ธุรกิจ SME 

ควรประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจที่แพร่หล�ย

ในปัจจุบันอย่�ง Lean Startup หรือก�ร

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคุณค่�ของ

สินค้�หรือแบรนด์เป็นหลัก โดยยึด 3 คอน

เซ็ปต์หลักคือ สร้�ง วัดผล และเรียน

รู้ (Build – Measure – Learn) เริ่มต้น

จ�ก สร้�ง (Build) คือก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

และสำ�รวจกลุ่มลูกค้�เป�้หม�ยว่�ต้องก�ร

อะไร เพื่อนำ�ไอเดียม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์

หรือบริก�รที่ตอบโจทย์ลูกค้�อย่�งแท้จริง 

แล้ววัดผล (Measure) ภ�ยหลังจ�กพัฒน�

ผลิตภัณฑ์และก�รบริก�ร ควรกำ�หนดตัวชี้

วัดอย่�งมีหลักก�รชัดเจน หมั่นเก็บข้อมูล

และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคผ่�นก�รทำ�

แบบสอบถ�มวัดคว�มพึงพอใจของกลุ่มเป้�หม�ยและข้อมูล

ท�งสถิติต่�งๆ เพื่ออัปเดตมุมมองใหม่ๆ อยู่เสมอ และเรียน

รู้ (Learn) นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รวัดผลม�วิเคร�ะห์ ใช้เป็น

แนวท�งในก�รพัฒน�และมองห�โอก�สท�งธุรกิจเพื่อก�ร

เติบโตอย่�งยั่งยืน”  

ผู้ประกอบการคือหัวเรือสำาคัญสู่การปรับเปลี่ยน  

นอกเหนือจ�กก�รปรับตัวท�งธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบ

ก�รถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันด�ลใจและแรงกระตุ้นหลักที่

นำ�พ�ให้องค์กรก้�วต่อไปในยุคสมัยที่ทัศนียภ�พท�งธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว เมื่อธุรกิจและพนักง�นต้องก�ร

ที่พึ่ง ผู้ประกอบก�รควรเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน Mindset ที่

มีต่อองค์กร บุคล�กร และลูกค้� เพื่อเป็นหลักยึดและให้

ส�ม�รถรับมือกับทุกสถ�นก�รณ์ได้อย่�งมืออ�ชีพ 

ด้านองค์กร เมื่อประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ธุรกิจเริ่ม

ขับเคลื่อนและเรียนรู้จ�กก�รศึกษ�ข้อมูล ผู้ประกอบก�ร

ต้องติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของวงก�รดิจิทัล ก�รพัฒน�

ของเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยี พร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ 

และนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อ�ทิ 

โซเชียลมีเดีย ก�รจัดก�รข้อมูลบน Cloud Collection มีก�ร

ใช้เครื่องมือวัดผลท�งดิจิทัล อ�ทิ Google Analytics ท่ีถือเป็น

แหล่งข้อมูลช้ันเย่ียมม�ประยุกต์ ใช้ศึกษ�พฤติกรรมท�งดิจิทัล

ของผู้บริโภค นำ� insight ท่ีได้ม�ต่อยอด สร้�งองค์กรให้เติบโต

อย่�งย่ังยืน ผ่�นกลยุทธ์ท�งธุรกิจใหม่ๆ ท่ีนอกจ�กจะสร้�ง

ประโยชน์ให้ท้ังลูกค้�และองค์กรในระยะย�วได้แล้ว ยังมี

ประสิทธิภ�พและส�ม�รถนำ�กลับม�ทำ�ซ้ำ�ได้ ท้ังน้ี ผู้ประกอบ

ก�รต้องทำ�คว�มเข้�ใจวัฏจักรของธุรกิจ เมื่อประสบพบเจอกับ

ปัญห� ต้องเตรียมพร้อมแก้ปัญห�และเร่ิมต้นใหม่อยู่เสมอ 

ด้านบุคลากร ในยุคดิจิทัล ลักษณะง�นและรูปแบบ

ก�รทำ�ง�นมีก�รเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบก�รต้องรู้จัก

รักษ�บุคล�กรคุณภ�พผ่�นก�รพัฒน�ทักษะพนักง�น เพิ่ม

JobsDB เปิดคัมภีร์
แนะการทำาธุรกิจในยุคดิจิทัล

JobsDB เปิดคัมภีร์

เสียวหมี่เผยโฉมเทคโนโลยี Xiaomi Pilot Technology

เสียวหมี่ กรุ๊ป ได้เปิดเผยสถ�นะของก�รพัฒน� ‘Xiaomi Pilot Technology’ 

อย่�งเป็นท�งก�ร โดยนับตั้งแต่ก�รประก�ศก�รเข�้สู่เซ็กเมนต์รถยนต์ไฟฟ้�อัจฉริยะ

ในเดือนมีน�คม 2564 เสียวหมี่ว�งแผนก�รลงทุนเป็นจำ�นวนเงินกว�่ 3.3 พันล้�น

หยวนเพื่อก�รพัฒน�และก�รวิจัยด้�นเทคโนโลยีก�รขับขี่อัตโนมัติในเฟสแรก ทั้งยัง

ได้จัดตั้งทีมง�นในก�รพัฒน�และก�รวิจัยขน�ดใหญ่ที่มีผู้เชี่ยวช�ญระดับโลกม�กกว่� 

500 คน และยังเข้�ซื้อกิจก�รสต�ร์ทอัปด้�นก�รขับขี่อัตโนมัติอันมีมูลค่�และก�ร

ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทั้งต้นน้ำ�และปล�ยน้ำ� ซึ่งจะทำ�ให้เสียวหมี่มีคว�มส�ม�รถ

ท�งอุตส�หกรรมก�รขับขี่อัตโนมัติทั้งในระยะกล�งถึงระยะย�วได้อย่�งต่อเนื่อง

นอกจ�กนี้ เสียวหมี่ยังได้เปิด

ตัว ‘CyberOne’ ถือเป็นหุ่นยนต์ 

Humanoid ตัวแรกของเสียวหมี่ ซึ่ง

เป็นสม�ชิกใหม่ล่�สุดจ�ก Xiaomi’s 

Cyber series ต่อจ�กหุ่นยนต์สี่ข� 

Cyberdog ในปีที่แล้ว โดย CyberOne 

นั้นม�พร้อมก�รติดตั้งแขนและข�อัน

เติมคว�มรู้ท�งด้�นดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่พนักง�น 

อ�ทิ ก�รใช้ง�น Cloud หรือก�รใช้ง�นโซเชียลมีเดียเพื่อ

ก�รตล�ด พร้อมพิจ�รณ�เพิ่มคว�มยืดหยุ่นให้พนักง�น 

เพื่อปรับตัวเข้�กับสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน เช่น เปิดโอก�ส

ให้พนักง�นทำ�ง�นที่บ้�นท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ โรคระบ�ด 

ก�รให้สิทธิวันพักร้อนที่ย�วน�นกว่�เดิม เมื่อถึงเวล�มองห�

บุคล�กรใหม่ ต้องยึดหลักก�ร สร�้งทีมที่มีประสิทธิภ�พ มี

คว�มรู้รอบด้�น ทั้งทักษะด้�น Hard Skill และ Soft Skill 

ส�ม�รถบริห�รจัดก�รเวล� บริห�รง�นภ�ยในระยะเวล�ที่

กำ�หนด ทำ�ง�นเป็นทีมหรือทำ�ง�นทดแทนบุคล�กรในส่วน

ที่ข�ดได้ จดจำ� ให้คว�มสำ�คัญ และตอบแทนพนักง�น ที่

พร้อมฟันฝ่�อุปสรรคต่�งๆ ไปพร้อมกับองค์กร ผ�่นค่�

ตอบแทนและสวัสดิก�รที่คุ้มค่�และสมเหตุสมผล หมั่น

สำ�รวจปัญห�คว�มขัดแย้ง คว�มพึงพอใจในก�รทำ�ง�น

ของพนักง�น และนำ�ม�ปรับปรุงพัฒน�สภ�พแวดล้อมในที่

ทำ�ง�นให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร�้งคว�มผูกพันต่อองค์กรและผลิต

ภ�พ (Productivity) ในก�รทำ�ง�นสูงสุด  

ด้านลูกค้า เมื่อผู้ประกอบ

ก�รนำ�เอ�หลักก�ร Lean Startup ม�

ปรับใช้ โดยให้คว�มต้องก�รของลูกค�้

เป็นตัวตั้งต้น องค์กรจะรู้จักและเข�้ใจ

คว�มต้องก�รของลูกค�้อย่�งแท้จริง 

และส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�สินค้�และ

บริก�ร เพื่อสร�้งร�ยได้และทำ�กำ�ไร

ต่อยอดธุรกิจได้ในที่สุด 

ลูกค้าสัมพันธ์อาจไม่ใช่สูตร

สำาเร็จในทุกธุรกิจ  

หล�ยธุรกิจเริ่มต้นจ�กคว�ม

ต้องก�รของลูกค�้กลุ่มเป้�หม�ย 

แน่นอนว่�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร รวม

ถึงวิธีก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ คงหนีไม่พ้น

ก�รสร�้งคว�มพึงพอใจและคว�มประทับ

ใจเพื่อต่อยอดสูงสุดให้แก่ลูกค�้เหล่�นี้ อย�่งไรก็ต�ม ถึง

แม้ว่�ธุรกิจ SME จะเริ่มจ�กลูกค้� แต่ไม่ใช่ว่�ทุกธุรกิจ 

SME จะมีคว�มจำ�เป็นต้องลงทุนมห�ศ�ลเพื่อ Customer 

Relationship Management (CRM) หรือกลยุทธ์ก�รบริห�ร

ลูกค้�ที่ดีที่สุด ธุรกิจ SME ส�ม�รถรักษ�ฐ�นผู้บริโภคผ่�น

วิธีก�รต่�งๆ อ�ทิ ก�รสร�้งคุณค�่เพิ่มให้ผู้บริโภคเกิดคว�ม

รู้สึกพอใจม�กกว่�มูลค่�ที่ใช้จ่�ยก�รบริก�รก่อนและหลัง

ก�รข�ยอย่�งจริงใจ เต็มใจ และเป็นกันเอง รวมถึงก�รใช้ 

Call Center ก�รใช้ โปรแกรมส่งเสริมก�รข�ยที่หวังผลระยะ

ย�ว ฯลฯ ห�กธุรกิจพัฒน�และประสบคว�มสำ�เร็จม�ก

ขึ้น ผู้ประกอบก�รส�ม�รถพิจ�รณ�ขยับขย�ยเพื่อลงทุน

ใน CRM โดยจะต้องส�ม�รถระบุให้ได้ว่�ลูกค้�ขององค์กร

คือใครและมีพฤติกรรมอย�่งไร ลูกค�้เหล่�นั้นมีคว�ม

สัมพันธ์ในระดับใด เป็นลูกค้�ประจำ� หรือมีคว�มจงรักภักดี

กับตร�สินค้�ขององค์กรหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่ใช้สินค�้และ

บริก�รหล�กหล�ย เป็นต้น เพื่อให้ก�รลงทุน CRM เกิด

ประสิทธิภ�พและเป็นก�รใช้จ่�ยอย่�งคุ้มค่�ที่สุดแก่องค์กร  

บทสรุปคัมภีร์ช่วยธุรกิจ SME ให้รอดยุคดิจิทัล  

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมต้องก�รก�รปรับ

ตัวของทั้งฝ�่ยองค์กรและผู้ประกอบก�รเพื่อให้ธุรกิจขับ

เคลื่อนต่อไปได้ ท�งฝ�่ยองค์กรธุรกิจ SME หรือสต�ร์ทอัป 

ที่อ�จมีข้อจำ�กัดท�งด�้นเงินทุนและทรัพย�กรอื่นๆ ส�ม�รถ

นำ�หลัก Lean Startup หรือก�รทำ�ธุรกิจแบบ “น้อยแต่

ม�ก” ม�ประยุกต์ใช้ โดยให้คว�มต้องก�รของลูกค�้เป็น

ตัวจุดประก�ยสำ�คัญ อ�จเริ่มต้นจ�กก�รสร้�งอย�่งน้อยๆ 

เท่�ที่จำ�เป็น ภ�ยใต้งบประม�ณที่มี ต�มด้วยก�รปรับปรุง

และพัฒน�ทีละขั้นอย่�งต่อเนื่อง ผ�่นก�รเรียนรู้ ห�ข้อมูล 

ทั้งนี้ ท�งด้�นผู้ประกอบก�รควรมีก�รปรับแนวคิดและก�ร

บริห�รองค์กร บุคล�กร และลูกค้�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ควบคู่กันไป. 

  

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(พม.) และ ดีแทค ร่วมลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจว�่

ด้วยคว�มร่วมมือในก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถ

ของกลุ่มชนเผ�่พื้นเมืองสู่ผู้ประกอบก�รออนไลน์ เผย

คัดเลือกหมู่บ้�นบนพื้นที่สูงที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนโดด

เด่นนำ�ร่องเข้�รับก�รอบรมโครงก�ร จำ�นวน 24 

หมู่บ้�น ครอบคลุม 7 ชนเผ�่พื้นเมือง พัฒน�สู่ผู้

ประกอบก�รมืออ�ชีพ หวังเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ

ของร�ษฎรบนพื้นที่สูง และร่วมส่งเสริมก�รท่องเที่ยว

อย่�งยั่งยืน พร้อมตั้งเป้�ครอบคลุมม�กกว่� 20 กลุ่ม

ชนเผ่�พื้นเมืองที่อ�ศัยอยู่บนพื้นที่สูงใน 3 ปี

• บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ผู้นำ�

ธุรกิจด�วเทียมแห่งเอเชีย ประก�ศคว�มสำ�เร็จใน

ก�รเซ็นสัญญ�ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Orbital Insight 

บริษัทชั้นนำ�ด้�นก�รให้บริก�รข้อมูลภูมิส�รสนเทศ 

(Geospatial) จ�กสหรัฐอเมริก� โดยจะร่วมกันให้

บริก�รนำ�ข้อมูลท�งเทคโนโลยีอวก�ศต่�งๆ ม�

วิเคร�ะห์ข้อมูลกิจกรรมบนพื้นโลก ผ่�นแพลตฟอร์ม 

Geospatial Analytics แก่ลูกค้�ทั้งในประเทศไทย

และภูมิภ�ค โดยแพลตฟอร์มของ Orbital Insight เป็น

แหล่งรวมข้อมูลจ�กเทคโนโลยีอวก�ศและพ้ืนโลก 

จ�กผู้ให้บริก�รท่ีหล�กหล�ยครอบคลุมท่ัวโลก เช่น 

ภ�พถ่�ยด�วเทียม ข้อมูลระบุพิกัดตำ�แหน่งจ�กอุปกรณ์

เคลื่อนท่ี ระบบหรืออุปกรณ์ติดต�มเรือ รวมถึงข้อมูล 

IoT อื่นๆ โดยจะนำ�ข้อมูลต่�งๆ ม�ประมวลผลด้วย

เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine 

Learning (ML) เพื่อใช้สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์กิจกรรม

บนพ้ืนโลก ซ่ึงผลจ�กก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วจะเป็น

ประโยชน์แก่ลูกค้�ท้ังภ�ครัฐและภ�คเอกชน ส�ม�รถ

นำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รบริห�รจัดก�รภ�คส่วนต่�งๆ

• ShopeePay (ช้อปปี้เพย์) ผู้ให้บริก�รด�้น

ก�รชำ�ระเงินผ่�น Mobile Wallet แบบครบวงจรบน

ช้อปปี้ ชวนเปิดประสบก�รณ์ช็อปมันส์วันสิ้นเดือน 

ส่งโปรโมชั่นสุดคุ้มกับแคมเปญใหม่ “PAYDAY ช้อป 

มันส์ วันเงินเดือนออก” ตอกย้ำ�ก�รยกระดับคว�ม

คุ้มค่�ให้กับนักช็อปบนแอปช้อปปี้ ไม่ว่�จะเป็นจ่�ย

บิลผ่�น Shopee E-service ลดสูงสุด 100 บ�ท, ไอ

เทมเด็ดส่วนลดสูงสุด 2,500 บ�ท รวมไปถึงส่งฟรี

ขั้นต่ำ� 0 บ�ท ระหว่�งวันนี้-27 สิงห�คม 2565 นี้ 

ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.

co.th/m/payday-sale

• อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลสำ�หรับก�รเดิน

ท�งท่องเที่ยวระดับโลก เปิดตัวไอศกรีมรสช�ติพิเศษ

ชื่อ “Your Best Journey” ซึ่งสร้�งสรรค์ขึ้นโดย Guss 

Damn Good แบรนด์ไอศกรีมคร�ฟต์ฝีมือคนไทย เพื่อ

สร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้คนกลับม�เดินท�งท่องเที่ยวอีก

ครั้ง ขณะที่หล�ยประเทศเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่อง

เที่ยวแล้ว โดยรสช�ติของไอศกรีมนั้นผ�่นก�รคัดเลือก

ม�อย่�งดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดคว�มคิด คว�ม

รู้สึกต้องก�รออกเดินท�งท่องเที่ยวสำ�รวจสถ�นที่ใหม่ๆ 

อย่�งกระตือรือร้นและมั่นใจ เหมือนกับประสบก�รณ์

ก�รเดินท�งท่องเที่ยว และคว�มสะดวกสบ�ยที่อโกด�้

ให้เวล�นักเดินท�งม�ใช้บริก�ร.

ล้ำ�หน�้ รองรับก�รทรงตัวจ�กเท้�ทั้งสองข้�ง และมีแรงบิดสูงสุดถึง 300Nm ยังแสดง

ให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถหล�กหล�ยด้�น ไม่ว่�จะเป็น ก�รตรวจจับอ�รมณ์

ของมนุษย์ คว�มส�ม�รถในก�รมองเห็นขั้นสูง และฟังก์ชันก�รทำ�ง�นที่

ช่วยให้ส�ม�รถสร้�งก�รสร�้งเสมือนจริงส�มมิติขึ้นใหม่ในโลกแห่งคว�ม

เป็นจริง ควบคู่ไปกับโฮสต์ของเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการ Seeds for the Future

หัวเว่ยเปิดตัวโครงก�ร Seeds for the Future 2022 ในระดับ

ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก ภ�ยใต้คว�มร่วมมือกับมูลนิธิอ�เซียนและก�รท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย โครงก�รดังกล�่วจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงห�คมนี้ โดยมีนักศึกษ�

ระดับแนวหน้�กว่� 120 คนจ�ก 16 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีนักศึกษ� 10 คน

จ�กประเทศไทย เข้�ค่�ยพัฒน�ทักษะดิจิทัลนี้เป็นเวล� 9 วันในประเทศไทย เพื่อ

สร้�งคว�มตระหนัก ซึมซับกับเทคโนโลยีและประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้วัฒนธรรมที่

หล�กหล�ย พร้อมเสนอแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�สังคมในโครงก�ร Tech4Good

Nielsen เผยสตรีมมิ่งแซงรายการทางเคเบิลทีวีในอเมริกา

ร�ยง�นตัวเลขจ�ก Nielsen ของก�รชมเนื้อห�ท�งทีวีของคนดูในอเมริก�เดือน

กรกฎ�คม 2022 พบว่�มีประเด็นสำ�คัญคือเมื่อแยกกลุ่มประเภทที่ม�ของเนื้อห� ก�ร

รับชมเนื้อห�จ�กบริก�รสตรีมมิ่ง มีส่วนแบ่งรวมสูงกว�่ร�ยก�รท�งเคเบิลทีวีเป็นครั้ง

แรก โดยปีก่อนสตรีมมิ่งก็แซงร�ยก�รท�งทีวีแบบเดิม (Linear) สตรีมมิ่งมีส่วนแบ่ง

ก�รรับชม 34.8% ต�มด้วยร�ยก�รท�งเคเบิล 34.4% ร�ยก�รทีวีออกอ�ก�ศแบบเดิม 

21.6% และอื่นๆ 9.2% ทั้งนี้แนวโน้มส่วนแบ่งของสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันม�แล้ว 4 

เดือน ในร�ยละเอียดของบริก�รสตรีมมิ่ง Netflix ครองส่วนแบ่งม�กที่สุด 8.0% ต�ม

ด้วย YouTube 7.3% และ Hulu 3.6%

ไอที6

ท่

ดวงพร พรหมอ่อน



พร้อมทุกด้าน อยากมีความสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว  

เมื่ออยากให้เล่าถึงเทคนิคจัดการชีวิต Work-life Balance ฟลุ๊ค

กล่าวว่า การปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวคือการได้ทำางาน

ที่รัก การทำาให้คนคนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้พัฒนาคน ได้

ทำางานด้านการศึกษา และส่วนหนึ่งได้ใช้ชีวิตกับครอบครัว การสร้าง

ความสมดุลในชีวิตและการทำางาน

ไม่ใช่เพียงการจัดแบ่งเวลาที่ดี แต่

ยังต้องมีการสร้างวินัยในการทำางาน 

มีระบบระเบียบที่ยืดหยุ่น และต้อง

มีสุขภาพกาย-ใจที่ดี รวมถึงต้องมี

กำาลังใจที่ดี อยากให้ทุกคนเปิดหูเปิด

ตา ยิ่งอายุน้อยควรหาสิ่งที่ตัวเองรัก 

ตัวเองชอบ และต้องลงมือทำาด้วยมุ่ง

มั่น ตั้งใจอยากทำาให้ดีขึ้น 

“คนเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากัน 

ซึ่งหากเราได้ทำาในสิ่งที่ชอบ เราจะ

เกิดความหลงใหลต่อสิ่งนั้น ต่อให้เรา

ใช้เวลาไป 12-16 ชั่วโมงต่อวัน หรือ

ใช้เวลาตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ออยู่กับสิ่ง

นั้น เราจะสามารถสนุก มีความสุขที่

จะได้ทำา และนั่นจะทำาให้เราประสบความสำาเร็จ ไม่รู้สึกว่าการทำางาน

มันเหนื่อยหรือทำาให้เราท้อ อยากให้ทุกคนค้นหา Passion สิ่งที่ตัวเอง

รักและชอบให้เจอ เพราะถ้าหากได้ทำาสิ่งที่รัก ที่ชอบ เราจะทำาได้ดี 

และประสบความสำาเร็จ รวมถึงอย่าไปท้อ หรือเหนื่อยต่อปัญหา เพราะ

ไม่ว่าเราจะอยู่ตำาแหน่งไหน ทำางานอะไร หรือการใช้ชีวิตส่วนตัว ล้วนมี

ปัญหาเข้ามาให้แก้ไขเสมอ เราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เผชิญปัญหา 

และรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายช่วงวัย” ฟลุ๊คกล่าว. 

นรุ่นใหม่” ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีความเก่งมากขึ้น

ด้วยทักษะรอบตัว ทำาให้หลายคนนั้นประสบความสำาเร็จ

ได้รวดเร็ว แน่นอนว่าด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป ทำาให้

คนเราเห็นช่องทางการพัฒนามากขึ้น เช่นเดียวกันกับผู้บริหารวัยรุ่น

อีกหนึ่งคนที่ “อาทิตย์เอกเขนก” ฉบับนี้อยากจะพูดถึง นั่นก็ถือ ฟลุ๊ค-

กาญจนา ภวัครานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ด้วยวัยเพียง 26 ปี ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะบริหารงานด้านการ

ศึกษาไปพร้อมๆ กับการดูแลงานอีก 4 บริษัทด้วยความรับผิดชอบ

บริหารงานแบบมืออาชีพ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นย้อนไปในช่วง

ที่ฟลุ๊คอายุได้เพียง 19 ปี ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 

และต้องมาเสียคุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไป สมาชิกที่เหลือ 

คุณแม่ และน้องๆ ก็สั่นคลอน ภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดจึง

ตกไปที่ฟลุ๊คทันที

ทั้งบทบาทหัวหน้าครอบครัว ผู้บริหารโรงเรียน Bromsgrove 

International School Thailand และการดูแลงานอีก 4 บริษัท รับผิด

ชอบบริหารงานทั้งหมดคนเดียว เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญใน

ชีวิต ที่จะต้องปรับโหมดจากวัยรุ่นที่กำาลังเรียนหนังสือมาเป็นผู้บริหาร

วัยทำางานแบบเต็มตัว

ฟลุ๊คเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กก็ได้ติดตามดูการ

ทำางานของพ่อมาตลอด จึงได้เรียนรู้และซึมซับวิธีการทำางานและ

วิธีบริหารมาแบบไม่รู้ตัว โดยเฉพาะกับธุรกิจโรงเรียน Bromsgrove 

International School Thailand ที่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัว ซึ่ง

ฟลุ๊คได้เห็นธุรกิจนี้มาตั้งแต่เด็กๆ จึงเห็นความมุ่งมั่นของคุณพ่อที่ตั้งใจ

จะพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอด และที่ผ่านมาในช่วงที่ฟลุ๊คเองยังอยู่

ในฐานะนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ ก็มีบทบาทในการเสนอไอเดีย

เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอยู่บ้าง เพื่อสะท้อนความ

ต้องการของโรงเรียนโดยตรง

และด้วยความที่ว่า อะไรไม่ดี หรือใครปฏิบัติงานไม่โอเค ก็จะ

บอกพ่อ ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหลายๆ ด้านไปในทางที่ดี

ขึ้น เช่น กฎระเบียบ

ของโรงเรียนบางข้อ 

หรือการปรับวิธีการ

เรียนที่น่าสนใจ ฟลุ๊ค

จะทำาตัวเหมือนเป็น

สายลับ และเป็นที่

ปรึกษารับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อนๆ 

นักเรียน ทั้งรุ่นพี่ 

และรุ่นน้อง 

“ฟลุ๊คคิดว่า

บางเรื่องที่ได้คุยแล้ว

เห็นว่าถ้ามันปรับเปลี่ยนไปมันจะใช่เลย มันคือดีเลย ก็จะนำาเรื่องราว

ความคิดเห็นเหล่านี้มาเล่าให้คุณพ่อฟัง แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในมุมของนักเรียน ซึ่งคุณพ่อก็รับฟัง และรับพิจารณา ซึ่งบางเรื่องได้

รับการปรับแก้ไข และเมื่อเพื่อนมาถามว่าเป็นเพราะเราใช่หรือไม่ ที่

ทำาให้ โรงเรียนปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ซึ่งฟลุ๊ครู้สึกดีมากๆ เลย และภูมิใจ

ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการบริหารงานให้กับคุณพ่อ

ในตอนนั้น มันเลยทำาให้ฟลุ๊คได้ซึมซับวิธีการแบบนี้มาโดย

ตลอด สังเกต มองเห็น วิเคราะห์ และไปพัฒนาต่อให้ดีขึ้น 

พ่อเคยสอนไว้ว่า Don’t stop until You are proud.”

แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อก้าวข้ึนมาบริหารด้วยตัวเองจริงๆ 

แล้ว มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเหมือนท่ีผ่านมา แต่ฟลุ๊คกล่าวว่า 

ต้องมีความสุขกับงานท่ีทำา “จงเลือกงานท่ีเรารัก จงรักงานท่ี

เราทำาอยู่ แล้วท้ังชีวิตจะรู้สึกสนุกและมีความสุขกับงาน จะ

ทำาให้รู้สึกเหมือนกับไม่ได้ทำางานเลยแม้แต่วันเดียว”

และด้วยความที่มีความชอบในการทำางาน เราจึงมี

ความสุขในงานที่ลงมือทำา

ทุกอย่าง เรามีเป้าหมาย

ชัดเจนมาก คือ ตั้งใจอยาก

พัฒนาการศึกษา พัฒนาคน 

พัฒนาเด็ก ซึ่งต้องเริ่มมาจาก

ครอบครัวและระบบการศึกษา โดย

มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องมีทักษะ 

softs skill ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถ

ทำางานได้ในโลกผันผวน ต้องรู้จักปรับ

ตัว การเรียนการสอนต้องยึดนักศึกษา

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ระบบการ

ศึกษา ต้องมุ่งพัฒนาคนที่มีทักษะ
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7เศรษฐกิจ

นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานใน

การแจกรางวัลการประกวดร้องเพลงเพื่อชาติและราช

บัลลังก์ ในงานดังกล่าวมีเรื่องที่น่าประทับใจเกิดขึ้น

หลายอย่าง จนสามารถพูดได้ว่า “รู้ไว้...สุขใจจริงหนอ” 

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเป็นเรื่องที่ดีๆ ทั้งนั้น เริ่มต้นตั้งแต่

การที่มีหน่วยงานริเริ่มที่จัดให้มีงานดังกล่าวนี้ และเมื่อมีการ

จัดงานดังกล่าวนี้แล้ว มีเยาวชนเข้าประกวดจำานวนมากมาย 

ทำาให้เห็นว่าเยาวชนที่รักชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดีต่อสถาบัน

หลักของประเทศ ทั้งชาติ ศาสน์ และกษัตริย์นั้นยังคงมีอีกมาก 

ในการเป็นประธานในงานนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงปาฐกถาที่

ฟังแล้วซึ้งจนน้ำาตาไหล ด้วยความปลื้มปีติยินดีที่ได้ฟังเนื้อหา

การปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี ประกอบกับลีลาน้ำาเสียงของ

ท่านนั้นแสดงให้เห็นความจริงใจ ให้เรารู้สึกได้ว่าทุกถ้อยคำา

ที่ท่านพูดออกมานั้น เป็นการพูดออกมาจากใจอย่างที่วงการ

บันเทิงจะพูดถึงคนที่แสดงได้เก่งว่ามี Inner

สาระที่นายกรัฐมนตรีพูดนั้น แก่นอยู่ที่คำาว่า “รู้รัก

สามัคคี” ท่านเน้นให้เราเห็นว่าประเทศไทยมีโอกาสมากมายที่

จะรอดจากภัยพิบัติและมีความเจริญก้าวหน้า หากแม้นคนไทย

รักชาติและรักกันแล้ว ประเทศไทยจะต้องรอดปลอดภัยและ

เจริญก้าวหน้า นอกจากความรักและสามัคคีในหมู่ประชาชน

คนไทยด้วยกันแล้ว ท่านยังเน้นเรื่องความรักชาติและความ

จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศอีกด้วย ในเรื่องของ

ความรักสามัคคีที่เป็นแก่นของการปาฐกถาของท่านนั้น นายก

รัฐมนตรียังได้ขยายความอีกว่า จะต้องเป็นความรักที่ใช้ทั้ง

สมอง หัวใจ และคำาพูด นั่นก็หมายความว่า เรารู้รักสามัคคี

และภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ด้วย “ปัญญา (สมอง)” และ

ด้วย “สำานึกที่ดี (หัวใจ)” และการแสดงออกด้วย “วาจา (คำา

พูด)” หากพวกเรามีความรักต่อกันด้วยการเป็นคนรู้จักใช้สมอง

คิดให้เกิดปัญญา และใช้หัวใจสร้างสำานึกที่ดี เราก็จะไม่มีวาจา

มาด่าทอต่อว่ากัน ไม่มีการสร้างวาทกรรมที่แสดงอาการชังชาติ 

ชังสถาบัน และเกลียดกันเอง

อีกประเด็นที่สำาคัญคือ นายกรัฐมนตรีมองเห็นอนาคต

ของชาติที่ท่านมองเห็นเด็กๆ มาร่วมงานเป็นจำานวนมาก ท่าน

มั่นใจว่าเด็กๆ เหล่านั้นคือคนที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคน

ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ ทำาให้เราเชื่อ

ว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมและสำานึกเช่นนี้ยังมีอยู่เป็นจำานวน

มาก เพียงแต่พวกเขาไม่ได้แสดงออกบนพื้นที่ Social media 

เหมือนเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีวาทกรรมด้อยค่าประเทศตนเอง 

และปฏิบัติตนเป็นปรปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบ

กับสื่อมวลชนบางราย และคนบนพื้นที่ Social media มักจะ

กระพือข่าวกิจกรรมและการกระทำาของเยาวชนกลุ่มดังกล่าว

นี้จนทำาให้คนจำานวนมากตกใจ คิดว่าประเทศไทยเราแย่แล้ว 

เกิดความรู้สึกเป็นห่วงว่าประเทศไทยในวันข้างหน้าจะเป็นเช่น

ไรถ้าหากเยาวชนมีพฤติกรรมและความคิดอย่างที่เราได้พบเห็น

บ่อยๆ จากข่าวของสื่อสารมวลชน และการนำาเสนอข่าวสาร

บนพื้นที่ Social media อย่างเช่น Facebook และ Twitter แต่

หากได้ดูข่าวงานแจกรางวัลการประกวดร้องเพลงรักชาติและ

ราชบัลลังก์ในครั้งนี้แล้ว หลายคนจะรู้สึกสบายใจขึ้น และจะ

มองว่าประเทศไทยยังคงมีความหวัง

ความประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือ ความ

สามารถของเด็กๆ ในการร้องและการแสดงในครั้งนี้ พวก

เขาร้องเพลงหลากหลายเพลงที่แสดงให้เห็นความรักชาติ รัก

แผ่นดิน และมีความจงรักภักดี พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์

ในการร้องและการแสดง เพลงเดียวกันมีการร้องหลากหลาย

ลีลา มีการแสดงออกหลากหลายแบบ ที่สำาคัญคือพวกเขา

แต่งตัวชุดไทยที่หลากหลาย เป็นชุดไทยที่แสดงอัตลักษณ์ของ

ภาคต่างๆ ของประเทศไทย เป็นชุดไทยที่มีทั้งชุดลำาลอง ชุด

ทางการ ชุดเรียบง่าย ชุดดูหรู และในแต่ละกลุ่มนั้นมีเยาวชน

ต่างวัยกัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความหลาก

หลาย มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมภูมิภาค มีความแตกต่าง

ด้านฐานะ มีความแตกต่างด้านวัย แต่พวกเขามีจิตวิญญาณ

เดียวกัน นั่นคือจิตวิญญาณของความรักชาติ รักแผ่นดิน และ

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เราอาจจะมีภูมิหลัง

ที่ต่างกันแต่เรามีจิตวิญญาณร่วมกัน นั่นคือ ความรักชาติ และ

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ใครได้เห็นภาพข่าวของงานนี้แล้ว ก็จะมีความประทับ

ใจและมองอนาคตของประเทศไทยด้วยความหวัง เรามีนายก

รัฐมนตรีที่จริงใจมุ่งมั่นทำางานเพื่อพัฒนาประเทศด้วยความ

จงรักภักดี เป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำาคัญกับ “ความ

รักและสามัคคี” เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ มองไป

ข้างหน้าว่าเราจะมีเยาวชนที่เก่งและดี เป็นกลุ่มคนที่จะขับ

เคลื่อนประเทศด้วย “ปัญญาและสำานึกที่ดี” ความรักชาติและ

ความภักดีต่อราชบัลลังก์นั้นดูได้จากบรรยากาศของงาน การ

แสดงออกของผู้ร่วมงานทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทำาให้เรา

สามารถมองอนาคตของประเทศไทยด้วยความหวัง คนที่มี

พฤติกรรมและวาทกรรมที่แสดงอาการชังชาติ และสร้างความ

แตกแยกด้วยวาทกรรมที่ด้อยค่าประเทศ ด้อยค่าคนอื่นนั้น 

ควรที่จะลด ละ เลิกพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเสีย แล้วหันมามี

พฤติกรรมที่รู้รักสามัคคี เพื่อให้ได้ประโยชน์จากโอกาสที่เรามี

อยากให้มีการจัดงานแบบนี้อีกหลายๆ ครั้ง ในหลายๆ 

พื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หอการค้าจังหวัด ค่ายทหารในพื้นที่

ต่างๆ วัฒนธรรมจังหวัด น่าจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแบบ

นี้ให้เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ทำาให้เยาวชนมองเห็นว่าผู้ใหญ่

ของบ้านเมืองมองเห็นความสำาคัญและความสามารถของพวก

เขา เมื่อเราจัดงานเช่นนี้มากขึ้น เราก็จะมองเห็นเยาวชนที่รัก

ชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น 

เราจะมองอนาคตของประเทศไทยอย่างมีความหวังมากขึ้น 

เรื่องแบบนี้น่าจะประกาศเป็นนโยบายของประเทศไปเลย และ

คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องขานรับนโยบายดังกล่าวนี้อย่าง

เต็มที่ เรื่องดีๆ แบบนี้เชื่อว่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆ ทั้งหลายยินดี

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและการมอบเงินรางวัล

ให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถ และมีสำานึกที่ดี ขอวิงวอน

ให้รัฐบาลรับรู้บทเรียนที่ดีจากการจัดงานครั้งนี้ แล้วเรื่องดีๆ 

แบบนี้ควรจะต้องมีการทำาซ้ำาให้มีความถี่ เพื่อเพิ่มความสุข

และความหวังให้คนไทยที่เชื่อมั่นในเรื่องของ “ความรักและ

สามัคคี” นะคะ. 

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รู้รักสามัคคีเพื่อเรื่องดีๆของประเทศไทย

ใ
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ภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ทำาให้ทั่วโลก

ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำาลายและก่อให้เกิดก๊าซ

เรือนกระจก ดังนั้นทุกประเทศจึงได้พยายามรณรงค์มุ่งสู่

ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ

เพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำาร่องพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค (Smart Park) เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

คืนอากาศบริสุทธิ์สู่ชุมชน ตอบโจทย์การมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง

คาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 ของรัฐบาล

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานใน

พิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค (Smart Park) 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Let’s Zero together ปลูก เพื่อ ลด สู่อนาคต

ที่ยั่งยืน” ว่า กิจกรรมปลูกป่าต้นแบบครั้งนี้เป็นการดำาเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการขับ

เคลื่อนของทุกภาคส่วนในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่

ชั้นบรรยากาศให้เท่ากับศูนย์ ส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และพัฒนาพื้นที่

สีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นับเป็นก้าวสำาคัญสู่การเป็นกลางทาง

คาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero Emission ตามที่ 

กนอ.ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 

2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง กิจกรรมปลูกป่าต้นแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในวันนี้ กนอ.จึงน้อมนำาพระราชดำารัสที่ว่า 

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำา ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี

ต่อน้ำา พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำา ฉันจะสร้างป่า” มาเป็น

แนวทางการดำาเนินงาน เพื่อให้สอดรับกับห้วงเวลามหามงคล 

วันแม่แห่งชาติ โดยปลูกต้นราชพฤกษ์ จำานวน 300 ต้น และ

ต้นประดู่ป่า จำานวน 500 ต้น ซึ่งคิดเป็นศักยภาพการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 20,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ 

ทั้งนี้ กนอ.จะผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สร้างสมดุลการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

“กิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค (Smart 

Park) ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ว่า กนอ. รวมถึงผู้

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และชุมชน พร้อมที่จะ

เข้าสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 แล้ว เพื่อ

ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็น

รูปธรรม ที่สำาคัญการปลูกป่านี้ยังเป็นการเตรียมพื้นที่เพื่อเป็น

คาร์บอนเครดิตให้กับ กนอ.ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้าด้วย และ

ถ้าหากเรามีมากเกินพอก็อาจจะเทรดขายให้กับโรงงานหรือภาค

อุตสาหกรรมที่ต้องการได้” นายวีริศกล่าว

สำาหรับ กิจกรรมปลูกป่าต้นแบบเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค (Smart Park) 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Let’s Zero together ปลูก เพื่อ ลด สู่อนาคตท่ี

ย่ังยืน” ในคร้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ประกอบ

ด้วย ผู้บริหาร กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการใน

พ้ืนท่ีมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ผู้แทนหน่วยงานราชการท้องถ่ินในจังหวัด

ระยอง และชุมชนในพ้ืนท่ีมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ซ่ึงมุ่งลดการปลด

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว รวมถึงดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีสามารถเพ่ิมอากาศบริสุทธ์ิคืนสู่สังคม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง

คาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero Emission อย่างแท้จริง.

ส

กนอ.ปลูกป่าต้นแบบ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนอากาศบริสุทธิ์สู่ชุมชน

‘กาญจนา ภวัครานนท์’

เต็มที่กับงาน เพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัว

วีริศ อัมระปาล 
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8 Life and City

ลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ เป็นคลองธรรมชาติสายสำาคัญที่ ไหล

ผ่านเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตนั้นคลองแม่ข่าได้รับผลกระทบ

จากเมืองขยายตัว มีการทิ้งขยะและระบายน้ำาเสียลงสู่คลอง 

กลายเป็นคลองเน่าเสีย ยังไม่รวมปัญหาชุมชนบุกรุกที่ดินสาธารณะ 

รุกล้ำาลำาคลอง มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

ปัจจุบันมีการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่าโดยจังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน มีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะทาง 750 เมตร ที่สองข้างริมคลองได้ถอยร่น

ให้เหลือเป็นทางเดินและเส้นทางจักรยานเลียบคลองสาธารณะ ส่วน

การปรับปรุงคุณภาพน้ำาในคลองให้สะอาดจัดทำาโครงการท่อรวบรวม

น้ำาเสียถนนระแกง-ประตูก้อม เพื่อส่งน้ำาเสียจากชุมชนเข้าสู่สถานี

บำาบัดน้ำาเสียพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแม่ข่าขึ้นมา รวมถึงรณรงค์ให้

ชาวบ้านเปลี่ยนหลังบ้านให้เป็นหน้าบ้าน ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ พืชผัก

สวนครัว ชาวบ้านเริ่มเปิดร้านขายของ ขายกาแฟ ขายอาหาร เพิ่มไฟ

ส่องสว่างยามค่ำาคืน   

ชาวบ้านที่อยู่อาศัยริมคลองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น บรรยากาศที่

สวยงามให้ความรู้สึกคล้ายคลองโอตารุ ประเทศญี่ปุ่น ทำาให้คลอง

แม่ข่าเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ ดึงดูดนักท่อง

เที่ยว ทั้งที่งานปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ

ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร สถาปนิกจากสตูดิโอใจบ้าน ตัวแทน

จากกลุ่ม Imagine Meakha และเป็นคณะทำางานด้านการพัฒนาที่อยู่

อาศัยริมคลองแม่ข่า กล่าวว่า คลองแม่ข่าเป็นคลองสายสำาคัญของ

ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเป็นคลองที่ไหลมาจากอุทยานแห่ง

ชาติดอยสุเทพ-ปุย สายน้ำาเชื่อมสู่แม่น้ำาปิง การพัฒนาเมืองที่ผ่านมา 

แม่ข่าเน่าเสีย เป็นแค่ทางระบายน้ำาของเมือง ผู้คนที่อยู่อาศัยถูกมอง

เป็นชุมชนแออัด และตัวการทำาน้ำาเสีย การพัฒนาคลองต้องทำาควบคู่

พัฒนาที่อยู่อาศัย

สภาพปัญหาคลองแม่ข่าเชียงใหม่ เขาย้ำามิติไม่มีความมั่นคงใน

ที่ดิน ชาวบ้านเช่าเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่าธนารักษ์ เช่าสิทธิ์ต่อ 

“พัฒนาแม่ข่าต้องมองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน พัฒนา

สิ่งแวดล้อม ฟื้นพื้นที่สาธารณะ ฟื้นระบบนิเวศคืนมา ส่วนเรื่องการ

จัดการที่อยู่อาศัย ชุมชนเห็นด้วยและรับรู้ยอมร่น 2 เมตร เสียสละ

พื้นที่บ้านบางส่วนให้ปรับภูมิทัศน์ได้ ใต้ทางเดินทำาระบบท่อรวบรวม

น้ำาเสียในย่านนี้ ไปบำาบัด ไม่ระบายลงพื้นที่ต้นแบบ” 

สำาหรับการรื้อย้ายชุมชนตามแผนพัฒนาคลองแม่ข่าปัจจุบัน

พาคนเห็นคลองจากคลอง มีการระดมทุนสร้างสะพานสีเหลืองเพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุเมื่อข้ามสะพาน ซื้อเรือเก็บขยะให้ชาวบ้านร่วมดูแล

คลองให้สะอาด ช่วงนี้รณรงค์ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในพื้นทีนำาร่องรวมระยะทาง 750 เมตร เทศบาลแจกจ่าย

เมล็ดพันธุ์ให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัว แต่ยังขาดต้นไม้ใหญ่ ซึ่งจะ

ขอความร่วมมือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มาออกแบบ

ในเรื่องนี้

“ความสวยงามของคลองแม่ข่ากับบรรยากาศบ้านสองข้างทาง 

น้ำาในคลองไม่มีกลิ่นเหม็น ทำาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเล่น มาถ่าย

รูปสวยๆ เช็กอิน คนเริ่มเห็นคลองมากขึ้น เริ่มมีการค้าขาย ทำาให้

เศรษฐกิจในพื้นที่คึกคัก ชุมชนเห็นโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจ 

ทุกภาคส่วนพยายามสื่อสารและสร้างความตระหนักกับชุมชนให้เห็น

ความสำาคัญพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเห็นความพยายาม

ของชุมชนลุกขึ้นมาร่วมพัฒนาเปลี่ยนแปลงคลองแม่ข่า” ศุภวุฒิกล่าว 

สำาหรับภาพในอนาคตของแม่ข่าจากการทำาประชาคม ศุภวุฒิ

บอกว่า ชุมชนอยากเปิดพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบถนน

คนเดินริมคลอง มีการค้าขายสร้างรายได้ ขายของหน้าบ้าน ทำาร้าน

กาแฟ ร้านปิ้งย่าง เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแรงงาน ช่วงโควิด

ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซา คนตกงาน ไม่มีอาชีพ เป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้

รับผลกระทบ ถ้าปรับปรุงแล้วพื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวก็จะ

ส่งผลดีกับชุมชน เพราะเชียงใหม่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 

เราพยายามสื่อสารกับผู้นำาชุมชนให้สอดส่องผู้ประกอบการต่างถิ่นเข้า

มาเช่าพื้นที่ลงทุงแสวงหากำาไรจากธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย เรา

ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคลองแม่ข่าปัจจุบันเป็นโครงการนำาร่อง ซึ่งคลอง

แม่ข่ามีความยาวทั้งสิ้น 31 กิโลเมตร ส่วนที่ไหลผ่านเทศบาลนคร

เชียงใหม่มี 11 กิโลเมตร ซึ่งตามแผนจะโฟกัสคลองแม่ข่าที่เป็น

คูเมืองระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ในจำานวนนี้ 2.7 กิโลเมตรยังมีสภาพ

เป็นคลองธรรมชาติ เพื่อจุดประกายการพัฒนาคลองแม่ข่า สู่การ

พัฒนาเมืองเชียงใหม่ คณะทำางานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง

แม่ข่าย้ำาว่า ถ้าทำาสำาเร็จจะเป็นต้นแบบชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วม

ทำา สร้างโอกาสในชีวิตของคนตัวเล็กตัวน้อย และแก้ปัญหาความไม่

มั่นคงในที่ดิน

ความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า ทางเทศบาลนครเชียงใหม่

เตรียมส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แม่ข่า และเปิดพื้นที่ริมคลอง

อย่างเป็นทางการเดือนกันยายน 2565 นี้ ศุภวุฒิ ตัวแทนจากกลุ่ม 

Imagine Meakha กล่าวว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา จัดฟอรั่ม 

MAEKHA’S HACKATHON  “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่า

ของทุกคน เวทีเปิดข้อมูลที่หลากหลายมองโอกาสที่เท่าเทียม สร้าง

เมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีสำาหรับทุกคน โดยมีจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ 

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นักวิจัย อาจารย์คณะสถาปัตย์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มช. ผู้แทน We!Park ร่วมเสนอมุมมองการพัฒนา

คลองแม่ข่าทุกมิติ มากกว่าแก้น้ำาเสีย แต่ผลักดันแม่ข่าสู่โอกาสพัฒนา

เมือง โดยข้อมูลดังกล่าวรวบรวมมานำาเสนอในแผนปฏิบัติการการ

พัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อส่งมอบเทศบาลนครเชียงใหม่ในโอกาสต่อไป.

ตรวจ ‘ฝีดาษลิง’ รู้ผลใน 24 ชม.

คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับศูนย์ โรคอุบัติใหม่ด้าน

คลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) 

รู้ผลใน 24 ชั่วโมง เปิดให้

บริการตรวจทุกวันจันทร์-

ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 

น. โดยเปิดบริการเป็นแบบ

นิรนาม ช่วยให้เข้าถึงการ

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวกขึน้และ

มีความเป็นส่วนตัว รวม

ทั้งสามารถตรวจรักษาโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 

ไปพร้อมกัน ผู้สนใจลงทะเบียนหรือสอบถามเพื่อนัดหมายขอเข้ารับบริการได้ทาง ID Line : 

@091a0jex  สอบถาม โทร.0-2251-6711-15 ต่อ 200 

เปิด 12 ข้อเรียกร้องซาเล้งใน กทม.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร รับข้อเรียกร้องจากสมาคมซาเล้ง

และร้านรับซื้อของเก่า  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวงจร

ขยะรีไซเคิลให้กับซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า  ซึ่ง

ทางสมาคมซาเล้งฯ มีปัญหาการทำางานในวงจรขยะ

รีไซเคิล โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมา

หลายสิบปี โดยมี 12 ข้อเรียกร้อง อาทิ จัดโครงการขึ้น

ทะเบียนซาเล้ง, สามล้อ สี่ล้อ ที่มีอาชีพรับซื้อของเก่า 

พร้อมทำาประวัติ ฝึกอบรมแจกใบประกาศ แจกเสื้อทีม, 

แจกตราชั่งขนาด 60 กก.สำาหรับชั่งซื้อขยะ  ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมครบหลักสูตร, เปิดโอกาส

ให้ซาเล้งที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเก็บขยะรีไซเคิลตามหมู่บ้าน  คอน

โดฯ และสถานที่ที่ กทม.กำาหนด, กำาหนดสีของถุงใส่ขยะเปียกและขยะแห้ง ลดระยะเวลา ลด

ปัญหาการฉีกถุงเพื่อค้นขยะ ป้องกันสกปรก รวมถึงเชื่อมต่อแอปพลิเคชันขยะรีไซเคิลให้ลิงก์

เข้าหากัน  เพื่อให้ซาเล้งเข้าถึงขยะจากชุมชนได้ง่าย และแรงงานซา

เล้งคือแรงงานฟรี ไม่ต้องจ้าง แค่สนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพ

และเปิดโอกาสให้ ฯลฯ 

หนุนอาชีพเลี้ยงปูทะเลคนบางขุนเทียน

สำานักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับกรมประมง จัดกิจกรรม 

“คืนปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง 

โดยปล่อยปูทะเลและมอบพันธุ์ปูทะเลแก่ผู้แทนชุมชน รวม 1.3 ล้าน

ตัว ทั้งนี้ เขตบางขุนเทียนตั้งอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพฯ เป็นแหล่งที่

อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขต

เกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เป็นเขตเดียวของ กทม.ที่มีพื้นที่ติดกับอ่าว

ไทยระยะทางกว่า 5 กม. และมีป่าชาย

เลนหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ลำาคลองก็ถือ

เป็นเส้นเลือดที่สำาคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิต

คนในเขตบางขุนเทียน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เป็นรายได้

หลักของประชาชน อาทิ การทำานาเกลือ ประมงน้ำากร่อย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา เช่น กุ้ง

ทะเล ปลากะพงขาว และปูทะเล โดยเฉพาะ “ปูทะเล” เป็นสัตว์น้ำาสำาคัญทางเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ กิจกรรมนี้เพิ่มผลผลิตปูทะเลในธรรมชาติส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงปู

ทะเลของคนในชุมชน ผู้เพาะเลี้ยงปูทะเลมีรายได้เพียงพอและมีอาชีพที่มั่นคงต่อไป

‘เร็วให้ถูกเลน’ ลดเสี่ยง หยุดสูญเสีย

สำานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จัดเวทีสาธารณะในประเด็น “เร็วให้ถูกเลน 

ประเมินเป็น เว้นระยะ = ลดความเสี่ยง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ความเร็ว

ที่เหมาะสม กระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เห็นความสำาคัญของการฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัย และ

ตระหนักยิ่งเร็วยิ่งเสี่ยง หากเทียบเท่ากับการตกจากตึกสูง เพราะขับด้วยความเร็วสูง แรง

ปะทะเมื่อเกิดอุบัติเหตุสูงตามไปด้วย เช่น ขับด้วยความเร็ว 80 กม./ชม.เท่ากับตกตึก 8 ชั้น 

ความเร็ว 100 กม./ชม. เท่ากับตกตึก 13 ชั้น และความเร็ว 120 กม./ชม. เท่ากับตก

ตึก 19 ชั้น รณรงค์ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ขับด้วยความเร็วที่เหมาะสมตามกฎหมาย

แนะนำาลดความสูญเสียลงได้ ข้อมูลกองบังคับการตำารวจทางหลวงที่ผ่านมาตรวจจับและ

ออกใบสั่งแต่ละปีมากกว่า 11-14 ล้านใบ มีความผิดเฉพาะการใช้ความเร็วเกินกำาหนดมาก

ถึง 6-8 ล้านใบต่อปี และไม่ไปจ่ายค่าปรับ ทำาผิดซ้ำามากกว่า 80% ไปเสียค่าปรับเพียง 10 

กว่า% เท่านั้น.

ค

‘คลองแม่ข่า’โฉมใหม่‘โอตารุ’เมืองไทย

นั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมที่ดินสำาหรับรองรับการอยู่อาศัย

ให้กับผู้อยู่อาศัยรุกล้ำาริมคลองสาธารณะ กรณีต้องรื้อถอนบ้านออก

เพราะสร้างค่อมคลอง ตลอดจนมีแผนหารือกับราชพัสดุเพื่อพิจารณา

เพิ่มระยะเวลาให้สิทธิเช่าบ้านระยะยาว จากที่เช่าปีต่อปี จะเป็นแรง

จูงใจให้ชาวบ้านร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ

พื้นที่ ตลอดจนเตรียมแหล่งสถาบันการเงินเข้ามาช่วยสนับสนุน จาก

เดิมที่ชุมชนกับหน่วยงานรัฐเป็นคู่ขัดแย้งกันและบังคับใช้กฎหมายไล่

รื้อชุมชน

ส่วนคลองแม่ข่าตามแผนแม่บทได้รับการออกแบบโดยคำานึงถึง

ระบบนิเวศและธรรมชาติ ไม่ดาดคอนกรีตพื้นคลองจนไม่เหลือความ

เป็นคลองธรรมชาติ 

ศุภวุฒิกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยจัดเวิร์กช็อป “Imagine แม่

ข่า” เพื่อสร้างภาพการพัฒนาคลองแม่ข่าและแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ 

คลองแม่ข่าเชียงใหม่ที่ ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

สะพานเหลืองข้ามคลองแม่ข่าโอตารุเมืองไทย จุดเช็กอินใหม่

ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองแม่ข่า

เสน่ห์ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่า

สร้างสรรค์ศิลปะฝาท่อแม่ข่า
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9กีฬา

นครราชสีมา • ความเคลื่อนไหวก่อน

การแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 

2022/23 สัปดาห์ที่ 2 ที่สามอ่าว สเต 

เดี้ยม พีที ประจวบ เอฟซี เปิดบ้านพบกับ

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ในวันที่ 21 

สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอด

สดทางช่อง 5  และ AIS Play 

ก่อนการแข่งขัน เควิน แบล็กเวลล์ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนนครราชสีมา มาสด้า 

เอฟซี กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่า 

“ผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากแน่นอน 

เพราะมันเป็นเกมเยือนด้วย และโค้ช

โจเองก็พร้อมทำาเต็มที่ ในการนำาพีที 

ประจวบ เผชิญหน้ากับทีมของเรา และ

แน่นอนว่าเราจะพยายามทำาเต็มที่”

“สภาพความพร้อมของนคร 

ราชสีมาตอนนี้ หลังจากที่ผ่านเกมแรกกับ

บุรีรัมย์ เป็นเรื่องดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ 

และหวังว่าเราจะพยายามเก็บข้อดีจาก

เกมนั้น มาใช้ให้ได้ต่อในเกมนี้”

“แน่นอนว่าเราสร้างทีมขึ้นมาใหม่ 

สิ่งสำาคัญคือตอนนี้เราต้องโฟกัสที่ทีมของ

ตัวเองเป็นหลัก และสร้างทีมขึ้นมาให้

แข็งแกร่ง แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยาก ที่

เรามีนักเตะใหม่เข้ามาจำานวนมาก แต่เรา

เข้าใจทุกอย่าง และมองว่าเป็นโอกาสดีที่

เราจะสร้างทีมขึ้นมา และเดินหน้าไปด้วย

กัน พยายามทำามันออกมาให้ดี”

“ผมค่อนข้างพอใจกับขุมกำาลังของ

เรา และพยายามพาโคราชเดินไปข้าง

หน้า เพื่อทำาให้ทุกคนประทับใจในการ

ทำางานหนักของสตาฟฟ์โค้ชและนักกีฬา 

ในทุกๆ เกมเรามีการเตรียมตัวให้ทีม

พร้อมและออกมาดีที่สุดเสมอ และเรา

พยายามให้นักเตะได้มีความเข้าใจกันและ

กันมากที่สุด ทั้งตัวของนักเตะไทยและ

นักเตะต่างชาติ และสร้างทีมสปิริตขึ้น

มา ทำางานร่วมกัน เดินหน้าไปด้วยกัน ใน

ฐานะสโมสร และนี่คือหน้าที่ของผมที่จะ

สร้างมันขึ้นมา”

“เป้าหมายของเราชัดเจนคือการ

ที่เราจะต้องเอาตัวรอดในบริเวณกลาง

ตาราง ไม่ต้องหนีตกชั้นจนถึงนัดสุดท้าย

เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมา ที่ผ่านมา 

สโมสรก็พยายามยกะดับทุกอย่างที่เป็น

โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งเรื่องของสถาน

ที่อำานวยความสะดวกทุกอย่าง ทั้งยิม 

สนามซ้อม รวมถึงส่วนต่าง”

“สำาหรับประจวบ พวกเขาชนะมา

ได้อย่างสวยงามในเกมแรก แน่นอนอย่าง

ที่ผมบอกว่ามันเป็นเกมที่ยาก เราเองก็ได้

ศึกษาพวกเขามาบ้างจากเกมแรก แต่สิ่ง

สำาคัญคือเราต้องโฟกัสที่ตัวเอง แน่นอน

ว่าผมเคารพประจวบ แต่เราจะพยายาม

บุกไปเอาชนะพวกเขาให้ได้ และมีสมาธิ

กับเกมตลอด 90 นาที”

“แน่นอนว่าแฟนบอลสำาคัญกับ

ทีมของเรามาก เกมแรกในบ้าน มันเป็น

บรรยากาศท่ีสุดยอด และแฟนบอลมีส่วน

สำาคัญในการเพ่ิมพลังพิเศษให้กับทีม และ

ตัวของนักกีฬาทุกคน และหวังว่าเกมน้ีเรา

จะได้รับบรรยากาศแบบน้ีต่อไปอีกคร้ัง”

ส่วนทีมเจ้าบ้าน “ต่อพิฆาต” พีที 

ประจวบ เอฟซี ประเดิมไทยลีกได้อย่าง

สวยหรู ด้วยการบุกไปชนะสุโขทัย เอฟ

ซี 3-0 นั้น

ก่อนการแข่งขัน “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ 

โพธิ์อ้น หัวหน้าผู้ฝึกสอน พีที ประจวบ 

เอฟซี กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่า 

“สำาหรับนัดแรก ทุกทีมเจอเกมที่ยากเสมอ 

โดยเฉพาะเป็นเกมเยือนสุโขทัย แต่พอได้

ผลการแข่งขันที่ดี และชนะมา 3-0 เรา

ไม่เสียประตู ทำาให้ได้ความมั่นใจ แต่ยัง

มีอะไรต้องแก้ไข ปรับปรุง เพราะฤดูกาล

ยังอีกยาวไกล การเริ่มต้นด้วยชัยชนะเป็น

ก้าวแรกที่ดี”

“โคราชแม้เกมแรกเขาจะแพ้

บุรีรัมย์ แต่ก็มีความอันตราย โดยเฉพาะ

ลูกโต้กลับ และนักเตะต่างชาติ ซึ่งเรา

จะประมาทไม่ได้ บุรีรัมย์ก็เจอปัญหา

เหมือนกัน ในการเจอกับโคราชที่เล่นได้

ดี และทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เยอะมาก ทั้งนักเตะและรูปแบบการเล่น 

ผมเชื่อว่าเป็นอีกทีมที่น่าสนใจ และไม่

สามารถประมาท”

“ผมดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้ง ตอน

ออกมาแฟนบอลโคราชก็บอกผมว่า

ยินดี ตอนนี้ ได้มาประจวบและได้เจอกัน

อย่างรวดเร็ว ผมยินดี ตอนนี้ผมเป็นโค้ช

ประจวบ ผมก็จะพยายามทำาเต็มที่เพื่อ

แฟนบอลประจวบ ผมมีความทรงจำาที่ดี

กับโคราชตลอด 3 ปี กับแฟนบอลก็เป็น

ความรู้สึกที่ดี และเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่ง

สำาหรับทั้งสองทีม”

“เรารู้แล้วว่าโจทย์ของเราคือตัว

ต่างชาติ เราจะเลือกตัวจากไทยลีก แต่

การนำาเข้ามา ด้วยสถานการณ์โควิดและ

เอกสาร และมีปรีซีซ่ันท่ีน้อยจะทำาให้เขาปรับ

ตัวลำาบากและส่งผลต่อทีม เราพยายามมอง

หานักเตะต่างชาติในไทยมาก่อนตัวต่างชาติ 

หลายคนแม้จะเพ่ิงตกช้ันมา แต่พวกเขาแบก

ทีมน้ันมาตลอด และมีวิธีการเหมาะสมกับ

ระบบ เราไม่มีคำาถามกับความสามารถ เขา

ทำาได้ตามโจทย์ของเรา”

“ผมหวังว่าจะเป็นเกมที่ดี และ

ออกมาสนุก ขอบคุณทุกช่วงเวลากับ

โคราช ขอให้แฟนบอลเดินทางมาชมเกม

ที่ประจวบโดยสวัสดิภาพ เชื่อว่าเป็นเกม

ที่สนุกแน่นอน ส่วนประจวบเราทำาเต็มที่

เพื่อทีมเต็มร้อย เพื่อให้ได้ผลการแข่งขัน

ที่ดีกับทั้งเกมกับโคราช และทุกเกม เรา

จะนำาความสุขมาให้ อยากให้มาเชียร์กัน

เยอะๆ อยากทำาให้สามอ่าวเป็นนรกทีม

เยือนอีกครั้ง”

สำาหรับโปรแกรม รีโว่ ไทยลีก 

ฤดูกาล 2022/23 วันที่ 21 สิงหาคม 

2022 มีดังนี้ 18.00 น.พีที ประจวบ เอฟ

ซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี สาม

อ่าว สเตเดียม CH5/AIS PLAY/18.30 น. 

เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ ลำาปาง เอฟซี 

ธันเดอร์ โดม สเตเดียม AIS PLAY/18.30 น.                                            

ลำาพูน วอริเออร์ พบ ลีโอ เชียงราย 

ยูไนเต็ด สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี AIS 

PLAY และ 19.00 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด 

พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น AIS PLAY.

หัวหมาก • หลังจากห่างหายไป 2 ปี 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โควิด-19 ล่าสุดประเทศไทยเตรียมเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์

ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2022 

รายการโออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์

ปรีซ์ ซ่ึงถูกบรรจุเป็นสนามท่ี 17 ของ

ฤดูกาล ระหว่างวันท่ี 30 กันยายน-2 

ตุลาคม 2565 น้ี ท่ีสนามช้าง อินเตอร์

เนช่ันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 

เสน่ห์ของกีฬามอเตอร์สปอร์ตคือการ

เข้าชมแบบชิดติดขอบสนาม ไม่ว่า

จะจัดใกล้-ไกลที่ไทยหรือต่างประเทศ 

แฟนๆ ก็ตามไปให้กำาลังใจกันทุกท่ี ใน

ปีน้ีเองเราจะเห็นภาพนักท่องเท่ียว แฟน

คลับโมโตจีพีหล่ังไหลมาจากท่ัวโลก 

เพราะนอกจากจะได้ชมเชียร์นักบิดระดับ

เวิลด์คลาส เบอร์ต้นของโลกมารวมตัว

กัน เห็นตัวเป็นๆ ใกล้ๆ แล้ว ยังได้ยิน

เสียงเครื่องยนต์ท่ีกระห่ึมในสนามด้วยหู

ของตัวเอง สนุกสนานเร้าใจกว่าการรับ

ชมผ่านทีวีหรือออนไลน์ โดยไม่ต้องบิน

ไปชมไกลถึงต่างแดน

และที่สำาคัญที่สุด ในปีนี้เรามี

นักแข่งไทยที่จะลงทำาการแข่งขันใน

รุ่นโมโตทู คือ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา 

และเขมินท์ คูโบะ ซ่ึงเป็นการแสดงให้

เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า นักกีฬามอเตอร์

สปอร์ตของไทยได้พัฒนาไปสู่การแข่งขัน

ระดับโลกแล้วอย่างแท้จริง ผมขอเชิญ

ชวนแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทย มา

ช่วยเชียร์นักแข่งไทยท่ีสนามช้างฯ ให้

สามารถคว้าชัยในโฮมเรซให้ได้

“การกีฬาแห่งประเทศไทยได้

เตรียมความพร้อมเอาไว้ในทุกๆ ด้าน

ในมิติของการจัดการแข่งขัน ส่วน

การเตรียมการของชาวบุรีรัมย์ ก็เชื่อ

อังกฤษ •  สมาคมฟุตบอลอังกฤษ หรือ

เอฟเอ ออกแถลงการณ์ลงโทษ 2 กุนซือ

ของเชลซีและท็อตแนม ฮอตสเปอร์ อย่าง

โธมัส ทูเคิล กับอันโตนิโอ คอนเต หลังท้ัง

สองคนปะทะคารมกันในเกมลอนดอน ดาร์

บีแมตช์ เมื่อสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นในเกมลอนดอน 

ดาร์บีแมตช์ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว 

ระหว่าง “สิงห์บลูส์” เชลซี เปิดรัง

สแตมฟอร์ด บริดจ์ เสมอกับ “ไก่เดือย

ทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ไปแบบสุด

ว่าการจัดงานในครั้งนี้จะต้องยิ่งใหญ่

ตามมาตรฐาน บุรีรัมย์แสตนดาร์ดอย่าง

แน่นอน นอกจากการแข่งขันที่สนุก เข้ม

ข้น เร้าใจแล้ว ยังมีสีสันความบันเทิง

ในงาน อย่างเช่น มวยไทยวิถีอีสานใต้ 

และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อ

ดังมากมาย การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นแม่

แบบ และยังสร้างความเชื่อมั่น ประกาศ

ศักยภาพฝีมือการบริหารจัดการของคน

ไทยในการจัดแข่งขันกีฬาระดับสากล”

หนึ่งในไฮไลต์ของการจัดโมโตจีพี 

สนามประเทศไทยที่ได้รับเสียงชื่นชมมาก

ที่สุดคือความครบเครื่องของการจัดการ

แข่งขัน นอกจากจะได้ชมการแข่งขันที่ตื่น

เต้นเร้าใจ แฟนความเร็วจากทั่วโลกยังได้

สนุกสนานไปกับกิจกรรมบันเทิงในแบบ

ของเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตที่มาเติมเต็ม

ตลอดสุดสัปดาห์ของการแข่งขัน

ในปีนี้ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 

ยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมที่เตรียมไว้

ต้อนรับแฟนความเร็วหลายแสนคนอย่าง

เต็มที่ ตลอด 3 วันของการแข่งขันที่สนาม

ดรามา ด้วยสกอร์ 2-2

เกมดังกล่าวเชลซีได้ประตูออกนำา

ก่อนถึงสองครั้งสองครา แต่ก็โดนทีมเยือน

ไล่ตามตีเสมอได้ทั้งสองครั้ง โดยเฉพาะลูก

โหม่งของแฮร์รี เคน ในช่วงทดเวลาบาด

เจ็บ ทำาให้ “สิงห์บลูส์” ชวดเก็บสามแต้ม

อย่างน่าเสียดาย

แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดจาก

เกมดังกล่าวคือการปะทะคารมกันอย่าง

ดุเดือดของ 2 เฮดโค้ช ระหว่างโธมัส ทู

เคิล นายใหญ่เชลซี กับอันโตนิโอ คอน

เต กุนซือสเปอร์ส ที่มีเรื่องกันตั้งแต่ช่วง

ระหว่างเกม จนมาถึงช่วงจบเกมที่ทั้งคู่จับ

มือกัน และสตาฟฟ์โค้ชต้องรีบเข้ามาแยก

เป็นการด่วน

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิด

ขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา 

“เอฟเอ” ออกแถลงการณ์ลงโทษกุนซือ

ทั้งสองคน โธมัส ทูเคิล โดนสั่งปรับเงิน 

35,000 ปอนด์ หรือประมาณ 1.47 ล้าน

บาท พร้อมลงโทษแบนห้ามคุมทีมข้าง

สนาม 1 นัด ส่วนอันโตนิโอ คอนเต ถูก

ปรับเงิน 15,000 ปอนด์ หรือประมาณ 

6.3 แสนบาท แต่ไม่โดนแบน ซึ่งทั้งคู่ออก

มายอมรับกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ ว่า

ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนกฎของ

เอฟเอในข้อที่ E3

สำาหรับโทษแบนของโธมัส ทูเคิล 

กุนซือใหญ่ของทีมเชลซี จะยังไม่เกิด

ขึ้นในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้ เพราะต้องรอ

เอกสารอย่างเป็นทางการจากสมาคม

ฟุตบอลอังกฤษเสียก่อน ซึ่งจะทำาให้เจ้า

ตัวคุมทีมข้างสนามพบลีดส์ ยูไนเต็ด วัน

อาทิตย์นี้ ได้.

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 

คอนเสิร์ตสุดมันส์จาก ช้าง มิวสิค 

คอนเน็คชั่น ประเดิมด้วยศิลปินแถว

หน้าของเมืองไทย “สล็อตแมชชีน” 

และ Rapper ชื่อดัง “โจอี้ บอย”

วันเสาร์ท่ี 1 ตุลาคม 2565 พบ

กับศึกมวยไทยวิถีอีสานใต้ ด้วยขุนพล

นักชกระดับแนวหน้า รับประกันความ

มันส์ เชียร์สนุกทุกคู่ และคอนเสิร์ตจาก

ช้าง มิวสิค คอนเน็คช่ัน ศิลปิน กระต่าย 

พรรณนิภา ท่ียกความสนุกมาแบบเต็มวง

ปิดท้ายสุดชิลล์ วันอาทิตย์ที่ 2 

ตุลาคม 2565 กับนักร้องเสียงดี พ่อหมี

สุดฮอต “โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน”

พร้อมด้วย โออาร์ ไทยแลนด์ 

กรังด์ปรีซ์ เอ็กซ์โป ตลอด 3 วัน ด้วย

กิจกรรมจากผู้สนับสนุนและสินค้ากว่า 

100 ร้านค้า พร้อมกับ OR Pavilion 

พาวิลเลียนขนาดยักษ์ ซ่ึงมีกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุก

มากมาย โดยแฟนๆ สามารถเลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกโมโตจีพีต่างๆ สินค้าท่ีเก่ียว

เนื่องกับมอเตอร์ไซค์จากค่ายรถแบรนด์

ดัง, สินค้าของตกแต่ง, สินค้ามอเตอร์

สปอร์ต, กิจกรรมท่ีน่าสนใจจากภาค

รัฐและเอกชน, Meet & Greet นักบิด

ระดับโลกจากค่ายรถจักรยานยนต์ รวม

ท้ังร้านค้าต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน

ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรชมการ

แข่งขันได้ที่ Counter Service All 

Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา

ทั่วประเทศ และ www.allticket.

com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Chang Circuit 

Buriram.

‘MotoGP ไทยแลนด์ 2022’จัดเต็ม

ความบันเทิงระดับโลกตลอด3วัน

‘เอฟเอ’ลงโทษ‘ทูเคิล-คอนเต’หลังปะทะเดือด

สเปน • หลังจากที่ “ปีศาจแดง” แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งศึก

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศปิดดีล

คว้าตัวคาเซมิโร กองกลางตัวรับทีม

ชาติบราซิลจากทีม “ราชันชุดขาว” รีล 

มาดริด ด้วยค่าตัวราว 60 ล้านปอนด์ 

หรือประมาณ 2.5 พันล้านบาท

ล่าสุด 2 นักฟุตบอลจอมเก๋าของ

รีล มาดริด ทั้งลูกา โมดริช กองกลางทีม

ชาติโครเอเชีย รวมไปถึง มิดฟิลด์ทีมชาติ

เยอรมนี อย่างโทนี โครส ออกมากล่าวถึง

คาเซมิโร เพื่อนเก่าของพวกเขา ที่ร่วมกัน

พาทีมประสบความสำาเร็จมาตลอดในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา  

โดยลูกา โมดริช กล่าวว่า “ถึงคา

เซมิโร ผมยังจำาวันแรกที่นายลงประเดิม

สนามได้อยู่เลย วันน้ันนายดูตื่นเต้นมากๆ 

ผมต้องไปบอกให้นายใจเย็นๆ ลงก่อน 

และฤดูกาลน้ันก็เป็นฤดูกาลแรกๆ ของผม

เหมือนกัน มันเหลือเชื่อว่าพวกเราจะเล่น

ฟุตบอลด้วยกันได้ยาวนานท่ีสโมสรแห่งน้ี”

“สำาหรับผม นายคือผู้นำาตัวจริง 

และสำาหรับเพื่อนร่วมทีมของนาย สำาหรับ

รีล มาดริด พวกเราจะจดจำาสิ่งนั้น

ตลอดไป พวกเราคว้าชัยชนะด้วยกันมา

มากมาย ผมจะจดจำาช่วงเวลาต่างๆ ที่

โร เพื่อนรัก, ตอน

อยู่กับนาย ผม

แทบไม่ได้พักเลย 

เพราะนายไม่ค่อย

ได้ทำาใหผ้มได้ผ่อน

คลายสักเท่าไหร่ 

ขนาดตอนที่เราไป

อาบน้ำาแบบตุรกี 

หรือเข้าห้องร้อน 

มันร้อนสุดๆ ตอน

นั้น แต่เหมือน

นายเอาจักรยาน

กับบอดี้เวตเข้าไป

ด้วย”

“พวกเราจะคิดถึงนาย นายเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับวงการฟุตบอล และ

นายคือผู้เล่นระดับท็อป นายคือนักสู้ที่

ช่วยรั้งผมเอาไว้ในหลายๆ ครั้ง และสิ่ง

ที่พวกเราจะลืมพูดไปไม่ได้เลยคือ นาย

เป็นคนที่มีจิตใจดี พวกเราร่วมกันสร้าง

ประวัติศาสตร์ที่เทียบเท่าระดับตำานาน”

“แม้ในสนามพวกเราอาจจะต้อง

แยกจากกัน แต่ความเป็นเพื่อนของพวก

เราจะยังคงอยู่ตลอดไป ขอให้นายโชคดี 

และเราจะเจอกันเร็วๆ นี้” มิดฟิลด์ชาว

เยอรมันกล่าว

สำาหรับคาเซมิโรย้ายมาอยู่กับแมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัวราว 60 

ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.5 พันล้าน

บาท โดยมีรายงานว่าเจ้าตัวจะได้รับ

สัญญา 4 ปี พร้อมออปชันขยายเพิ่มอีก 1 

ปี และรับเงินค่าจ้างราว 350,000 ปอนด์

ต่อสัปดาห์.

อาจจะยังไม่มีใครรู้ ทั้งเรื่องการทำางาน

ร่วมกัน และเรื่องนอกสนาม เช่นมุกตลก

ต่างๆ ของนาย”

“นายเป็นคนที่อารมณ์ดี ไม่ว่าจะ

อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันแค่ไหน หรือใน

ช่วงที่เราต้องผิดหวัง เสียงหัวเราะของ

นายทำาให้ผมสงบลงได้ การได้เจอกับนาย

ทำาให้ผมเหมือนมีบอดี้การ์ดที่ดีที่สุดใน

โลก ขอให้นายโชคดี และนี่คือสิ่งที่นัก

ฟุตบอลที่มีความเป็นมืออาชีพแบบนาย

สมควรจะได้รับ” กองกลางชาวโครแอต 

กล่าว

ด้าน โทนี โครส กล่าวว่า “คาเซมิ

‘โมดริช-โครส’ร่วมอำาลา

‘คาเซมิโร’ย้ายซบ‘ผีแดง’

‘เควิน แบล็กเวลล์’ยิ้มโคราชฟูลทีม 

ลั่นพร้อมบุกคว้าแต้มจากประจวบ

เควิน แบล็กเวลล์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
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10 บันเทิง

อ่ยชื่อ โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น 

(Olivia Newton-John) นัก

ร้อง นักแสดงผู้มากด้วยความ

สามารถ น้อยคนที่ใช้ชีวิตในช่วง 

50 ปีที่ผ่านมา จะไม่รู้จักอัลบั้มกว่า 

20 ชุด ทำาสถิติขายทั่วโลกกว่า 100 

ล้านแผ่น รางวัลแกรมมี 4 รางวัลย่อมเป็นเครื่องประกันถึงคุณภาพ 

เมื่อมาแสดงหนังวัยรุ่นเรื่อง Grease สามารถทำารายได้ถล่มทลาย 

ผู้เขียนเคยไปชมคอนเสิร์ตเธอหลายครั้งทั้งที่กรุงเทพฯ และครั้ง

สุดท้ายในปี 2007 ที่เกนติงไฮแลนด์ มาเลเซีย  ต้องบอกว่าประทับ

ใจทุกครั้ง เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ทรวงอกมาหลายปี รักษาแต่ไม่

หายขาด เธอไม่เคยลดละความพยายามจะเอาชนะโรคนี้ เงินจาก

รายได้ส่วนหนึ่งเธอนำาไปใช้เปิดศูนย์วิจัยและสถานที่บำาบัดรักษา แต่

ท้ายสุดเธอก็พ่ายแพ้กับโรคนี้ เธอจากไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2022 

ขณะมีอายุ 73 ปี

โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 1948 ที่

เมืองเคมบริดจ์ อังกฤษ พ่อเคยทำางานกับสำานักข่าวกรอง MI 5 ใน

ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนจะมาเป็นครูสอนภาษาเยอรมันที่ 

King’s College เมื่อโอลิเวียอายุ 5 ขวบ ครอบครัวย้ายไปอยู่เมลเบิร์น 

ออสเตรเลีย พ่อไปรับตำาแหน่งอธิการบดีท่ี Ormond College โอลิเวีย

เป็นเด็กน่ารัก ชอบร้องเพลง เมื่ออายุ 15 ปี เธอฟอร์มวง Sol Four 

กับเพื่อน คู่หูดูโอคนหนึ่งของเธอคือ แพต แครอล ทั้งคู่เข้าแข่งขัน

ประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศเดินทางไปลอนดอน แต่

เธอเลื่อนเดินทางไป 1 ปี เพราะติดเรียนปีสุดท้าย เมื่อถึงลอนดอน    

โอลิเวียกับแพตร้องเพลงอยู่ตามคลับ จนกระทั่งวีซ่าของแพตหมด

อายุต้องเดินทางกลับออสเตรเลีย ปล่อยโอลิเวียฉายเดี่ยวร้องเพลง

ตามคลับ จนกระทั่งแมวมองบริษัทแผ่นเสียงเดคกามาพบเข้า ชวน

ไปอัดแผ่นเสียง โอลิเวียเลือกเพลง Till you say you’ll be mine ที่

แต่งโดยแจ็กกี เดอ แชนนอน มาบันทึกเสียง แต่ไม่ได้รับความ

สนใจเท่าที่ควร ในเดือนกันยายนของปีเดียวกันนี้ เธอพบกับ                                      

บรูซ เวลช์ สมาชิกเดอะชาโดวส์ ชวน

เธอไปแสดง

ละครเพลง 

Cinderella  กับ

คลิฟ ริชาร์ด 

แต่เธอปฏิเสธ 

อยากกลับไป

เยี่ยมครอบครัว

ที่ออสเตรเลีย

มากกว่า ความสนิท

สนมระหว่างเธอที่มี

กับบรูซ เวลช์ และ     

คลิฟ ริชาร์ด ทำาให้ใน

ปี 1968 เธอกลับมา

อังกฤษอีกครั้ง คราวนี้

เธอร้องแบ็กอัพให้กับค

ลิฟ ริชาร์ด ในช่วงบันทึก

เสียง อาทิเพลง The Day 

I met Marie รวมทั้งเป็น

นักร้องเปิดวงให้กับคลิฟ       

ริชาร์ด ในคอนเสิร์ตช่วง

ปี  1971 เมื่อคลิฟเดินสาย

ทัวร์ยุโรป

ปี 1971 โอลิเวีย     

นิวตัน-จอห์น เซ็นสัญญาบันทึก

เสียงกับสังกัด Pye ออกซิงเกิล If not for you ซึ่งแต่งโดยบ็อบ                    

ไดแลน โดยมีบรูซ เวลช์ กับ จอห์น ฟาร์รา (John Farrar) (นัก

แต่งเพลง สามีของแพต แครอล เพื่อนสนิท และเคยร่วมตั้งวงกับ

บรูซ เวลช์ และแฮงก์ มาร์วิน) เป็นโปรดิวเซอร์ หลังเปิดผ่านทาง

วิทยุ ปรากฏว่ากลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับ 7 ในอังกฤษ อันดับ 

25 ป๊อปชาร์ตในอเมริกา ไม่นานเธอจึงออกอัลบั้มเต็มแผ่นชื่อเดียว

กับเพลง ในปี 1972 โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ออกซิงเกิล What is 

life แต่งโดยจอร์จ แฮริสัน อีกด้านหนึ่งเป็นเพลง Take me home, 

country road ของจอห์น เดนเวอร์ ซึ่งบรรจุในอัลบั้มชุดสองชื่อชุด 

Olivia ชุดนี้มีเพลงที่โอลิเวียแต่งเองอยู่เพลงหนึ่งชื่อ Changes เป็น

เพลงบัลลาด เนื้อหาพูดถึงความรู้สึกของคู่สามีภรรยาหลังจากแยก

ทางกัน ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเด็ก

พระเอกในเรื่อง เขาเลือกจอห์น 

ทราโวลตา มาแสดง อีกทั้งขอให้

จอห์น ฟาร์รา แต่งเพลงเพิ่มอีกสอง

เพลง ได้แก่ You’re the one that 

I want ดูเอตกับจอห์น ทราโวลตา 

และเพลงรักหวานซึ้ง Hopelessly 

devoted to you ให้ โอลิเวียร้อง

เดี่ยว ภายหลังติดชาร์ตทั้งสองเพลง 

ส่วนเพลงไตเติล Grease ซึ่งขึ้นถึง

อันดับ 1 มอบให้แฟรงกี วัลลี เป็น

ผู้ขับร้อง อีกเพลงในเรื่องที่ร้องดู                                     

เอตติดชาร์ต ได้แก่ Summer 

nights ส่วนผู้กำากับ อลัน คาร์ร 

เลือกแรนดัล ไคลเซอร์ (Randal 

Kleiser) ซึ่งทำางานเขียนบท

ภาพยนตร์มาก่อน แต่ไม่เคยกำากับ 

ทุกอย่างลงตัว ตามความเชื่อมั่น

ของตนอีกทั้งสำาเร็จตามความคาด

หมาย หนังใช้ทุนสร้าง 6 ล้าน    

เหรียญฯ ทำารายได้ถึง 395 ล้าน  

เหรียญฯ มันเหลือเชื่อจริงๆ

เดือนธันวาคม 1978 โอลิ

เวีย นิวตัน-จอห์น ออกอัลบั้มชุด 

Totally hot เธอเปลี่ยนลุคส์เป็นสาว

ก๋ากั่น ปกอัลบั้มเธอใส่ชุดหนังสีดำา

ทั้งชุด ในอัลบั้มมีเพลงฮิตติดชาร์ต 

2 เพลง ได้แก่ A little more love 

กับ Deeper than the night มีอยู่ 

2 เพลงในอัลบั้มที่เธอเขียนเอง ได้แก่ เพลงป๊อปบัลลาด Talk to me 

กับเพลง Borrowed time อัลบั้มทำาสถิติติดอันดับ 10 อัลบั้มขายดี 

เดือนมกราคม 1979 เธอได้รับเกียรติไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล

หาทุนช่วยองค์การ UNICEF เธอร้องดูเอตเพลง Rest your life on 

me กับแอนดี กิบบ์ จากความสำาเร็จจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง 

Grease เธอมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในปี 1980 เป็นภาพยนตร์

เพลงเรื่อง Xanadu ดาราร่วมแสดงมีดาราอาวุโสอย่าง ยีน เคลลี 

หนังประสบความล้มเหลวด้านรายได้ แต่อัลบั้มซาวด์แทร็กทำายอด

ขายเป็นที่น่าพอใจ เพลงฮิตติดชาร์ต มีอยู่ 3 เพลง ได้แก่ Magic 

เพลง Xanadu ร้องกับวง ELO และ Suddenly ร้องดูเอตกับคลิฟ ริ

ชาร์ด ระหว่างถ่ายทำา Xanadu โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น พบรักกับแมตต์ 

แลตแตนซี (Matt Lattanzi) นักแสดง นักเต้นอายุอ่อนกว่าเธอ 11 ปี 

ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 1985 เธอให้กำาเนิดลูกสาว โคลเอ โรส (Chloe 

Rose) ในปี 1986 ทั้งคู่แยกทางกันในปี 1995 หลังจากที่โอลิเวียพบ

ว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ทรวงอกในปี 1992

เดือนตุลาคม 1981 โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ออกอัลบั้มชุด 

Physical เปลี่ยนจากแนวคันทรีป๊อปมาสู่ซินเธไซเซอร์ป๊อป เพลง

ไตเติลและอัลบั้มติดชาร์ตอันดับ 1 บิลบอร์ดชาร์ตหลายสัปดาห์ 

Physical มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้คนหันมาออกกำาลังกายกลายเป็นเพลง

ขวัญใจของชาวฟิตเนสในยุคนั้น เพลงในอัลบั้มออกจะหลากหลาย 

มีทั้งเพลงบัลลาดและเพลงที่มีเนื้อหาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาให้ความ

สนใจกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอลิเวียเขียนอยู่เพลงหนึ่งชื่อ 

The Promise (The Dolphin Song) สื่อถึงความงามของท้องทะเล

และโลมาที่แหวกว่ายไปมา ในเพลงเราจะได้ยินเสียงกระซิบของ

โลมา และเสียงของโคลเอ โรส ลูกสาวของเธอ ปี 1983 โอลิเวีย                                                                    

นิวตัน-จอห์น กลับคืนสู่จอเงินอีกครั้ง แสดงภาพยนตร์คู่กับจอห์น 

ทราโวลตา ในเรื่อง Two of a kind ในเรื่องเธอร้องเพลงประกอบ

แบ็กกราวด์อยู่ 2 เพลง Twist of fate กับ Livin’ in desperate time 

ทั้งเพลงทั้งภาพยนตร์ไม่ประสบความสำาเร็จ เธอเริ่มเบื่อวงการ

บันเทิง หันมาเปิดกลุ่มร้านบูติกชื่อ Koala Blue Boutique แต่ไม่

ประสบความสำาเร็จ จำาต้องปิดตัวลง เธอหันมาออกซิงเกิลอยู่หลาย

แผ่น อาทิ Face to face และ Soul kiss ซึ่งไม่ได้รับความสนใจเท่า

ที่ควร

ปี 1973 โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น เซ็นสัญญากับสังกัด MCA 

ออกอัลบ้ัมชุด Let me be there ส่วนซิงเกิลชื่อเดียวกับไตเติล อัลบ้ัม

ขึ้นถึงอันดับ 16 ในอเมริกา เพลงส่วนใหญ่ออกคันทรีป๊อป ชุดนี้มี

เพลงที่โอลิเวียแต่งเองได้แก่เพลง Rose water ในงานประกวดแจก

รางวัลแกรมมีในปี 1974 โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ได้รับการโหวตเป็น

นักร้องหญิงดีเด่นสาขาคันทรีเวสเทิร์น ปี 1974 โอลิเวียออกอัลบั้ม

ชุด If you love me (let me know) อัลบั้มขายดีติดอันดับ 1 ในชุด

นี้มีเพลงฮิตติดอันดับอีกเพลงหนึ่งชื่อ I honestly love you เขียน

โดยปีเตอร์ อัลเลน อดีตสามีของไลซา มินเนลลี เพลงดังกล่าวรวม

ทั้งอัลบั้มได้รับรางวัลแกรมมี ปี 1975 โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ออก

อัลบั้มชุด Have you never been mellow งานเขียนของจอห์น 

ฟาร์รา ซึ่งตัดเป็นซิงเกิล กลายเป็นอัลบั้มอันดับ 1 ชุดที่สองของ

เธอ เพลงฮิตอีกเพลงในอัลบั้มได้แก่ Please Mr. Please และในปี

เดียวกันนี้ที่โอลิเวียออกอัลบั้มชุด Clearly Love เพลงฮิตในอัลบั้ม

ได้แก่ Something better to do

เดือนมีนาคม 1976 โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ออกอัลบั้มและ

ซิงเกิลฮิตชื่อเดียวกับไตเติลอัลบั้ม  Come on over เพลงส่วนใหญ่

เป็นเพลงคัฟเวอร์อย่างเช่น Jolene, The Long and Winding Road 

ปีเดียวกันนี้ โอลิเวียออกอัลบั้มชุดที่ 8 ชื่อ Don’t Stop believin 

(เขียนโดย จอห์น ฟาร์รา) เมื่อตัดเป็นซิงเกิล ติดอันดับ 6 บริติช

ชาร์ต เพลงฮิตติดชาร์ตในอัลบั้มอีกเพลงได้แก่ เพลง Sam ซึ่งเขียน

โดยดอน แบล็ก, แฮงก์ มาร์วิน และจอห์น ฟาร์รา จากการที่มีเพลง

ฮิตติดชาร์ตอย่างต่อเนื่อง 

ทำาให้ โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น 

เดินสายเปิดคอนเสิร์ตทั้ง

ในอเมริกาและยุโรป ปี 

1977 หลังคอนเสิร์ตเธอ

เข้าห้องอัดเสียงอีกครั้ง

เพื่ออัดอัลบั้มชุดใหม่ชุด  

Making a good thing 

better ออกจำาหน่าย

ในปี 1978 นอกจาก

เพลงไตเติลเพลงเดียว

ที่ติดชาร์ต นอกนั้น

มีทั้งเพลงคัฟเวอร์

อย่าง Don’t cry 

for me Argentina 

และอีกเพลงที่

โอลิเวียเขียน

เอง ได้แก่ Don’t 

ask a friend ปี 

1977 โอลิเวีย 

นิวตัน-จอห์น 

รวบรวมงาน

ฮิตของเธอ

ออกเป็นอัลบั้ม 

Greatest Hits ทำายอดขายเกิน 1 ล้าน

แผ่น 

หลังประสบความสำาเร็จจากอาชีพนักร้อง ก้าวต่อไปคือไปแจ้ง

เกิดในภาพยนตร์ โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น เคยแสดงภาพยนตร์แนวมิว

ซิคัลไซไฟเรื่องหนึ่งในปี 1970 ชื่อ Toomorrow แต่ไม่ประสบความ

สำาเร็จ เมื่อฮอลลีวูดมีโครงการจะนำาละครเพลงชีวิตวุ่นๆ ของวัยรุ่น

นักเรียนไฮสกูลยุค 60s เรื่อง  Grease มา สร้างเป็นภาพยนตร์ อลัน 

คาร์ร ผู้อำานวยการสร้างกำาลังมองหาดาราหญิงเพื่อรับบท Sandy ตัว

ละครเอกในเรื่องอยู่ มีดาราหญิงหลายคนที่เขาเลือกมาทดสอบหน้า

กล้อง อย่างเช่น แคร์รี ฟิชเชอร์, แมรี ออสมอนด์, ซูซาน เดย์ ก่อน

ที่จะเลือกโอลิเวีย นิวตัน-จอห์น มาทดสอบหน้ากล้อง ช่วงนั้นโอลิ

เวียอายุ 29 อลัน คาร์ร พบโอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ในงานปาร์ตี้ที่

เฮเลน เรดดี นักร้องป๊อปชาวออสเตรเลียนจัดขึ้น หลังพบปะ พูดคุย 

อลัน คาร์ร เกิดประทับใจ และเชื่อมั่นในความสามารถในตัวโอลิเวีย 

จากนั้นไม่นานเขาตัดสินใจเลือกโอลิเวีย นิวตัน-จอห์น ส่วนบทแดนนี   

ปี 1992 โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น พบว่าเธอป่วยเป็นโรค

มะเร็งที่ทรวงอก ช่วงเวลาเดียวกับที่เธอสูญเสียพ่อ เธอเก็บตัวอยู่

กับครอบครัวในไร่ที่ออสเตรเลีย เธอเข้าบำาบัดรักษาที่คลินิก จน

กระทั่งในปี 1994 แพทย์ลงความเห็นว่าไม่พบโรคมะเร็งในตัวเธอ

อีก เมื่อหายจากโรคมะเร็งเธออุทิศเงินส่วนหนึ่งจากยอดขายอัลบั้ม

และคอนเสิร์ตให้แพทย์ทำาวิจัยเรื่องมะเร็งที่ทรวงอก ในที่สุดเปิด

เป็นคลินิก สถานพยาบาลในเมลเบิร์น บ่อยครั้งที่เธอเดินทางไป

ให้กำาลังใจผู้ป่วย เธอทำางานประชาสัมพันธ์ให้กับ LIV-KIT เครื่อง

มือตรวจทรวงอกด้วยตนเอง อีกทั้งหันมาทำาธุรกิจสปาและรีสอร์ต 

ชื่อ Gaia Retreat and SPA ที่ไบรอนเบย์ ออสเตรเลีย หลังจาก

แยกทางกับแมตต์ แลตแตนซี ในปี 1995 เธอคบกับเพื่อนชายคน

ใหม่เป็นช่างภาพลูกครึ่งอเมริกัน-เกาหลี ชื่อ แพตทริก แมคเดอ 

มอตต์ (Patrick McDermott) สนิทสนมนานร่วม 9 ปี จนกระทั่ง

ปี 2005 เขาหายตัวไปจากเรือตกปลาริมชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ไม่มี

ใครพบเขาอีก จนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายน 2011 เขาปรากฏตัวขึ้น

ที่เม็กซิโก ข่าวบางกระแสเผยว่า เขามีหนี้สินท่วมตัว ทำาให้เขาต้อง

หายตัวจากสังคมระยะหนึ่ง ก่อนหน้านั้นในปี 2008 โอลิเวีย นิว

ตัน-จอห์น แต่งงานกับจอห์น อีสเตอร์ลิง (John Easterling) เจ้าของ

บริษัท Amazon Herb Company ทำาธุรกิจนำาเข้าพืชพันธุ์และ

สมุนไพรจากแถบแอมะซอน โอลิเวียพบเขาครั้งแรกที่เปรูเมื่อ 15 ปี

ก่อน แต่มาตัดสินใจจะแต่งงานกับเขาในปี 2007 ทั้งคู่ใช้ชีวิตปกติ

อยู่ทั้งในอเมริกาและออสเตรเลียจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม 2017 

แพทย์พบว่ามะเร็งกลับมาเล่นงานเธออีก คราวนี้ลามไปถึงกระดูก

ไขสันหลัง เธอย้ายไปอยู่ในไร่ที่แคลิฟอร์เนีย หยุดพักทำางาน รักษา

ตัว เธอบอกกับนักข่าวในเดือนมีนาคม 2018 ว่าเธอรู้สึกสบายเป็น

ปกติ จริงๆ แล้วไม่ใช่ หลายคนไม่เชื่อ จนกระทั่งในปี 2021 เธอออก

มาให้ข่าวอีกครั้ง ยืนยันว่าเธอรู้สึกเป็นปกติ

โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ทรวงอก ที่

บ้านพักในไร่ที่เมืองซานตาอีเนซ (Santa Ynez) แคลิฟอร์เนีย เมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2022 ขณะมีอายุ 73 ปี สามีกับลูกสาว โคลเอ       

มีโอกาสดูใจอยู่ข้างเธอจนวาระสุดท้าย.

อันดับหนึ่งในบ้านเราและของโลกของเน็ตฟลิกซ์ยามนี้ 

คือ The Sandman ซีรีส์แฟนตาซี ที่ว่าด้วยการตามหาเครื่องยศ

ที่ถูกขโมยไปเพื่อฟื้นฟูอาณาจักรความฝันของราชาแห่งความฝัน 

ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูน (นิยาย

ภาพ) ชื่อเดียวกันของนีล ไกแมน และเช่น

เดียวกับซูเปอร์ฮีโร่สายเทพอย่าง ธอร์ โลกิ   

อิงจากตำานานนิทานพื้นบ้านยุโรปที่ว่า  

Sandman มนุษย์ทราย ชายที่ทำาให้เด็กนอน

ไม่หลับ นอนหลับฝันดีด้วยการโปรยทราย

วิเศษบนเปลือกตา ผสมกับเทพปกรณัม เทพ

แห่งความฝัน มอร์เฟียส และซีซั่นแรกที่

เป็นการเปิดตัวพี่มนุษย์ทราย หรือพี่เทพมอร์เฟียส มาจากสอง

เล่มแรก  Preludes & Nocturnes และ The Doll’s House 

เปิดตัวพี่เทพมอร์เฟียส หรือที่เรียกตามตำาแหน่งราชาแห่ง

ฝันว่าดรีม ในปี 1916 ออกจากอาณาจักรแห่งฝันมาไล่จับบริวาร

แตกแถว โครินเธียน ฝันร้าย ที่หนีมาทำาตัวเป็นฆาตกรต่อเนื่อง

ในโลกมนุษย์ แต่เพราะแผนจับเทพแห่งความตาย เพื่อคืนชีวิต

ลูกชายของจอมเวท ร็อดเดอริก เบอร์เจสส์...ผิด ที่จับได้กลาย

เป็นพี่ดรีม แทนที่จะปล่อย กลับจับขังและยึดหน้ากาก ถุงทราย 

ทับทิม ของวิเศษประจำากายที่ใช้ในการปกครองอาณาจักรแห่ง

ฝันเอาไว้ เดินหน้าต่อด้วยการหาทางหนี การตามหาของวิเศษ

ที่ถูกขโมย เพื่อกอบกู้อาณาจักรแห่งความฝันที่ถูกทิ้งร้างไปนาน

กว่าศตวรรษ จัดระเบียบให้ โลกที่วุ่นวายเพราะผู้คนไร้ฝัน ตาม

จับโครินเธียน ที่กลายมาเป็นไอดอลของเหล่าฆาตกรต่อเนื่อง 

และที่เป็นผลพลอยได้ คือ พี่ดรีมพบตัวผู้ร้ายผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง

แผนทำาร้ายทำาลายตัวเอง 

ปรับเนื้อหาจากคอมมิคไปบ้าง ปรับระยะเวลาการคุมขัง

จากเจ็ดทศวรรษมาเป็นหนึ่งศตวรรษกับห้าปี เพื่อให้ร่วมสมัยเข้า

กับวิถีชีวิตในยุคอินเทอร์เน็ต เปลี่ยนเพศ สีผิว ความสัมพันธ์ทาง

เพศของตัวละคร เพื่อความหลากหลายทางเพศและเชื้อชาติ แต่

การปรากฏตัวของตัวละครทั้งเทพ มนุษย์ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันมา นำาไปสู่การสำารวจ สัมผัสด้านมืดของมนุษย์เรา และใน

ฐานะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคอมมิคของเหล่าปัญญาชน มา

ในแนวจิตวิเคราะห์ วิเคราะห์พฤติกรรม แถมยังแฝงปรัชญาชีวิต 

ออกมาในทางดาร์ก ไม่ใช่เพราะชุดของเหล่าตัวละครทั้ง

อำามหิต สมกับเป็นไอดอล

ของเหล่าฆาตกรต่อเนื่อง 

ส่วนลุงเดวิด  ธิวลิส จิตสม

กับบทจอห์น ดี ที่หวังใช้

ทับทิมของพี่ดรีมสร้างโลก

ใหม่ เหล่านักแสดงรับเชิญ

ที่เหลือต่างทำาหน้าที่ของตัว

เองได้เป็นอย่างดี โดยมีเจ้า

นกราเวนเป็นตัวขโมยซีน ใน

ฐานะผู้ช่วยพระเอก พี่ดรีม

ของเรา 

หยิบตัวละครในนิทาน 

ประวัติศาสตร์ และพระ

คัมภีร์ มาใช้ได้อย่างลงตัว 

จากสามเทพแห่งชะตากรรม 

สองพี่น้องคาอินและอาเบล 

ไปจนถึงเชคสเปียร์ 

แก่นของภารกิจ หรือ

ปฏิบัติการตามหาของและ

บริวารที่หายไปของพี่ดรีม 

คือการสำารวจ วิเคราะห์จิต

และพฤติกรรมของมนุษย์ 

และบทบรรยาย บทสนทนา

ของตัวละคร ที่คมคาย และพฤติกรรมของเหล่าตัวละคร ไม่

เพียงเผยให้เห็นด้านมืด ความซับซ้อนของจิตใจ แต่ก็ทำาให้เรา

เห็นความจริงที่ว่า ทุกสิ่งมีสองด้าน คนเรามีดีมีเลว และสรรพสิ่ง

ล้วนเปลี่ยนแปลง 

แต่เพราะเป็นเรื่องของราชาแห่งฝัน ทำาให้เราตระหนัก 

เห็นถึงความสำาคัญของความฝัน นอกจากกระบวนการทาง

จิตวิทยา เป็นช่วงเวลาจัดระเบียบความคิด เผยความกลัวที่อยู่ใน

จิตสำานึก แต่เป็นช่วงเวลาของการทบทวนตัวเอง นำาไปสู่อาการ

พลันคิดได้ ที่นำาไปสู่แรงบันดาลใจ กลายเป็นฝันเพื่อจะสานให้

เป็นจริง และบางคนยกระดับเป็นความหวัง ที่ทำาให้คนเรามีชีวิต

ต่อไป 

ดาร์ก แต่ดี คือบทสรุปสำาหรับ The Sandman ค่ะคุณ

ที่รัก.  

เทพ มนุษย์ ที่ส่วนมากจะเป็นสีดำา แสง-สี สภาพบ้านเรือน ปราสาท

ราชวังราชาแห่งฝัน และแน่นอน นรก ของลูซีเฟอร์ ออกมาในโทน

มืด ทึบ แต่วิจิตร ลงตัวกับเนื้อเรื่อง การตามหาของวิเศษ การตาม

จับฝันร้ายที่หนีออกมา มาแนวแฟนตาซีผจญภัย แต่ไม่ได้เล่นกับฉาก

ต่อสู้ แบบออกหมัด ประดาบ แต่เล่นกับการร่ายเวท ที่ด้านเทคนิค

พิเศษทำาได้ดีตามมาตรฐาน และไฮไลต์การร่ายเวท อยู่ที่การปะทะ

ระหว่างพี่ดรีมของเรา

กับลูซิเฟอร์ มอร์นิง

สตาร์ ราชแห่งนรก ใน

ตอนที่มีชื่อโคตรเก๋ว่า 

A Hope in Hell ความ

ดาร์กของ  ซีรีส์ยังอยู่

ที่การนำาเสนอในแบบ

หนังทริลเลอร์ สยอง

ขวัญเลือดสาด ในตอน 

5 24/7 ที่ว่าด้วยการตามหาทับทิมที่ทำาให้คำาอธิษฐานเป็นจริง แต่ก็

มีขำา แต่เป็นขำาตลกร้าย ล้อเลียนเหล่าฆาตกรต่อเนื่อง ในตอนที่ 9  

Collectors  

ด้านนักแสดง ปรากฏตัวทั้งสิบตอนเพราะเป็นเจ้าของเรื่อง

คือ พี่ดรีม รับบทนี้โดย ทอม สเตอร์ริดจ์ คุณพี่ดูดีมีรัศมีราชา  หน้า

จะนิ่งเข้ากับความยโสโอหัง

ที่ทำาให้พี่น้องเทพตระกูล 

Endless มีคนแปลว่าเทพอนั

ตนกาล ไม่ปลื้ม แต่จับอารมณ์

ความรู้สึก โกรธ-แค้น-เศร้า-

เสียใจ-ระอา และเหงา ได้

จากแววตาภาษากาย 7 พี่

น้องเทพอนันตกาล หรือเรียก

เล่นๆ ตามอักษรแรกของชื่อ

ได้ว่า พี่น้องตัวดี ซีซั่นนี้มา

แค่ 4 นอกจากพี่ดรีม ยังมีพี่

สาวใหญ่ Death เปลี่ยนจาก

สาวผิวขาวมาเป็นสาวผิวดำา 

และมีบทเด่น มีตอนของตัว

เอง ตอนที่ 6 The Sound of 

Her Wings มาแบบหนึ่งวันกับ

ความตาย ทำาให้เราตระหนัก

ว่าที่คนเราหนีไปพ้น คือ ความ

ตาย...ความตายต่อรองไม่ได้ 

ส่วนน้องขี้อิจฉาแฝดคนละฝา 

Desire-ความปรารถนา และ 

Despair-ความสิ้นหวัง โผล่มา

ในฐานะรับเชิญ ทำาให้เราเห็น

ว่าแม้จะเป็นเทพ ครอบครัวก็มีปัญหา พี่น้องไม่รักกัน ส่วนที่เหลือ 

Destruction-การทำาลายล้าง  Destiny-โชคชะตา และ Delirium-

ความคลุ้มคลั่ง น่าโผล่มาในซีซั่นหน้า 

บอยด์ โฮลบรูก เป็น โครินเธียน ฝันร้ายที่ปรารถนาจะเป็น

อิสระจากราชาแห่งฝันผู้สร้าง ลงตัวกับมาดวายร้ายเจ้าปัญญา มีรังสี

รัชชพร เหล่าวานิช

เ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

The Sandman  

โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น
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11ดวง/อาหาร

นช่วงวิกฤตโควิดเมื่อ 2 ปีที่

ผ่านมา “แอร์ โฮสเตส” เป็น

อาชีพที่ได้รับผลกระทบต้อง

หยุดยาว เนื่องจากธุรกิจสายการบิน

ปิดบริการ แต่สำาหรับ ชนันธร วงค์

ไชย หรือหนิง แอร์ โฮสเตสสายการ

บินแห่งหนึ่ง คือตัวอย่างของคนฉลาด

และคิดบวก มองเห็นวิกฤตก็ยังมีสิ่ง  

ดีๆ ทุกปัญหามีทางออก ใช้เวลาว่าง

จากการถูกพักงานเป็นโอกาสสร้าง

ช่องทางหารายได้ ด้วยการผันตัวเอง

มาเป็นแม่ค้าขายยำาขนมจีนใส่กล่อง       

ให้ลูกค้าซื้อกลับไปกินที่บ้านหรือที่

ทำางาน 

จากนั้นก็ทำาเมนูอร่อยอีกหลาย

อย่างเป็นทางเลือกสำาหรับคนกิน 

พร้อมตั้งชื่อกิจการเล็กๆ นี้ว่า “ครัว

ฮักแม่” บ้านเลขที่ 49 ตั้งอยู่กลาง

ซอยรามคำาแหง 46 ซึ่งเป็นซอยเดียว

กับหัวหมาก 8 หากเข้ามาทางถนน

หัวหมาก หนิงบอกว่ามีแนวความคิดที่

จะทำาอาหารขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้าน 

ลงทุนไม่สูง และคนเดียวก็ทำาได้ไม่

ต้องจ้างคนงานมาช่วย จึงลองปรึกษา

ผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามบ้านคือ ป้าบุญปั๋น 

พัฒน์สิน อายุ 71 ปี ชาวเชียงใหม่ 

ทำาไส้อั่วขายที่บ้านมานานกว่า 20 ปี 

คนในย่านรามคำาแหง หัวหมาก จะ

เรียกว่า “บ้านไส้อั่ว”

ป้าบุญปั๋นเป็นเพื่อนบ้านที่เกื้อ

หนุนพึ่งพาอาศัยกันตลอด แถมยังใจดี

สอนสูตรการทำาอาหาร โดยแนะนำาให้

ลองทำา “ยำาขนมจีน” ซึ่งเป็นอาหาร

ที่เราชอบกินอยู่แล้ว จึงตัดสินใจที่จะ

ขายเมนูนี้เป็นอันดับแรก ตั้งชื่อเมนู

ว่า “ยำาขนมจีนไฮโซ” 

ซึ่งเปลี่ยนจากตัวปลาทู

ที่ขายกันทั่วไปมาเป็น 

“หมูยอ” อย่างดีคุณภาพ

เกรดเอ ใช้เนื้อหมูล้วนๆ 

ไร้แป้ง ทำาสดใหม่ เพราะ

ขายหมดทุกวัน ปลอดภัย

ไร้สารเจือปน เนื้อสัมผัส

เคี้ยวแล้วแน่นกำาลัง

ดี ไม่ยุ่ย ไม่เหนียว ไม่

เหม็นหืน รสชาติอร่อย

กลมกล่อม ไม่หวาน

หรือเค็มจนเกินไป โดย

มีหมูยอแบบทอดและ                             

แบบหมูยอหนังที่นึ่งสุก

แล้ว

เส้นขนมจีนแป้ง

หมัก สีธรรมชาติ ไม่ฟอก

สี และใส่น้ำายำารสเด็ดมี

ส่วนผสมหลักจากน้ำาตาล

มะพร้าว น้ำาปลาอย่างดี 

มะนาว เคี่ยวจนได้น้ำายา

อร่อยหวาน เค็ม เผ็ด 

เข้ากันพอดี ไม่โดด ไม่รสใดรสหนึ่ง และ

ต้องใส่น้ำาปลาร้าสูตรเฉพาะเพื่อเพิ่มความ

นัว แต่กลิ่นปลาร้าไม่แรง จนแทบจะไม่รู้

ว่าใส่ปลาร้าเข้าไปด้วย เหมาะสำาหรับคน

เมืองที่อาจไม่ชอบกลิ่นปลาร้าแรงๆ จึง

ตั้งชื่อเมนูว่า “ยำาขนมจีนไฮโซ” ส่วนประ     

กอบอื่นๆ ก็มีปลากรอบตัวใหญ่ ไม่เหม็น

หืน ถั่วฝักยาวซอย ผักชีฝรั่ง หอมแดง

แขก และพริกสดซอย พร้อมใส่มะนาว

เพิ่มไปในกล่องสำาหรับคนชอบรสเปรี้ยว 

ขายราคากล่องละ 100 บาท บอกเลยว่า

คุ้มค่าเพราะใส่หมูยอมาแบบจัดเต็ม ไม่

กลัวเปลืองต้นทุน

นอกจาก “ยำาขนมจีนไฮโซ” แล้ว 

ก็ยังมีเมนูอาหารเหนือให้เลือกสั่งไปกิน

พร้อมกัน ได้แก่ ยำาหมูยอ 100 บาท 

หมูยอทอดแผ่นใหญ่ (แบบฟรีซแช่แข็ง) 

แผ่นละ 90 บาท หมูยอทอดแผ่นใหญ่ 

(อุ่นหั่นพร้อมทาน) กล่องละ 100 บาท 

น้ำาพริกอ่องสูตรลับป้าบุญปั๋น โขลกเครื่อง

เทศต่างๆ ในครก ไม่ใช้เครื่องปั่น โดย

ใช้มะเขือส้มเป็นหลัก ซึ่งจะได้รสชาติ

ดั้งเดิมของน้ำาพริกอ่องคนเหนือแท้ๆ และ

ผสมกับมะเขือเทศสีดา มะเขือเทศท้อ 

และมะเขือเทศเชอร์รี ทำาให้รสชาติ

กลมกล่อม ผัดพร้อมกับหมูสับที่มีมัน

น้อย เสิร์ฟพร้อมผักสดตามฤดูกาลที่

คัดสรรอย่างดี ราคาชุดละ 80 บาท

เท่านั้น 

ไส้อั่วสมุนไพรไขมันน้อยกับข้าว

เหนียวใบเตยหอมนุ่มชุดละ 100 บาท                

หรือสั่งเป็นกิโลกรัมละ 420 บาท หมู 

ยอห่อใบตองแบบมีหนังเคี้ยว กรุบๆ 

ห่อละ 80 บาท ชุดล้านนาคอมโบ 

(ไส้อั่ว+หมูยอทอด+ข้าวเหนียวนุ่ม) 

กล่องละ 130 บาท ชุดหมูยอด    

ทอด+ข้าวเหนียวนุ่ม กล่องละ 100 

บาท สปาเกตตีไส้อั่ว กล่องละ 120 

บาท

ร้านครัวฮักแม่เปิดขายตั้งแต่

เวลา 07.00-17.00 น. โดยโทร.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร.06-2385-6588 จะเดินทาง

มาซื้อถึงบ้าน หรือใช้บริการเดลิ                                 

เวอรีก็ได้เช่นกัน ช่องทางติดต่อ

ไลน์ :  kruahugmom, เฟซบุ๊ก : 

ครัวฮักแม่ Hug Mom Kitchen สั่ง

ออนไลน์ Robinhood : ไส้อั่วข้าว

เหนียวนุ่ม รามคำาแหง 46+ครัวฮักแม่ 

Line Man : ไส้อั่วข้าวเหนียวนุ่ม 

ราม 46+ครัวฮักแม่ ราคาจะต่างจาก

ซื้อหน้าร้านและสั่งตรงกับทางร้าน 

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้ 

Application.

ใ

รีวิวผลราหูจรเดินในราศีเมษต่อเมืองและคนทุกลัคนาราศี

ภาพจักรราศีเมษ-มีน

พระราหูจร (8) เดินอยู่ในราศีเมษตั้งแต่ 29 มีนาคม 

2565-18 ตุลาคม 2566

พระราหูเป็นเจ้าของความมืด-อวิชชาบดบังที่ต้องมีอยู่ใน

ตัวทุกคน-โมหจริต-อกุศลจิต-มัวเมาด้วยอารมณ์ต่างๆ เป็นพักๆ-

ชอบคำาสรรเสริญเยินยอขับกล่อมเป่าหู-เสี่ยง-เก็งกำาไร-แนวตรง

ข้ามกฎหมาย-อันธพาลของปลอม-สิ่งเสพติด-หลอกลวง ฯลฯ จึง

คนที่เรียนโหรจะท่องกันติดปากว่า -ทายมัวเมาทายราหู-

และโหรอุตรภัทร์ หรือมหาบรรเทา จันทรศรผู้ล่วงลับ

ยังจับทางและสรุปอีกหนึ่งอาการของราหูว่าเป็นเจ้าของการ

เปลี่ยนแปลงหรือ -เปลี่ยนแปลงไปคือราหู-

ส่วนด้านดีของราหูคือ ใจคอบึกบึน องอาจกล้าหาญ-

ระดับห้าวเป้ง ยอมเสี่ยง โกรธง่ายหายเร็ว ฯลฯ

ตามอาการราหูทับลัคนา

อีกหนึ่งในอาการแรงจัดของราหูจรทับลัคนาเมืองคือ 

สถานะของพืชกัญชาและกัญชงที่กำาลังเร่งออกกฎหมายปิดช่อง

โหว่เสรีเกินขอบเขต และการหลอกลวงล้ำาสมัยเต็มบ้านเต็มเมือง

โดยพวกคอลเซ็นเตอร์-ลอตเตอรี่ออนไลน์ที่มาแรงจัด และกำาลัง

จะมีสลากสามตัวออนไลน์ย้อมความเมามันให้ประชาชนที่ชอบ

เสี่ยงอีกต่างหาก ฯลฯ

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษ- ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่เกิดขึ้น

ในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น สิบแปดเดือนที่ราหูจรทับลัคนาด้านดี 

คือเพื่อนฝูง โชคลาภ ความสำาเร็จของชีวิตจะเข้ามา (เพราะราหู

โดยพื้นฐานเป็นตัวแทนภพที่สิบเอ็ด-ลาภะ) ที่เห็นแล้ว เช่นได้ขึ้น

เงินเดือนครั้งแรกหลังโควิด-19 โผล่มาในโลก-งานต่างประเทศ

เข้ามา (ราหูคือต่างชาติ) หรือหน่วยงานส่งไปต่างประเทศมีราย

ได้เพิ่มจากที่อยู่เมืองไทย ฯลฯ

หรือเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันมานานติดต่อมาทั้งถูกใจและ

ขัดใจ เช่นเพื่อขายของจนฉุนกึกแต่ข่มอารมณ์ได้ (ตามอาการ

ของราหู-โกรธเป็นพักๆ)

ส่วนอาการหลักของราหูจรทับลัคนา มีสองอย่างตาม

ตำาราที่ต้องระวัง

อย่างแรกคือ ตกจากตำาแหน่ง หรือบางท่านโชคดีได้

ตำาแหน่งตามโฉลก…ราหูมาต้องลัคน์  แม้นสูงศักดิ์สุราลัย   

จะจากพรากยศไกร ลำาบากใจไฟเผาผลาญ…และ

อาการที่สองคือ ระวังอย่าใจอ่อนหลงกลไปรับภาระให้

คนหลอกใช้ ตามนิทานโหร นกบินพาพรานหลงป่าออกจากป่า 

พอออกมาได้แล้วพรานฆ่านกกินเป็นอาหารตามโฉลก…ราหู

ปะทะลัคน์ ระมัดมักอริรอน อย่าพลั้งเล่ห์คนวอน กิจรับธุระ

ภาร จองคุณจะคืนโทษ ทุรโยศประหนึ่งพราน บินบอกทุรัส

สถาน ก็ประทุษฐเบียนบีฑ์..

ตัวอย่างจากสองเกณฑ์นี้ที่เพิ่งเกิดให้เห็นคือ ได้ตำาแหน่ง

พระราหูนี้เดินตามเข็ม

นาฬิกา สวนกระแสกับดาวอื่น

ที่ปกติเดินทวนเข็มนาฬิกา มี

กำาหนดจร หรือย้ายจากราศี

พฤษภเข้าไปเดินในราศีเมษ 

ตั้งแต่ประมาณ 29 มีนาคม 

2565 และ จะอยู่ที่นี่ ไปถึง 18 

ตุลาคม 2566 เป็นเวลา สิบแปด

เดือนเต็ม แน่นอน ย่อมออกลาง

ส่งผลต่อทั้งเมืองและคนทุกลัคนา

ราศี

ขณะนี้เวลาผ่านไปกว่าห้า

เดือนแล้ว ที่พระราหูจรเข้าราศี

เมษ ผู้เขียนจึงขอรีวิวผลของราหู

จร (8) ต่อทั้งเมืองและคนทุก

ลัคนาราศีดังนี้

เมืองรัตนโกสินทร์ ที่ลัคนา

สถิตราศีเมษพ้นจากอาการดวง

แตกจากราหูค้นทรัพย์หนักหนา

สาหัสเข้าสู่ปรากฏการณ์ราหูทับ

ลัคนาเมืองดังที่ทำานายไว้ตั้งแต่

ปลายปี 2564 ว่า เศรษฐกิจเริ่ม

โงหัว- เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 

2565 ดัชนีหุ้นแตะ 1,700 หลัง

ไม่ได้เห็นตัวเลขนี้มานาน-7 เมษายน มูดี้ส์คงอันดับน่าเชื่อถือ

ของไทย ฯลฯ ต่อไปต้องรอดูว่าประเทศจะเป็นอย่างไรภายใต้

สงครามเศรษฐกิจโลกที่เชี่ยวกราก ที่มาแรงแซงโควิด-19 ขณะนี้ 

แต่ถึงอย่างไรก็เริ่มเห็นอาการเริ่มขยับทางเศรษฐกิจ

ส่วนลางที่ผู้เขียนทำานายไว้ตั้งแต่ปลายปี 2564 ว่าพอราหู

จรทับลัคนาเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเริ่ม ขณะนี้

ไม่แปลกใจแล้วในเรื่องของการยุบสภาที่รออยู่ เพียงแต่จะยุบ

เมื่อใดเท่านั้น

อีกด้านดีจากราหูจรคือ เพื่อนๆ ของเมือง (ราหูเจ้า

เรือนลาภะ) กลับมา อันได้แก่ นักท่องเที่ยวที่จะพาโชคลาภมา

ให้ ขณะนี้ก็รอจีนเปิดประเทศช่วงปลายปี และช่วงที่แขกบ้าน

แขกเมืองจะมามากมายคือช่วงประชุมเอเปกพฤศจิกายนนี้ ที่

ประเทศไทยต้องวางตัวให้ดีและเคร่งครัดระวังการถูกหลอกใช้

และงานเพิ่มเป็นพิเศษ (ลาภะคืองานพิเศษ-รายได้พิเศษ) แต่

ทำาไม่ไหวต้องคืนบางตำาแหน่งให้หน่วยงาน หรือเจ้านายให้เป็น

ผู้จัดการโครงการใหญ่โต แต่ไม่มีตำาแหน่งให้ หรือเจ้าชะตาที่

ถูกติดต่อมาจากต่างประเทศร่วมทุนโครงการใหญ่โตเกิดระแวง

เพราะรู้ว่าราหูทับลัคนาอยู่ ตรวจสอบสัญญาเสียเปรียดสุดๆ 

เลยหยุดทัน หรือบางคนลูกน้องรุมประจบให้ทำาโน่นนี่จนเจ้า

ชะตาออกปากถามว่ามาหลอกใช้ใช่ไหม? ฯลฯ

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภ- ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่เกิด

ขึ้นในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นสิบแปดเดือนนี้ พวกท่านส่วนใหญ่

เจอแนวร้ายจากพระราหูจรเป็นสิบสองกับลัคนา ซึ่งทางโหร

ถือว่าดวงแตก-ช้ำาอีกหนึ่งอาการ (มียกเว้นท่านที่พระราหูจร

กำาลังเป็นกาลกิณีหรือศรีจร) โดยรอบนี้พวกท่านเจอเข้าเรื่อง

งานอย่างจัง อาการคือเข้าข่ายอย่างต่ำาหงุดหงิดหรืออึดอัดเรื่อง

งาน-นาย-กิจการ หรือมีศัตรูลับ หรือเรื่องไม่คาดฝันเกิดกับงาน

แต่ด้านดีคือเป็นระยะที่พวกท่านจะมีความมานะพยายาม

อย่างเอกอุที่จะสู้ ตัวอย่างเช่น

ทนอึดอัดนายมานานแล้ว พอระยะนี้ ได้งานใหม่ลาออก

จากที่เดิมมาทำาบริษัทที่มีอนาคตกว่า แต่ภาระก็หนักกว่าที่เดิม

มาก หรือบางท่านอึดอัดงานนายชวนไปอยู่ที่อื่น หรือหงุดหงิด

บรรยากาศที่ทำางานสุดๆ  

เคล็ดที่ผู้เขียนจะแนะนำาท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภช่วง

นี้คือ อย่าหงุดหงิดเรื่องงาน หรือ นาย หรือ กิจการ แล้วหาก

ทำางานลับหรือคนจับทางไม่ได้ถูกจะถูกโฉลก หรือไม่ย้ายไปที่

ไกลๆ-ลับๆ หรือทำางานเบื้องหลัง-หรือรับงานที่วินาสน์เสียหาย

แล้วมาทำาให้ดีขึ้นน่าจะเข้าท่า

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุน- ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่เกิด

ขึ้นในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น สิบแปดเดือนนี้ พวกท่านส่วนใหญ่ 

(มียกเว้น) ได้ โชคจากพระราหูจรเข้าเดินในดินแดนโชคลาภ

และความสำาเร็จของชีวิตคือ ยิ่งเดินทาง-ยิ่งเคลื่อนย้าย-ติดต่อ

สื่อสารทางไกลยิ่งมี โชคชัย และโชคลาภตามโฉลก…ขอบ

ยาตรา มีชัยยา ลาภสมบูรณ์…เช่น

จะกำาลังส่งสินค้าไปต่างประเทศ หรือญาติที่อยู่ต่างประ 

เทศติดต่อมาขอให้ส่งสินค้าไปขายโดยแบ่งผลประโยชน์กันหรือที่

ทำางานส่งไปอยู่ต่างประเทศ

หรือหน่ึงท่านได้โชค เก่ียวกับหน้ี จากพระราหูจรเข้าดิน

แดนโชคลาภเพราะมีพระจันทร์ดวงเดิม (๒) อยู่ท่ีเมษ เป็นคู่หน้ีกับ

พระราหูจร (8) ผลคือเพื่อนท่ียืมเงินไปหลายปีนำาเงินมาคืนพร้อม

ดอกเบ้ียโดยไม่ต้องทวง บางท่านชนะคดี (เพราะราหูเป็นตัวแทน

ภพศุภะ) บางท่านได้เพื่อนหรือแฟนทางไกลหรือแดนไกล เป็นต้น.

(ยังมีต่อ)

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า
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ให้ความสนใจว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือไม่  เพราะที่

คาดการณ์กันเชื่อว่านายกฯ ลุงตู่จะอยู่ต่อ ท่ามกลางข่าวลือที่มา

จากหลายทิศที่เชื่อว่าอาจจะมีพลิกล็อก

ประเด็นหลักยังอยู่แค่การนับวันดำารงตำาแหน่งเริ่มจากวัน

ไหน ซึ่ง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยได้กล่าวถึง

ประเด็นนี้ ไว้ว่า แล้วแต่ศาลจะวินิจฉัย ประเด็นวาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ ชัดเจนว่า 8 ปีต่อเนื่องกัน สิ้นสุดอย่างไรก็ 8 ปี 

แต่ประเด็นอยู่ที่เราจะเริ่มนับ 1 ของ 8 ปี ตอนไหน ทั้งปี 57, 60 

หรือ 62 

พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ การที่ “บิ๊กตู่” จะครบวาระ 8 ปีได้

นั้น สามารถเริ่มนับได้ 3 กรณี คือ 1.การเริ่มนับตั้งแต่หลังจากการ 

รัฐประหารปี 2557 ที่ “พล.อ.ประยุทธ์” เริ่มดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีครั้งแรก 2.เริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศ

ใช้ และ 3.เริ่มนับตั้งแต่ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการ 

เลือกตั้งในปี 2562 โดยทั้ง 3 กรณีนี้อาจจะเป็น 1 ในประเด็นที่ชี้

ว่า “บิ๊กตู่” จะพ้นหรืออยู่ต่อในตำาแหน่งก็เป็นได้ 

แต่หากลองวิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี  2560 

น้ัน “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” หรือ กรธ. ได้ระบุเรื่อง “การ

ดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปี” ไว้ในมาตรา 158 วรรคส่ี อย่างชัดเจนว่า 

นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้

 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่  แต่

มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจาก

พ้นตำาแหน่ง นั่นคือ ไม่ว่าจะดำารงตำาแหน่งนายกฯ มาแล้วกี่ครั้ง 

และไม่ว่าจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่ระยะเวลาการดำารง

ตำาแหน่งของนายกฯ นั้น ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี โดยมีเหตุผล

ในการบัญญัติมาตรานี้คือเพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำานาจสร้าง

อิทธิพลทางการเมือง  

และเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

ผู้นำาฝ่ายค้าน ได้ยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ให้ดำาเนินการส่งคำาร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

พิจารณาในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง “นายชวน” ได้รับหนังสือและจะนำา

ไปตรวจสอบความเรียบร้อยต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถส่งให้ศาล

รัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ 22 ส.ค.นี้ และเป็นที่น่าจับตามองว่า นา

ยกฯ 8 ปีจะมีคำาตัดสินออกมาเป็นเช่นไร จะสรุปจบโดยเร็ว หรือจะ

ต้องใช้เวลาพิจารณา  ซึ่ง “ลุงตู่” ก็จะได้หายใจคล่องคอไปซักพัก. 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำาการสำารวจ

สถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันของ กทม.ในช่วง 5-10  ปี (พ.ศ.2556-

2565) ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของคนกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อน

ความรุนแรงของสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีหลายผลสำารวจ

ที่น่าสนใจ เริ่มจากผลสำารวจปัญหาเรื้อรังกวนใจของชาว กทม. 

อันดับ 1.น้ำาท่วมและการระบายน้ำา (งบ 3 หมื่นล้านบาท) 2.น้ำาเสีย 

(งบ 3.4 หมื่นล้านบาท งบร่วมน้ำาท่วมและการระบายน้ำา 2.5 พัน

ล้านบาท) 3.การจราจร งบร่วมกับขนส่งสาธารณะ (2.3 แสนล้าน

บาท) 4.ขยะมูลฝอย (งบ 105 แสนล้านบาท) 5.สาธารณสุข (งบ 

13 แสนล้านบาท)

โดยโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคือการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ว่าโครงการลงทุนโรงกำาจัดขยะและผลิตไฟฟ้าที่อ่อนนุช มูลค่า 

1,046 ล้านบาท และที่หนองแขม มูลค่า  6,712 ล้านบาท ถอนตัว

จากโครงการข้อตกลงคุณธรรม การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรง

พยาบาล 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง มักจัดซื้อ

เป็นรายการย่อยที่มูลค่ารวมต่อครั้งไม่สูง แต่ไม่ซื้อคราวละหลาย

รายการเพื่อให้ได้ราคาถูก รวมถึงการซื้อยางมะตอยของสำานักการ

โยธาฯ  เพื่อซ่อมผิวถนนราวปีละ 190 ล้านบาท แต่คู่สัญญาบาง

รายน่าจะเป็นเพียงนายหน้า เพราะขาดคุณสมบัติเป็นผู้ผลิตหรือ

ให้บริการด้านนี้ ได้ และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองแสนแสบนคร

เนื่องเขต เขตหนองจอก ไม่แล้วเสร็จตามกำาหนด และมีความเสี่ยง

เกี่ยวกับคุณภาพการก่อสร้าง เช่นเขื่อนล้ม และชำารุดเสียหาย

อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพบมากในโครงการขนาด

ใหญ่ เช่น ขั้นตอนร่าง TOR การบริหารสัญญาส่วนโครงการ

ระดับเขตพบในรูปแบบการเอื้อประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ 

ระเบียบการเบิกจ่าย และการตรวจรับงาน

นอกจากนี้ ส่วนของเจ้าหน้านี้ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการทุจริต

โดยเฉพาะการรีดไถพ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ เช่น รีดไถค่าออกใบ

อนุญาตอนุมัติในการก่อสร้างและต่อเติมบ้าน อาคาร ร้านค้า 

หมู่บ้านจัดสรร คอนโดฯ เรียกรับส่วยสินบนจากผู้ประกอบการแลก

กับการทำาผิด หรือจ่ายภาษี รวมถึงโกงเงินหลวงในการจัดซื้อจัด

จ้างและการให้สิทธิ์สัมปทานแก่เอกชน เช่น คดีรถและเรือดับเพลิง 

ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์
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12 ในประเทศ

อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องข้อเท็จจริง เรามาลองศึกษา

หลักกฎหมายในความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ก่อนว่า

เข้ามีการวางหลักไว้ว่า “ผู้ ใดข่มขืนใจผู้อื่น โดยใช้

กำาลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำาอันตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์ ของผู้ถูก

ขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม ให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตน

หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน จนผู้ถูก

ข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น” 

เรื่องก็มีอยู่ว่า นายสมชัย กับนายชาญวิทย์ ได้

นัดแนะกันไปเที่ยวตามประสานักเที่ยว โดยได้พากันไปเที่ยว

ที่บาร์แห่งหนึ่ง อันเป็นสถานบันเทิงที่มีการจำาหน่ายสุราและ

มีโชว์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาเที่ยวได้ใช้บริการ เมื่อบุคคลทั้ง

สองเข้าไปเที่ยวในบาร์ดังกล่าวก็ได้สั่งเครื่องดื่มและชมการ

แสดงโชว์ที่ทางบาร์จัดไว้บริการแก่นักเที่ยวให้ได้รับชม เมื่อ

บุคคลทั้งสองดื่มเครื่องดื่มพอหอมปากหอมคอและชมโชว์

ได้ประมาณ 2 ชุดแล้ว ก็ชวนกันไปดูบาร์อื่นต่อ จากนั้นก็

สั่งพนักงานในบาร์เก็บเงิน เมื่อพนักงานนำาบิลเรียกเก็บเงิน

ส่งให้นักเที่ยวทั้งสองคน ก็ตกอกตกใจว่าค่าเครื่องดื่ม 1,000 

บาท แต่ตรงนี้รับได้เพราะราคาปกติ แต่ทางบาร์มีการเก็บ

ค่าชมการแสดงโชว์อีก 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้ทางบุคคลทั้ง

สองรับไม่ได้ เพราะว่าเขาเที่ยวบ่อยเขารู้ว่าค่าโชว์การแสดง

ไม่ต้องเสีย เพราะทางบาร์มีการจัดโชว์ให้ชมเป็นการบริการ

จุดขายของบาร์อยู่แล้ว นักเที่ยวทั้งสองจึงยืนยันจะจ่ายแต่

ค่าเครื่องดื่ม 1,000 บาทอย่างเดียว อย่างนี้ก็ไม่จบสิครับ 

ทางบาร์ไม่พอใจจากนั้นมีพนักงานชายของบาร์จำานวน 5-6 

คนมายืนคุมเชิงรอบโต๊ะ และทางเจ้าของบาร์ดังกล่าวพูดกับ

นักเที่ยวทั้งสองว่า ถ้าไม่ชำาระค่าโชว์ก็ไม่ต้องออกจากบาร์ 

และสั่งให้พนักงานในบาร์ปิดประตูบาร์  จากนั้นเจ้าของบาร์

ยังพูดกับนักเที่ยวสองคนอีกว่าจะชำาระหรือไม่ ถ้าไม่ชำาระ

มีเรื่องแน่ นักเที่ยวทั้งสองเกิดความกลัวแล้วละครับ ต้อง

ยอมจ่ายก่อนเพราะไม่อย่างนั้นออกจากร้านไม่ได้แน่และไม่

ทราบว่าจะโดนอะไรบ้าง จึงต้องจำายอมจ่ายเงินค่าโชว์อีก 

1,000 บาทให้บาร์ดังกล่าวไป จากการกระทำาดังกล่าวเห็น

ได้ว่าเป็นการข่มขืนใจนักเที่ยวทั้งสองให้ยอมให้เจ้าของบาร์ 

ได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะทำา

อันตรายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้เสียหายทั้งสอง จนผู้

เสียหายทั้งสองซึ่งถูกข่มขืนใจยอมให้เงินค่าชมการแสดงไป 

แม้ว่าการกระทำาของเจ้าของบาร์จะสืบเนื่องมาจากการทวง

ค่าชมการแสดงที่ผู้เสียหายทั้งสองได้รับการบริการไปแล้ว

ก็ตาม แต่จำาเลยก็ไม่มีอำานาจบังคับให้ผู้เสียหายทั้งสองชำาระ

เงินโดยไม่ชอบด้วยการขู่เข็ญว่าจะทำาอันตรายต่อผู้เสียหาย

ทั้งสอง การกระทำาดังกล่าวของเจ้าของบาร์จึงเป็นความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานกรรโชกทรัพย์

จากกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการควรพึงสังวร

เอาไว้นะครับว่า อะไรที่ไม่ควรทำาหรือเอาเปรียบผู้บริโภค  

เพราะถ้ากระทำาอย่างข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้กระทำาจะ

เสียหายไม่คุ้มกันนะครับ. 

เข้าไปเที่ยวในบาร์ที่มีการแสดงให้ชม 

จ่ายแต่ค่าเครื่องดื่มแต่ไม่จ่ายค่าโชว์

การแสดงและถูกพนักงานในบาร์ข่มขู่ 

เป็นความผิดฐานกรรโชกทรัพย์หรือไม่

เจาะผลสำารวจทุจริต กทม.ช่วง 10 ปี

หรือแม้กรณีอุโมงค์ไฟลานคนเมือง 39 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมี

จำานวนเรื่องร้องเรียนเข้าสู่องค์กรตรวจสอบของรัฐแล้วทั้ง คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 12 ข้อหา 4  

โครงการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค

รัฐ 748 เรื่อง และจากสำานักคณะกรรมการข้าราชการ กทม. 24 

เรื่อง

ซึ่ง 6 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตขึ้นมากในหน่วยงาน กทม. 

คือ 1.ไม่มีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล หลายหน่วยไม่มีการเปิด

เผยข้อมูลอย่างละเอียด และไม่เป็นระบบ ทำาให้ยากต่อการเข้าถึง

ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 2.ขาดการตรวจสอบจากภายนอก และขาด

การตรวจสอบจากภายใน รวมถึงขาดการประเมินความเสี่ยงใน

กระบวนต่างๆ 3.บทลงโทษที่ไม่รุนแรง เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตสามารถ

หลบหนีการกระทำาผิดได้ง่าย 4.การให้อำานาจตัดสินใจกับ อำานาจ

ในการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ดุลพินิจและการที่ผู้อำานวยการ

เขตมีอำานาจในการจัดการสูง 5.อิทธิพลและผลประโยชน์ในพื้นที่ 

ระหว่างเจ้าหน้าที่ กทม. นักการเมืองท้องถิ่น ผู้มีบารมีรายใหญ่ใน

พื้นที่เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน หรือผูกขาด และ 6.ไม่มีนโยบาย 

และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดมาตรการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะ

ท้้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย จากภาคเอกชน 

ต้องการให้ผู้ว่าฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อบังคับใช้กับเขต

ต่างๆ อย่างเอาจริง และต้องมี Benchmark ในการพัฒนาระบบ

ออนไลน์และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของการใช้

อำานาจ ส่วนภาคสื่อมวลชนมองว่าโจทย์แรกคือต้องเปิดเผยข้อมูล

ทั้งหมดในการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.ให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตได้ และ

ถ้าประกาศนโยบายคอร์รัปชัน หมายความว่าเขามีข้อมูลในมือแล้ว

นะว่าโครงการไหนที่มีปัญหา ต้องตอบให้ได้ว่าจะแก้ภายในกี่เดือน 

ส่วนภาคประชาชนเองก็ต้องแก้ระเบียบการเบิกจ่ายงบของชุมชนที่

เป็นช่องโหว่ในการทุจริตได้ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำางาน

กับเขต เพื่อเป็นหูเป็นตาเรื่องของงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะต้องกลับไป

แก้ไข แม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าจะพยายามต่อต้านการทุจริตในหน่วย

งาน แต่ประชาชนยังพบเห็นอยู่เรื่อยๆ การแก้ไขจึงต้องแก้ทั้งระบบ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อให้งบประมาณ

จากประชาชาชนถูกนำาไปใช้งานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย.

หลังจากประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ครบกรอบกำาหนดเวลา 180 

วัน ไปเมื่อวันที่ 15 ส.ค.แล้วนั้น ซึ่งเรื่องก็ยังไม่เสร็จแบบสมบูรณ์ 

เพราะต้องมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความต่อไป แต่งานเข้าศาล

รัฐธรรมนูญไม่หยุด เพราะใกล้จะถึงวันครบรอบ วาระ 8 ปีนายกฯ 

ในวันที่ 24 ส.ค.ที่จะถึงนี้  ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากทั้งภาค

ประชาชน นักวิชาการ และนักการเมือง ที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่าย

รัฐบาลต่างออกมาให้ความเห็นกับเรื่อง “นายกฯ 8 ปี” มากมาย 

และอาจจะเป็นวาระแห่งชาติในสัปดาห์หน้า เพราะทุกฝ่าย

สันไชน่าทาวน์หลังโควิด บรรยากาศการสักการะ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่เยาวราช ๔ แห่ง เยาวราช 

ย่านไชน่าทาวน์เก่าแก่ในใจกลางกรุงกลับคืนสู่ความ

คึกคักอีกครั้ง หลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์ โค

วิด โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากหลากหลายภูมิภาค

ทั่วโลกพากันเดินย่ำา ยลสีสันบรรยากาศในสองฟากถนนที่

เต็มไปด้วยร้านรวงและกองทัพสตรีทฟู้ดอย่างตื่นตาตื่นใจ 

ไม่ว่าภาคกลางวันหรือภาคกลางคืนสมกับเป็นดินแดนที่ไม่

เคยหลับใหลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยิ่งหลังจากเป็นเส้นทางที่มี

รถไฟฟ้าใต้ดินมาจ่อถึงที่ยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายด้วยแล้ว 

ก็ยิ่งดึงดูดผู้คนทั้งนักกินนักช็อปทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเยาว์ให้หลั่ง

ไหลมากันไม่ขาดสาย

นอกจากนี้ในหลากหลายพื้นที่บริเวณถนนสาย

ทองคำาแห่งนี้ยังมีการปรับโฉมกันใหม่ให้ทันยุคสมัยมาก

ขึ้นอยู่เรื่อยๆ เช่น แอมไชน่าทาวน์ ห้างสรรพสินค้าขนาด

กะทัดรัดที่ผุดขึ้นไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า อาคารพิชัยญาติ

ที่เป็นที่ตั้งของโลตัสไชน่าทาวน์ที่มีการปรับปรุงสถานที่ 

รองรับคนรุ่นใหม่ๆ ที่นิยมเดินทางเข้ามาหาของกินอร่อยๆ 

และจับจ่ายใช้สอยสินค้านานาชนิดที่มีให้เลือกมากมาย 

ตลอดจนเยี่ยมชมบรรยากาศบริเวณย่านไชน่าทาวน์กัน

อย่างคึกคัก สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่เยาวราชไม่แปรเปลี่ยน นั่น

ก็คือความเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คอยปกป้องคุ้มครองอยู่อย่างมากมาย ให้ผู้คนได้มากราบ

สักการะและขอพรกันเพื่อความเป็นสิริมงคล คอลัมน์

สถานีบ้านเราจะขอแนะนำา ๔ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่

อยู่คู่เยาวราชเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้แก่คนไทยเชื้อสายจีนใน

ย่านนี้มายาวนาน และยังเป็นที่สักการบูชาของผู้คนจากทั่ว

สารทิศทั่วประเทศ ซึ่งเดินทางไปสักการะไม่ยากอีกด้วย

สถานที่แรก วัดไตรมิตรวิทยาราม หรือที่ในอดีตเรียกกัน

ว่าวัดสามจีน โดยเชื่อกันว่ามีชายชาวจีน ๓ คนที่เป็นเพื่อนกัน

เป็นผู้ก่อตั้ง เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองคำา พระพุทธ

รูปทองคำาองค์แรกของไทยที่ได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ก 

ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างด้วย

ทองคำาบริสุทธิ์ที่เรียกกันว่า “ทองเนื้อเจ็ดน้ำาสองขา” ตาม

มาตราทองคำาของไทยโบราณ พระพุทธรูปทองคำาองค์นี้ เป็น

พระพุทธรูปสุโขทัย ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอก 

๑ คืบ หรือ ๓.๑๐ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระเกตุมาลา 

๓.๙๔ เมตร น้ำาหนักราว ๕ ตันเศษ มีพระพักตร์ยาว คาง

หยัก สังฆาฏิเป็นเขี้ยวตะขาบทั้งข้างหน้าและข้างหลัง มีส่วน

ต่างๆ ที่ถอดประกอบออกได้ถึง ๙ ส่วน คือพระพาหาทั้งสอง 

พระหัตถ์ทั้งสอง พระชงฆ์ทั้งสอง พระเพลาทั้งสอง และส่วน

พระศอมีกุญแจสำาหรับถอดและประกอบกันเข้าที่สนิทเนียน

เหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน พระพุทธรูปทองคำาองค์นี้มีพระนาม

อย่างเป็นทางการที่พระราชทานนามโดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ว่า “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” ผู้ที่สนใจอยากไปกราบสัก

การะและชมบารมีองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดนี้ตั้งอยู่

ที่หัวถนนเยาวราช ใกล้กับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 

หรือซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย-จีน

ถัดมาบนถนนเยาวราชฝั่งเยื้องๆ กับวัดไตรมิตรเป็นที่

ตั้งของศาลเจ้าแม่กวนอิม แห่งมูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ใน

บริเวณมูลนิธิเทียนฟ้าและด้านหลังศาลเจ้าแม่เป็นที่ตั้งของโรง

พยาบาลเทียนฟ้า เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ อว

โลกิเตศวร ปางประทานพร สร้างด้วยไม้จันทน์แกะสลักปิด

ทอง เป็นศิลปะแบบราชวงศ์ถังแต่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย

ราชวงศ์ซ่ง มีอายุราว ๑,๐๐๐ ปี สันนิษฐานว่าเดิมประดิษฐาน

ที่วัดอันเล่อ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน  ประเทศจีน 

ต่อมาเมื่อจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกอัญเชิญ

ไปประทับยังฮ่องกงราว ๓ ปี จากนั้นจึงอัญเชิญมายังเมือง

ไทย ต่อมาได้มาประดิษฐานอยู่ที่มูลนิธิเทียนฟ้า มูลนิธิแห่ง

แรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบัน ผู้คน

นิยมมากราบขอพรให้ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพ

แข็งแรง โดยศาลเจ้าแห่งนี้เปิดให้เข้าสักการะได้ตลอด ๒๔ 

ชั่วโมง สำาหรับมูลนิธิเทียนฟ้าก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๕ โดย

ตัวแทนกลุ่มชาวจีน ๕ ภาษา ได้แก่ แต้จิ๋ว แคะ กวางตุ้ง 

ฮกเกี้ยน และไหหลำา เพื่ออนุเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับ

การรักษาพยาบาล โดยในปี พ.ศ.๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จฯ มาทรงเปิด

อาคารที่ทำาการด้วยพระองค์เอง ปัจจุบันเปิดเป็นโรงพยาบาล

เทียนฟ้ามูลนิธิ ที่ให้การรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์

แผนจีน

สถานที่ถัดมา วัดเล่งเน่ยยี่ หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัด

มังกร เพราะ “เล่ง” หมายถึงมังกร “เน่ย” แปลว่า ดอกบัว  

และ “ยี่” ก็คือวัด จึงมีชื่อไทยว่า วัดมังกรกมลาวาส อันเป็น

นามพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๕ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่

คู่เยาวราชมาเนิ่นนาน สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๑๔ ตรงกับสมัย

รัชกาลที่ ๕ ใช้เวลาก่อสร้างนาน ๘ ปีจึงแล้วเสร็จ  ลักษณะ

เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วและวาง

แปลนตามแบบวัดหลวง มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหาร

แรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหาร

เทพเจ้า ภายในวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป

เทพเจ้าทั้ง ๔ องค์ โดยเป็นองค์เทพที่ปกปักรักษาคุ้มครอง

ทิศต่างๆ ทั้ง ๔ ทิศ บริเวณพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระ

ประธานทั้ง ๓ องค์ ได้แก่ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภะ

พุทธะ และพระไภสัชยคุรุพุทธะ พร้อมด้วยพระอรหันต์ทั้ง  

๑๘ องค์

วัดมังกรตั้งอยู่บนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนที่คู่ขนานกับถนน

เยาวราช อยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง ๑๙ และ ๒๑ ไม่ไกลจาก

สถานี MRT วัดมังกร ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มี

การออกแบบและประดับตกแต่งอย่างสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง 

ถ้ามาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน เลือกทางออกที่ ๓ วัดมังกรกมลาวาส 

ขณะนี้ทางวัดกำาลังมีการบูรณะปรับปรุงและป้องกันแก้ไข

ปัญหาน้ำาท่วม จึงมีการปิดพื้นที่ตรงบริเวณลานด้านหน้าเอาไว้ 

แต่มีการทำาทางเข้าด้านขวามือเป็นทางเดินลัดเลาะไว้สำาหรับ

เข้าสู่ตัววัดและมีทางออกจากทางด้านหลังวัด ส่วนด้านภายใน

วัดสาธุชนสามารถเข้ามากราบสักการะได้ตามปกติ 

สำาหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ ๔ ได้แก่ ศาลเจ้าเล่งบ๊วย

เอี๊ยะ เป็นศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วโบราณที่อยู่เคียงคู่ชาวเยาวราช

มานานกว่า  ๒๐๐ ปี ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากวัด

มังกร ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง ๑๖ เข้าได้จากทั้งสองทาง อีก

ทางถ้าเข้าจากถนนเยาวราชเป็นซอยเยาวราช  ๖ คือเป็นซอย

สีสันไชน่าทาวน์หลังโควิดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เยาวราช

ก่

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

สี

ลุ้นศาล รธน.ถกวาระ 8 ปีนายกฯ

เดียวกัน หรือที่เรียกกันว่าตรอกอิสรานุภาพ  หรือตรอก

เล่งบ๊วยเอี๊ยะ เดิมทีสันนิษฐานกันว่ามีความเก่าแก่มาแต่

ครั้งสมัยอยุธยา เพราะมีคำาจารึกเป็นภาษาจีนว่า สร้าง

ประมาณ พ.ศ.๒๓๓๑ หรือ พ.ศ.๒๓๙๑ ในเอกสารล่าสุดของ

ทางศาลเจ้าระบุว่าก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์ชิง  ในรัช

สมัยเต่ากวง ปีที่ ๒๓ ตรงกับปี พ.ศ.๒๓๘๖ บูรณะใหม่ในปี 

พ.ศ.๒๔๔๑ และก่อสร้างใหม่ในปี พ.ศ.๒๔๔๖

ตัวอาคารศาลเจ้าเป็นสถาปัตยกรรมจีนเก่าแก่ที่ทรง

คุณค่า สร้างเป็นทรงภูเขาตามประเพณีนิยมของชาวจีน มี

หลังคาใหญ่ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสี ด้านบนประดับด้วย

มังกรปูนปั้นที่ทำาเป็นมังกรคู่คาบแก้วหันหน้าเข้าหากัน ที่

เสาพันรอบด้วยมังกรปูนปั้นตัวยาว ภายในมีแท่นบูชารูป                    

เล่งบ๊วยเอี๊ยะ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าเทพเจ้าฮ่อเอี้ยฮุ้งและ

ภรรยาเป็นแท่นประธาน ด้านซ้ายมือตั้งแท่นเทพเจ้ากวนอู  

ส่วนฝั่งขวามือเป็นแท่นประทับราชินีแห่งสวรรค์ ส่วนด้าน

ขวาใกล้ประตูเป็นที่ตั้งระฆังโบราณที่สร้างมาตั้งแต่รัชสมัย

พระเจ้าเต้ากวง ซึ่งเป็นฮ่องเต้ช่วงปลายราชวงศ์ชิงของ

จีน  ศาลเจ้าแห่งนี้มีโบราณวัตถุต่างๆ ป้ายโบราณ ๓ ป้าย 

ที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากวางสีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง 

อีกป้ายหนึ่งที่เก่าแก่ยิ่งกว่าคือป้ายที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยราช 

วงศ์หมิง รวมทั้งระฆังจารึกชื่อเฉินไทจื้อ ที่สร้างขึ้นเพื่อ

ประดิษฐานที่ศาลเจ้านี้โดยเฉพาะ หนึ่งในสามป้ายนั้นระบุ

ชัดเจนว่าสร้างโดยชาวบ้านและพ่อค้าชาวแต้จิ๋ว 

นอกจากนี้ยังมีกระถางธูปสังเค็ดพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราช

พิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เก็บรักษาไว้อีกด้วย ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะเพิ่งจะผ่านการ

บูรณะปรับปรุงครั้งใหญ่มาเสร็จหมาดๆ อยู่ในความดูแล

ของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยร่วมกับชุมชนชาวเล่ง                                                        

บ๊วยเอี๊ยะ ภายในบริเวณศาลเจ้าเป็นสถานที่สวยงาม 

สะอาดสะอ้านและเต็มไปด้วยความสงบ แม้จะอยู่ใกล้กับ

ย่านตลาดการค้าที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนก็ตาม หลังจาก

สักการะภายในศาลเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เดินจับจ่าย

ใช้สอย หาของกินอร่อยๆ ในบริเวณตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะกัน

ได้ตามใจชอบ.

  ศิริวรรณ สุขวิเศษ : เรียบเรียง
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13สิ่งแวดล้อม

4

ภูมิอากาศให้บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด โดยกำาหนด 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, จัดการน้ำา, 

ความมั่นคงทางอาหาร และการท่องเที่ยว มีการวางแผน

รับมือผลกระทบภายใต้บริบทของพื้นที่ มีการฟื้นฟูป่า

ที่เหลือร้อยละ 11 หรือราว 3.9 แสนไร่ ให้คงอยู่ เพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในชุมชน ตลอดจนบริหารจัดการน้ำาอย่างมี

ประสิทธิภาพแก้น้ำาท่วม

“สุพรรณบุรีขับเคลื่อนการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ลดใช้สารเคมี รวมถึงสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

สนับสนุน อปท. บูรณาการการทำางานร่วมกับชุมชนสู่การ

ลดพลังงาน ลดโลกร้อน โดยกำาหนดให้เป็นตัวชี้วัดของ 

อปท. ทั้งยังขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมลดการปลด

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานทดแทน มีแผนผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากขยะ หนุนคัดแยกขยะมูลฝอยมาต่อ 

ยอดเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน” ชูชีพกล่าว

ต้นแบบทางภาคตะวันออก ยกให้จันทบุรี สุรพันธ์ 

ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำานักงานจังหวัดจันทบุรี บอกว่า 

จากวิสัยทัศน์จังหวัดเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เกษตร

ปลอดภัย จึงตั้งใจขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด จีดี

พีของจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี เกินครึ่งมาจากภาคเกษตร 

ผลผลิตหลักคือ  ทุเรียน มังคุด เงาะ ซึ่งการทำาเกษตร

ต้องการน้ำา โลกร้อน ทำาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล วิถีชีวิตคนจันทบุรี

กระทบ สิ่งแวดล้อมก็เสียหาย กลไกที่ทำาขึ้นตามแผน มีเป้าหมาย

ปี 2570 เกษตรกรร้อยละ 60 รับรู้ตระหนักการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมถึงแปลงเกษตรหรือฟาร์มร้อยละ 80 ต้องผ่าน

มาตรฐาน GPA ระยะยาวจะขยายพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน

ให้ได้รับน้ำามากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2580 ตลอดจนจะ

สนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป

ทั้งนี้ สผ.และ GIZ เตรียมจะขยายผล 10 จังหวัดนำาร่อง 

และสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิควิชาการให้กับจังหวัดต่างๆ เข้ามา

มีส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุน

การบรรลุเป้าหมายประเทศและร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สู่โลกใบนี้.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ก

ส่วน เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าฯ จ.มหาสารคาม กล่าว

ว่า จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ 3.3 ล้านไร่ ในจำานวนนี้เป็นพื้นที่

เกษตรกรรม 2.8 ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศไม่มีภูเขา เป็นจังหวัดที่

มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุด ราว 3% ของพื้นที่จังหวัด ไม่มีแหล่งน้ำาขนาด

ใหญ่ในพื้นที่ ขณะที่ความต้องการน้ำาในภาคเกษตรปริมาณมาก 

โดยเฉพาะการทำานา นำามาสู่การบริหารจัดการน้ำา รวมถึงโครงการ

ปลูกต้นไม้คนละต้น ปี 65 จังหวัดมหาสารคามปลูกต้นไม้ไปแล้ว 

1.7 แสนต้น ปีนี้เชิญชวนกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. 6 หมื่นคน ปลูก

เพิ่มเพื่อต่อยอดโครงการ จะช่วยป้องกันน้ำาท่วม น้ำาแล้ง

“มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา ปี 65 ทำาโครงการ

เก็บเกี่ยวตอซังเพื่อทำาฟาร์มอัดก้อนได้ 1.2 ล้านก้อน นำาไปขายผู้

ประกอบอาชีพปศุสัตว์ นอกจากสร้างรายได้ ยังลดปริมาณตอซัง 

เกษตรกรปรับมาไถกลบแทนการเผา ส่งผลให้ดินสมบูรณ์ ผลผลิต

ข้าวดีขึ้น ปีที่แล้วมหาสารคามสามารถลดจุดความร้อนจากค่าเฉลี่ย 

3 ปี ได้มากกว่าร้อยละ 65 ความสำาเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือ

ทุกภาคส่วน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเป้าลดก๊าซของประเทศ” พ่อเมือง

มหาสารคามกล่าว

จ.สุพรรณบุรีเดินหน้าสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ชูชีพ พงษ์ ไชย รองผู้ว่าฯ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า สุพรรณบุรีเป็น

เมืองที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน เผชิญภาวะ

น้ำาท่วมซ้ำาซาก จากท่วม 3 เดือนยาวเป็นครึ่งปี โดยเฉพาะพื้นที่

บางปลาม้า ถือเป็นพื้นที่รับน้ำา ไม่สามารถระบายน้ำาลงอ่าวไทยได้

ทันท่วงที และอีกหลายพื้นที่เผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร 

จังหวัดจึงเห็นสมควรขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

สิกรไทยเดินหน้า GO GREEN Together ต่อเนื่อง จับ

มือ 4 พันธมิตร เปิดตัวโครงการ SolarPlus ตั้งเป้าติดโซ

ลาร์รูฟให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาด ฟรี! 500,000 

หลังภายใน 5 ปี

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร

ไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดทำาโครงการ GO GREEN 

Together เพื่อผลักดันให้เกิด Green Ecosystem ขึ้นมานั้น ที่

ผ่านมาธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนับสนุนเพื่อ

สิ่งแวดล้อม เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ สินเชื่อ

บ้านสีเขียว สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า บริการให้เช่าใช้รถ

จักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สาขา และจับ

มือกับพันธมิตรทำาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยใช้ชีวิต 

Green Lifestyle ได้ง่ายขึ้น ล่าสุดธนาคารร่วมกับ 4 พันธมิตรใหญ่ 

ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำากัด บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) 

และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำากัด เปิดตัวโครงการ SolarPlus ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้คนไทยใช้พลังงานสะอาด เพื่อ

ตอบโจทย์ประชาชนที่มีความสนใจอยากติดตั้งโซลาร์รูฟ แต่มี

ความลังเลเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง ระยะเวลาคืนทุนนาน และมี

ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา  

สำาหรับโครงการ SolarPlus เป็นการติดตั้งโซลาร์รูฟให้

ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกใน

ไทย เจ้าของบ้านไม่ต้องลงทุนติดตั้งและเสียค่าบำารุงรักษา อีกทั้ง

ยังได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้า 20% ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า

ที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ โดยเริ่มนำาร่องโครงการแรกกับหมู่บ้านศุภ

าลัย ทั้งนี้ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษัท พีอีเอ เอ็น

คอม สมาร์ท โซลูชั่น จำากัด เพื่อใช้ลงทุนติดตั้งและบำารุงรักษาโซ

ลาร์รูฟให้แก่ประชาชนที่ร่วมโครงการ และธนาคารยังรับซื้อไฟฟ้า

ที่ผลิตได้ทั้งหมดที่เหลือจากการใช้งานของบ้านที่ร่วมโครงการนี้ 

เพื่อนำามาใช้ในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมการ

ใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่ม Carbon Handprint ให้กับองค์กร

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และประธานคณะกรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น 

จำากัด กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการติดตั้งและบำารุงรักษาระบบโซ

ลาร์เซลล์ของบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำารุง

รักษา พร้อมทั้งตกลงให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่บ้านเรือน ทั้งนี้เงื่อนไข

และข้อตกลงในการจัดเก็บค่าไฟจะเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ 

โดยกระแสไฟฟ้าที่เหลือใช้จากบ้านเรือนจะถูกจำาหน่ายเข้าไปใน

ระบบไฟฟ้า ในราคาหน่วยละ 2.20 บาท หรือนำามาซื้อขายพลังงาน

แบบ Peer to Peer Energy Trading ทั้งนี้บริษัทมีความคาดหวังให้

โครงการนี้ช่วยจุดกระแสให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้พลังงานสะอาด

โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านเรือนของตัวเอง เพื่อช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่าย และทำาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และหวังว่าโครงการดัง

กล่าวจะถูกใช้เป็นต้นแบบสำาหรับโครงการซื้อขายพลังงานแบบ Peer 

to Peer Energy Trading ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภา

ลัย จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำาคัญต่อการออกแบบ

โครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Green Design โดยเน้นออกแบบ

เป็นบ้านประหยัดพลังงานมาอย่างยาวนาน และในปีนี้บริษัทมีการ

ตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตปรินต์ 25% ภายใน 3 ปี ซึ่งเตรียมเดิน

หน้าติดตั้งโซลาร์ที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ สำานักงานใหญ่ 

ตลอดจนมีแผนการติดตั้ง EV charger ที่โครงการทั่วประเทศ เพื่อลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจับมือร่วมกับพันธมิตรธุรกิจที่มีนโย

บายใส่ใจรักษ์ โลก ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการผนึกกำาลังกับธนาคาร

กสิกรไทยในครั้งนี้ โดยประเดิมที่โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต 

คลอง 2 ซึ่งเป็นโครงการแนวราบที่มีลูกบ้านเข้าอยู่แล้วจำานวนมาก 

และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากลูกบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากช่วย

ประหยัดไฟฟ้าให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการดังกล่าว

ดร.จิราพร ศิริคำา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.

ได้มี Solutions ใหม่ในด้านนวัตกรรมพลังงาน เพื่อตอบสนองความ

ถอดโมเดล 10 จว.สู้ภัยโลกร้อน

ก

ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างผลกระทบในแต่ละ

พื้นที่ของประเทศไทยแตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมี

การขบัเคลื่อนการดำาเนินงานเพื่อสูภ้ัยโลกรอ้นและบรรเทา

ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี 10 จังหวัดนำาร่องในการบูรณาการเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดภาย

ใต้ โครงการดำาเนินงานด้านนโยบาย แผนงานความร่วมมือไทย-

เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Policy) 

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ตาก, ยโสธร, มหาสารคาม,  

ชลบุรี, จันทบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ชุมพร และระนอง โดย

มีสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

เป็นหน่วยดำาเนินงานหลักโครงการ TGCP-Policy ซึ่งจัดพิธีมอบ

โล่เกียรติคุณจังหวัดนำาร่องในงาน Glocal Climate Change, Act 

Locally, Change Globally เมื่อวันก่อนที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 

กรุงเทพฯ

พิรุณ สัยยะสิทธิพานิช เลขาธิการสำานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการ TGCP-

Policy มีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 650 ล้านบาท มี

การสนับสนุนจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวมุ่งสู่เป้าหมายความ

เป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2593 และเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอน

เป็นศูนย์ภายในปี 2608 รวมถึงยกระดับเป้าหมายลดก๊าซเรือน

กระจกเป็น 30-40% ภายในปี 2570 พร้อมเสนอแนะเป้าหมายลด

ก๊าซในภาคส่วนหลัก ทั้งอุตสาหกรรม ของเสีย เกษตรกรรม ป่าไม้ 

อีกทั้งสนับสนุน พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับแรก

ของไทย เพื่อยกระดับการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ รวมถึงขับ

เคลื่อนประเด็นโลกร้อนไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ผ่านการจัดทำาแผน

พัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ต่อเนื่องจากโครงการ 

TGCP-Policy ทส.ยังได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี ทำาโครงการ Climate, Coastal and Marine Biodiversity 

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2565-2570) วงเงิน 360 ล้านบาท ขยาย

ขอบเขตทำางานเชื่อมโยงกับความหลากหลายชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝั่งอีกด้วย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของไทย

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 10 จังหวัดนำาร่องที่บูรณาการประเด็นโลก

ร้อนมาจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด จะมีการดำาเนินงานที่ประสบผล

สำาเร็จรูปแบบต่างกันตามบริบทพื้นที่ ตนได้ให้นโยบาย สผ. ถอด

บทเรียนและวิเคราะห์กุญแจสู่ความสำาเร็จของแต่ละจังหวัด เพื่อ

ใช้เป็นโมเดลนำามาขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ปูพรมไปทั่วประเทศเพื่อ

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยากให้แผนแม่บท

อยู่จังหวัด แม้ผู้ว่าฯ เปลี่ยน แต่แผนไม่เปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาไป

พร้อมกัน ขณะที่ภาพใหญ่ของประเทศไทยเน้นกักเก็บคาร์บอนผ่าน

การปลูกป่า และดูดคาร์บอนกลับไปเก็บที่เดิม อีกทั้งแสวงหาความ

ร่วมมือทางเทคโนโลยีและด้านการเงิน

“รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ขณะที่ภาคเอกชนตื่นตัวมากประกาศเป้าหมายลดก๊าซซึ่งมีส่วน

สำาคัญต่อการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วม

ของประชาชนสำาคัญที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายปัญหาโลกร้อน 

แต่ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน ตลอดจนความร่วมมือในระดับพื้นที่ภาย

ใต้ โครงการ TGCP-Policy เป็นตัวอย่างผลการพัฒนานโยบาย

ปกป้องสภาพภูมิอากาศของไทย ซึ่ง ทส.จะรายงานความคืบหน้าใน

เวทีประชุม COP 27 ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ด้วย” ปลัด ทส.กล่าว

  10 จังหวัดเป็นต้นแบบที่ดีในการตั้งรับและปรับตัวสู้

โลกร้อน ชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เผยว่า ยโสธร

เป็น 1 ใน 10 จังหวัดตามโครงการ “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยแผนพัฒนาจังหวัดบูรณาการ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการดำาเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ เน้นในด้านจัดการน้ำาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ

พัฒนาแหล่งน้ำา จังหวัดของเรามีพื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 4 แสน

ไร่ ทำาให้คนสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็น 

กลางทางคาร์บอนตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงเน้นจัดการมูลฝอย

ชุมชน ลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะ สิ่งเหล่านี้สนับสนุนการ

รับมือกับภาวะโลกร้อน ซึ่งจะดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในยุคดิจิทัล ทั้งในส่วนของการเข้าถึงพลังงาน

สะอาด และการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งในส่วนของโครงการ 

SolarPlus นี้ ทาง กฟผ.ก็ได้นำาแพลตฟอร์ม Peer to Peer Energy 

Trading ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน กฟผ.เอง และผ่านการทดลองใช้

งานจริงในโครงการ ERC Sandbox เฟส 1 มาแล้ว เข้ามามีส่วนร่วม

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ ซึ่งความคาดหวังในส่วนของตัว

แพลตฟอร์มเองจะต้องมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย และเป็น

ที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะสามารถขยายผลสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์

เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคในอนาคตต่อไป

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิน

โนพาวเวอร์ จำากัด กล่าวว่า บริษัทสนับสนุนการเข้าถึงพลังงาน

สะอาด โดยบริษัทให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ของโครงการ

พลังงานหมุนเวียน การซื้อขายใบรับรอง Renewable Energy 

Certification (REC) แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน และอำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

ภาคธุรกิจบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด โดย REC เป็น

หนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม

พลังงานยั่งยืนของประเทศ

“โครงการนี้เรามีแผนขยายไปทั่วประเทศ และตั้งเป้าติดตั้ง

โซลาร์รูฟจำานวน 500,000 หลังภายใน 5 ปี เตรียมวงเงินสินเชื่อ

ให้แก่ผู้ลงทุน 50,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงได้ 2.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ต่อปี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนไทยเปลี่ยน

มาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและจะเป็นตัวเร่งให้เกิด Green 

Ecosystem ได้จริงในสังคมไทย ซึ่งนำาไปสู่ Net Zero ได้ตามเป้า

หมายของประเทศ” นายอธิปกล่าว.

‘กสิกรไทย’จับมือ 4 พันธมิตร

ติด‘โซลาร์รูฟฟรี’500,000หลังใน5ปี  

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ชมนิทรรศการงาน Glocal Climate Change, Act Locally, Change Globally

พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.ชลธี ยังตรง ผู้ว่าฯ จ.ยโสธร 1 ใน 10 จังหวัดนำาร่อง



ศาลสั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำาเลยทั้ง 5 คน

ที่ยื่นคำาร้องขอปล่อยชั่วคราว ประกอบด้วย 

จำาเลยที่ 1 นายวิชัย กฤษดาธานนท์ อายุ 83 

ปี อดีตผู้บริหารกฤษดามหานคร,    จำาเลยที่ 2 

นายรชัฎา กฤษดาธานนท ์อาย ุ56 ป ีบตุรชาย

ของนายวิชัย อดีตกรรมการผู้มีอำานาจบริษัท 

โบนัส บอร์น จำากัด, จำาเลยที่ 4 น.ส.เพชรรัตน์ 

เทพสัมฤทธิ์พร อายุ 51 ปี อดีตเลขานุการ

ของนายรัชฎา, จำาเลยที่ 5 นายปภพ สโรมา 

อายุ 69 ปี ผู้มีชื่อเป็นกรรมการใน 3 บริษัท 

ประกอบด้วย บจก.อาร์เคฯ, บจก.โกลเด้นฯ, 

บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิ

เคชั่น จำากัด และจำาเลยที่ 6 นายธีรโชติ พรม

คุณ อายุ 58 ปี พนักงานของ บมจ.กฤษดา 

มหานคร

เเละจำาเลยที่ 3 นายบัญชา ยินดี อายุ 

63 ปี อดีตกรรมการผู้มีอำานาจบริษัท อาร์เค 

โปรเฟสชั่นนัล จำากัด และบริษัท โกลเด้น 

เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทในเครือของ บมจ.กฤษดามหานคร ถูก

จำาคุกอยู่ในเรือนจำาที่ ไม่ได้ยื่นคำาร้องขอปล่อย

ชั่วคราว.

ล่มอีกงบฯ

ส่วนที่กำาลังเดินทาง ขอให้เดินทางมาโดยเร่ง

ด่วน ประธานยังรอ วันนี้มีเวลารอนาน อาจ

จะต้องรอถึงครึ่งวัน เพื่อภารกิจทำาให้สำาเร็จ 

เพราะนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ อยาก

ให้ภารกิจของสภาพวกเราสำาเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี เมื่อมันไม่จบตามที่ ได้กำาหนดกันเอา

ไว้ คือ 3 วัน 3 คืน ก็จำาเป็นต้องจัดให้มีการ

ประชุมในวันนี้ 

ขณะที่นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. 

พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นหารือว่า การ

นดัประชมุเพิม่เตมิวนันี ้ทำาใหส้มาชกิหลายคน

ต้องขาดงานและเสียภารกิจที่นัดหมายไว้ ตน

เข้าใจว่าองค์ประชุมยังขาดอีกมาก ขอให้วิป

สองฝ่ายไปคุยกันก่อนว่าจะเดินไปอย่างไร ถ้า

จะเดินต่อแล้วจะได้มั่นใจหน่อย ไม่ใช่เดินต่อ

แล้วมาตราหนึ่งต้องไปลุ้นต่ออีกมาตราหนึ่ง

ขอให้วิปทั้งสองฝ่ายไปคุยกันให้เรียบร้อยแล้ว

แจ้งที่ประชุมให้ชัดเจน

ทั้งนี้ นายศุภชัยกล่าวว่า ขอให้วิป

ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลปรึกษาหารือกันเพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจกัน ทำางานร่วมกันก็ต้อง

พยายามคุยกันให้มากๆ เพื่อหาทางออกและ

หาทางแก้ไข วันนี้เข้าใจว่าสมาชิกบางส่วน

มีภารกิจที่นัดหมายในพื้นที่สำาคัญ ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ อาจต้องลาประชุมบ้าง แต่

ส่วนไหนที่เข้ามาทำาหน้าที่ ได้ก็ยังรอท่านอยู่ 

เพราะประธานสภาฯ ก็เข้าใจ แต่ภารกิจการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จำาเป็นต้อง

ให้เสร็จตามห้วงเวลาเพื่อดำาเนินการตามขั้น

ตอนต่อไป

ขณะที่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส. 

สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอ

ให้ประธานสั่งพักการประชุม เช่นเดียวกัน

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ, น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชา

ติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, 

นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธิปไตยใหม่ ได้เสนอให้ประธานรอองค์

ประชุมให้ครบก่อนลงมติ

สภาอลเวง

 ดา้น ส.ส.พรรคเพื่อไทยและ ส.ส.พรรค

ก้าวไกล ต่างลุกขึ้นขอให้วิปสองฝ่ายไปหารือ

กัน และขอให้เลื่อนการประชุมสภาไปประชุม

วันจันทร์ที่ 22 ส.ค.ได้หรือไม่ พร้อมกับโจมตี

การทำาหน้าที่ของประธานที่ประชุมว่าไม่

สามารถบริหารจัดการประชุมให้ได้ จนทำาให้

ต้องมาเสียเวลารอองค์ประชุม

ขณะที่นายศุภชัยชี้แจงว่า เมื่อวานเรา

พกัองคป์ระชมุไปแลว้ ประธานยนิดทีีจ่ะนัง่รอ 

เพราะตอนนีเ้หลอืแค ่30 กวา่คน เรารอเพื่อน

เราที่กำาลังเดินทางมาอีกระยะหนึ่ง ยืนยันว่า

รอได้ เพื่อภารกิจวันนี้หลายคนต้องยอมทิ้ง

ตั๋วเครื่องบิน เราต้องเสียสละกัน ตนเห็นใจ

ทุกคน เพราะเมื่อวานกว่าจะพักการประชุมก็

เป็นเวลาตีหนึ่งเศษๆ แล้ว ทำาให้สมาชิกอาจ

จะมาช้าหน่อย

ต่อมาเวลา 10.52 น. ปรากฏว่าองค์

ประชุมครบ ทำาให้ที่ประชุมสภาฯ ดำาเนิน

การลงมติมาตรา 24 งบประมาณกระทรวง

ศึกษาธิการ ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็น

ด้วย 220 ต่อ 62 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

และไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การอภิปราย

มาตรา 25 งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 

ตอ่มาเวลา 13.00 น. กอ่นลงมตมิาตรา 25 งบ

ประมาณกระทรวงสาธารณสุข นายจุลพันธ์ 

อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้แจ้งที่ประชุมถึงผล

การหารือของวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาล

ว่า เบื้องต้นเหตุการณ์เมื่อคืนวันศุกร์ เกิดจาก

การที่เราไม่ได้พูดคุยกัน ตนในฐานะวิปพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน พยายามสอบถามจากเพื่อน

สมาชิกฝั่งรัฐบาลหลายครั้ง ถามว่าสรุปเราจะ

ไม่คุยกันใช่หรือไม่ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไร 

หากไม่จบการประชุมเราจะเลื่อนการประชุม

ไปเมื่อไหร่ สุดท้ายมีเพียงแค่การประชุมนอก

รอบ ซึ่งทางฝั่งรัฐบาลก็ยังพูดไม่ตรงกัน 

“บางคนบอกว่าจะเลื่อน บางคนจะเอา

ให้จบ บางคนบอกให้จบตีสาม จนเกิดความ

สับสน แต่ทางฝ่ายค้านยืนยันตามข้อตกลง

เดิมคือจบการประชุมที่เวลาเที่ยงคืน จะเห็น

ได้ว่าหลังเที่ยงคืนการเดินหน้าของพวกเรามี

ปัญหามาตลอด ซึ่งเมื่อคืนก็ประชุมหลังเที่ยง

คืน ลากมาจนถึงจะเช้า ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะจบ

หรือไม่ เหลืออยู่ 20 กว่ามาตรา มันไม่เกิด

ประโยชน์ใดๆ กับสภาแห่งนี้ เพราะทุกคน

อ่อนล้า ประชาชนไม่สามารถติดตามดูได้ แต่

ทา่นอาจจะมัน่ใจองคป์ระชมุเสยีงขา้งมาก ตน

โทษประธานทั้ง 3 คนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสิน

ใจว่าจะให้เราเดินหน้า ทั้งที่เราตัดสินใจว่าจะ

จบเที่ยงคืน”

ถกงบฯ รัฐวิสาหกิจ 

นายจุลพันธ์กล่าวต่อว่า ทุกฝ่ายรู้ดีว่า

กรอบเวลาการทำางานของเรามีเพียงพอถึงวัน

ที่ 29 ส.ค. ไม่มีเหตุความจำาเป็นต้องเร่งรัด

ให้ร่างกฎหมายดังกล่าวจบวันนี้ เพราะร่าง

งบประมาณฉบับนี้จบแน่นอน แต่จะจบก่อน

กี่วันเราก็ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ก่อน 1 

ต.ค. เพราะมีค่าเท่ากัน แม้วันนี้จะนัดประชุม

ฉุกละหุก เพราะเกิดจากการพักประชุมอย่าง

กะทันหัน พักการประชุม 02.00 น. นัดอีกครั้ง 

10.00 น. องค์ประชุมวันนี้ก็เป็นปัญหา แต่วัน

นี้เราจะร่วมกันเดินหน้าทำางานและเดินหน้า

ไปให้ไกลที่สุด วางเป้าพิจารณาจบมาตรา 36 

และเลื่อนการประชุมมาตราที่เหลือเป็นวันที่ 

23 ส.ค. เพื่อลงมติในช่วงบ่าย ตนอยากให้การ

ลงมติวาระ 3 มากันครบถ้วน เพื่อให้เพื่อน

สมาชิกทุกคนได้ใช้สิทธิ์ของตนอย่างครบถ้วน

ขณะที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 

ส.ส.บญัชรีายชื่อ พรรคพลงัประชารฐั (พปชร.)                      

ในฐานะวิปรัฐบาล กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้น 

การตกลงของวิปทั้ง 2 ฝ่ายมีการตั้งเป้าไว้ว่า

จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้ให้เสร็จภายใน 3 

วัน โดยทางพรรคร่วมรัฐบาลก็พยายามที่จะ

ทำาให้ได้ตามที่เคยคุยกันไว้ ส่วนที่มีสมาชิก

บางคนบอกว่ามีการที่รัฐบาลพยายามลาก

การประชุมให้ดึก เพื่อจะปิดปาก ขอเรียนว่า 

หากเราติดตามการประชุมทั้ง 3 วัน จะเห็น

ว่าเราเปิดโอกาส และขอขอบคุณประธานทั้ง 

3 คนที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ใช้เวลาในการ

อภิปรายอย่างกว้างขวางจริงๆ และวันนี้วิป

ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการพูดคุยกัน ขอชื่นชมสปิริต

ของประธานทั้ง 3 คน และสมาชิกทุกท่าน 

ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่แม้จะมีการนัด

ประชุมอย่างฉุกละหุก แต่อย่างไรวันนี้ก็มา

ร่วมกันทำาหน้าที่ ซึ่งก็ตามที่นายจุลพันธ์ได้นำา

เสนอไป ว่าเราจะทำางานในวันนี้ แต่หากไม่

จบจริงๆ ก็ขอให้ประชุมต่อวันที่ 23 ส.ค. เชื่อ

ว่าในวันดังกล่าวจะพิจารณาจบวาระ 2 และ                                                           

วาระ 3

ด้านนายศุภชัยกล่าวว่า เมื่อวิปทั้งสอง

ฝ่ายหารือกันเป็นเรื่องที่ดี ควรคุยกันบ่อยๆ 

เพื่อให้การประชุมราบรื่น วิปเห็นอย่างไร 

ประธานก็ทำาตามที่พวกท่านเสนอมาอยู่แล้ว 

ซึ่งตนจะนำาข้อสรุปเรื่องนี้หารือกับนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาฯ อีกครั้ง คาดว่าจะไม่มี

ปัญหาอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมที่ประชุม                                                                 

สภาผู้แทนราษฎรช่วงเย็น สมาชิกลุกขึ้น

อภิปรายในแต่ละมาตราเป็นไปด้วยดีและ

เรยีบรอ้ย จนกระทัง่ถงึมาตรา 29 งบประมาณ

รายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทางคณะ กมธ.

ได้มีการแก้ ไขปรับลดงบประมาณลงเหลือ 

84,707 ล้านบาท จากที่เสนอขอมา 84,777 

ล้านบาท โดย ส.ส.ส่วนใหญ่ท้วงติงไปที่การ

ทำางานและการลงทนุโครงการของการประปา

ส่วนภูมิภาค และขอตัดลดงบประมาณเพิ่ม 

สุดท้ายล่มไม่เป็นท่า

กระทั่งเวลา 18.30 น. นายสุชาติ 

ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำา

หน้าที่เป็นประธานการประชุม กดออดเพื่อ

ส่งสัญญาณให้สมาชิกมาเสียบบัตรแสดงตน

เพื่อเช็กองค์ประชุมก่อนลงคะแนนให้ความ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในมาตราดังกล่าว 

ปรากฏวา่จำานวนสมาชกิในหอ้งประชมุบางตา 

ทำาให้นายสุชาติกดออดอีกครั้ง และขอให้

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.พลังประชารัฐ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ไปตาม ส.ส.ที่

อยู่ในห้องรับประทานอาหารมาแสดงตน แต่

ไม่เป็นผล

ขณะที่นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน 

ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ขอให้ประธาน

สั่งกล้องแพนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเสียบบัตร

แทนกัน ซึ่งประธานที่ประชุมก็เตือนสมาชิก

ว่าไม่สมควรทำา เพราะเป็นการผิดจริยธรรม 

และมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว

อย่างไรก็ตาม ประธานที่ประชุมได้รอ

เป็นเวลา 8 นาที แต่สมาชิกมาน้อย จึงสั่งปิด

ประชุมในเวลา 18.38 น. และนัดประชุมสภา

อกีครัง้ ในวนัองัคารที ่23 ส.ค. เวลา 13.00 น.

นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษก                                                                   

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ติดตามการทำาหน้าที่ของวิปฝ่ายค้าน

และฝา่ยรฐับาลอยา่งตอ่เนื่อง เพราะกฎหมาย

งบประมาณเป็นกฎหมายที่สำาคัญ และจำาเป็น

อย่างมากต่อประเทศและประชาชน อย่างไร

กต็าม เขา้ใจวา่ ส.ส.บางสว่นอาจจะตดิภารกจิ

สำาคัญในพื้นที่ที่มีการกำาหนดไว้ล่วงหน้า

แล้ว ซึ่งบางท่านไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ แต่ 

ส.ส.ท่านไหนที่สามารถมาร่วมประชุมสภาได้  

ก็ขอให้หารือกันด้วยเหตุผล เพื่อผลักดันให้

กฎหมายสำาคัญฉบับนี้ผ่านสภาได้ เพราะการ

พิจารณากฎหมายงบประมาณนั้นเป็นเรื่อง

สำาคญั และจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการใหเ้สรจ็

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้

“นายกฯ รู้สึกเห็นใจ และขอบคุณใน

ความเสียสละของ ส.ส.ทุกท่าน ที่ร่วมกัน

พิจารณากฎหมายงบประมาณอย่างเต็มที่ 

หลายท่านต้องยกเลิกกำาหนดการในพื้นที่ ซึ่ง

ถือเป็นการเสียสละอย่างมาก แสดงให้เห็น

ถึงความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกสภา ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้ผ่าน

สภาให้ ได้ เพื่อจะได้ ไปดำาเนินการตามขั้น

ตอนต่อไป ที่สำาคัญประชาชนยังรอให้รัฐบาล

เข้าไปช่วยเหลืออยู่ ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้

งบประมาณด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะ

ท่านนายกฯ จะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตอย่าง

แน่นอน” นายธนกรกล่าว.

จันทร์นี้ลุ้น

เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหน้าที่ของ กกต.และ

สำานักงาน กกต.ต้องปฏิบัติ

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุม กกต.

ประจำาสัปดาห์ในวันจันทร์ที่ 22 ส.ค. ทาง

สำานกังานจะเสนอเรื่องดงักลา่วเขา้สูท่ีป่ระชมุ

เพื่อให้ กกต.ทั้ง 7 คนพิจารณาว่าจะส่งคำาร้อง

ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

สถานะการดำารงตำาแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์

หรือไม่ หลังจากก่อนหน้านี้ ทางผู้ตรวจการ

แผ่นดินมีมติไม่รับคำาร้องของนายศรีสุวรรณ

ไว้พิจารณา โดยระบุเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญ

มาตรา 170 วรรคสาม ให้อำานาจ กกต.มีอำา

นาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ 

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และโฆษกพรรคกา้วไกล (ก.ก.) ใหส้มัภาษณถ์งึ

กรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ระบุว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์  ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ครบ 8 ปี ก็ยังสามารถรักษาการได้ จนกว่าที่

ประชมุรฐัสภาจะมมีตเิลอืกนายกฯ คนใหม ่วา่ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์

ครบ 8 ป ีรฐัสภาจะตอ้งสรรหานายกฯ คนใหม ่

เพราะเป็นการพ้นจากตำาแหน่ง ซึ่งจะต้องหา

รือกันว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกฯ แทน หาก

เลือกนายกฯ คนใหม่ได้ การรักษาการของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะหมดไป

เมื่อถามว่า ตามรัฐธรรมนูญจะต้อง

สรรหานายกฯ คนใหม่ภายในกี่วัน นายรังสิ

มันต์ตอบว่า ความจริงอาจจะไม่ได้กำาหนดว่า

กี่วัน มีเพียงแต่การกำาหนดว่ามีกระบวนการ

อย่างไร โดยอย่างแรกคือการเลือกตามบัญชี

รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคการเมือง

ที่เสนอเมื่อช่วงปี 2562 หากไม่สามารถเลือก

ไดก้จ็ะเขา้สูก่ระบวนการเลอืกนายกฯ คนนอก 

ซึ่งเกิดขึ้นยาก เพราะต้องอาศัยเสียงข้าง

มากพิเศษที่จะลงมติ และนายกฯ คนนอก

นั้นจะเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่ สำาหรับ

บางส่วนของพรรคมองว่าขั้นต่ำาสุดนายกฯ 

คนนอกนั้นควรจะต้อง ส.ส. แต่ก็ต้องว่ากัน

ตามกระบวนการตั้งแต่ต้น คือการเลือกคนใน

บัญชีก่อน 

ถามถึงกรณีกระแสข่าวยุบสภาก่อน

วันที่ 24 ส.ค. โฆษกพรรคก้าวไกลตอบว่า 

เรื่องยุบสภา เป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องเพราะ

ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายอำานาจ แต่

ตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.

…. ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นการยุบสภาใน

ตอนนี้จึงอาจจะถูกมองว่าเป็นการยุบสภาเพื่อ

ทำาให้เกิดช่องว่างบางอย่าง และอาจจะทำาให้

เกดิความไดเ้ปรยีบในการออกพระราชกำาหนด 

(พ.ร.ก.) เพื่อออกแบบกตกิาเลอืกตัง้ ซึง่เราไมรู่้

ว่าจะมีหน้าตาแบบไหน 

“ยืนยันว่าการยุบสภาจะไม่นำาไปสู่ทาง

ตัน เพราะถึงที่สุดทุกอย่างจะยังไปต่อได้ และ

สามารถจัดเลือกตั้งได้ เพียงแต่อาจจะมีการ

ออกกติกาที่ทำาให้คนบางกลุ่มได้เปรียบเป็น

พิเศษ” 

นายรังสิมันต์บอกว่า ทางเลือกที่ดี

ที่สุดตอนนี้คือ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก เพราะ

คนที่รู้ดีที่สุดว่าเป็นนายกฯ มาแล้วกี่ปีคือ                                                          

พล.อ.ประยุทธ์ และไม่ต้องรอให้ศาลรัฐ 

ธรรมนูญมาตีความ เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ลา

ออก รัฐสภาจะเลือกนายกฯ คนใหม่จากบัญชี

รายชื่อ ที่จะมีภารกิจหน้าที่ทำาให้กระบวนการ

ทุกอย่าง เมื่อกฎหมายเลือกตั้งพร้อม ก็คืน

อำานาจให้ประชาชน เพื่อตัดสินว่าอยากได้

รัฐบาลแบบไหน ทั้งหมดนี้จะนำาไปสู่ทางออก

ของประเทศ

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์

ว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถรักษาการต่อได้ แต่

ถามว่ารักษาการต่อมีผลอะไรต่อประเทศ มี

แต่เสียกับเสีย เพราะการที่เป็นนายกฯ รักษา

การ ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม ก็ไม่สามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นได้ และท่านจะรักษาการไปถึง

เมื่อไหร่ จะรักษาการไปจนกว่าจะมีการยุบ

สภาเลยหรือไม่

“รักษาการไปไม่ใช่ทุกอย่างจะดีขึ้น มี

แต่จะสร้างความร้าวฉาน ความแตกแยก 

เพราะขณะนีค้นไทยจำานวนมากรูอ้ยูเ่ตม็อกวา่

คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปีไม่ได้ 

ส่วนเหตุผลในกฎหมายอื่นๆ บางคนอาจจะไม่

ใส่ใจ แต่เขารู้ว่าคุณเป็นนายกฯ เกิน 8 ปีแน่ๆ 

ซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นเจตนารมณ์ของคน

เขียนรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเรื่องรักษาการไม่มี

ผลดีในการบริหารจัดการเลย เว้นแต่รักษา

การแลว้จะประกาศใหช้ดัเจนวา่จะมกีารเลอืก

ตั้งเมื่อไหร่ เพื่อให้เห็นทางออกของประเทศนี้ 

ไม่ใช่รักษาการไปแบบไม่มีเป้าหมาย ฉะนั้น

อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ใช้วาระ 8 ปีลงแบบ

สง่างาม เพราะเป็นช่องทางเดียวที่ท่านจะลง

แบบมีศักดิ์ศรี” 

นายสมคิดกล่าวต่อว่า เพราะตลอด 

8 ปีที่ผ่านมาท่านก็ทำางานได้เท่านี้ ไม่มีคำาว่า

อะไรดีขึ้น หากเป็นนักมวยเขาเรียกว่าหมด

‘บิ๊กตู่’สั่งกวาดล้างขบวนการค้าอาวุธเถื่อน

นายกฯยันประชุมเอเปกราบรื่น

หมดัหมดศอกหมดเขา่แลว้ ไมรู่จ้ะตอ่ยทา่ไหน 

ฉะนั้นท่านทำางานมา 8 ปี คำาตอบมันอยู่ในตัว 

ทำาไมสังคมไทยถึงไม่ยอมรับท่าน เพราะเหตุ

ผลหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ 

ความเป็นอยู่ การดำารงชีวิตต่างๆ ทำาคนเดือด

ร้อนไปหมด ดังนั้นจึงอยากให้ใช้เวที 8 ปีเดิน

ลงอย่างสง่าจะดีกว่า แต่จะใช้กติกาใดก็ว่าไป 

ไม่ว่าจะลาออกหรือสรรหานายกฯ ใหม่ ซึ่ง

หากท่านลาออกก็สรรหานายกฯ ใหม่ ก็เลือก

ฝ่ายรัฐบาลคนใดมาเป็นต่อ ซึ่งก็อยู่ ได้อีก

ประมาณ 5-6 เดือน แล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่

เมื่อถามถึงความกังวลต่อกรณีกระแส

ข่าวยุบสภาก่อนวันที่ 24 สิงหาคมนี้หรือไม่ 

นายสมคิดกล่าวว่า ไม่กังวล ยุบสภาก็ได้ แต่

หากยุบสภาก็จะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมาย

เลือกตั้งไม่มี แล้วจะจัดเลือกตั้งอย่างไร หาก

จะออกพระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) จะออก                                                        

อย่างไร ทั้งนี้  การยุบสภาก็เป็นอำานาจ                     

นายกฯ เป็นช่องทางหน่ึง แต่นายกฯ ก็ตอบไม่

ได้ว่าสภาขัดแย้งอะไรกับนายกฯ วันนี้สภาไม่

ได้ขัดแย้งกับนายกฯ แต่นายกฯ มีปัญหาเรื่อง

การบริหาร การขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่เท่านั้น แต่หากจะยุบสภาต้องตอบให้ได้ว่า

จะใช้กติกาอะไรในการเลือกตั้ง เพราะหาก

ยุบต้องมีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน และวัน

นี้กฎหมายก็ยังไม่เสร็จ ยังไม่ได้ โปรดเกล้าฯ 

เลยทั้ง 2 ฉบับ

ถามว่า การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ. 

ประยุทธ์ที่ผ่านมา เหมือนอยากเป็นผู้จัดงาน

เอเปก นายสมคิดกล่าวว่า ใครมาเป็นนายกฯ 

ก็จัดงานได้ ประเทศไม่ใช่ของ พล.อ.ประยุทธ์

คนเดียว ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ ไม่ต้องรอคน

เพียงคนเดียว เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) วา่ดว้ยการเลอืก

ตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ.… รัฐสภา และอดีต

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซ 

บุ๊ก ระบุว่า ความผิดของนายกรัฐมนตรีเป็น

ความผิดเฉพาะตัว ไม่สามารถรักษาการต่อได้ 

เทียบเคียงกรณีนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ขณะนั้น ที่

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าทำาผิดกรณีใช้อำานาจโยก

ย้ายข้าราชการระดับสูงและแต่งตั้งเครือญาติ

เขา้ไปทำางานแทน เปน็ความผดิเฉพาะตวัตาม

มาตรา 182 ของรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งขณะ

นั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้ว อยู่ระหว่าง

รักษาการ เมื่อเป็นความผิดเฉพาะตัวก็ไม่

สามารถรักษาการได้ ครม.จึงมีมติมอบหมาย

ให ้นายนวิฒันธ์ำารง บญุทรงไพศาล รองนายก

รัฐมนตรี รักษาการแทน 

หากไม่สามารถรักษาการได้ ต้องดำา 

เนินการตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คือใน

กรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะ

รัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใด

คนหนึง่เปน็ผูร้กัษาราชการแทน ไม่ใชเ่ปน็ สร.

2 โดยอัตโนมัติ.

‘ใบเตย-ดีเจแมน’

จากกรณีพนักงานอัยการสำานักอัยการ

คดีพิเศษ 4 ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์ หรือ

สรายุทธ ไชยเดช อายุ 41 ปี จำาเลยที่ 1, 

น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิ้งกี้ อายุ 36 ปี นัก

แสดงนางแบบชื่อดัง จำาเลยที่ 2, นางสรินยา 

ไชยเดช อายุ 63 ปี มารดาของพิ้งกี้ กับพวก

รวม 19 คน เป็นจำาเลย ฐานกระความผิดโดย

ทุจริต โดยหลอกลวง ร่วมกันนำาเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่

ประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง

ประชาชน และร่วมกันฉ้อโกง จนเป็นเหตุ

ทำาให้มีผู้เสียหายกว่า 9,824 คน และมีการกู้

ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวมกว่า 2,489 

ล้านบาท และศาลไม่อนุญาตให้มีการประกัน

ตัวชั่วคราว เนื่องจากอัตราโทษสูง ทำาให้

จำาเลยทั้ง 19 คนต้องเข้าเรือนจำาทันที

ต่อมามีชื่อนักร้องลูกทุ่งสาว “ใบเตย 

สุธีวัน กุญชร” และสามี “ดีเจแมน พัฒนพล 

มินทะขิน” ตกเป็นข่าวว่าอัยการแนะนำาให้

พนักงานสอบสวนเรียกทั้งคู่มาสอบสวน ว่า

เป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยหรือไม่ 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ทั้งคู่

ออกมาเปิดเผยผ่านไลฟ์สดทางอินสตาแกรม 

พร้อมกับ “ลุกซ์ ชาญวิทย์ ทวีสิน” น้องชาย

ของใบเตย ที่ทำาหน้าที่คล้ายผู้สัมภาษณ์ โดย

ใบเตยระบุว่า ที่ ไลฟ์สดเพื่อชี้แจง ก็เพื่อไม่

ให้ข่าวมันกระจายไปมากขึ้น อยากให้ทุกคน

ได้รู้จากแหล่งข่าวที่ถูกต้อง และมีข้อมูลจริง 

“มันน่ากลัวสำาหรับคนรอบตัว คนรอบข้าง

กลัวกันมากๆ”

ใบเตยบอกว่า ฝากเรื่องคอมเมนต์ด้วย 

เราอาจจะฟ้องคุณกลับได้ในคอมเมนต์ที่ ไม่ดี 

ไม่สุภาพ และเดือดร้อนมาถึงเราสองคนหรือ

ครอบครัวเรา วันนี้คุณต้องมีวิจารณญาณ

ให้มากๆ ในการคอมเมนต์ การเสพข่าว การ

มองสื่อ และการใช้วาจาที่ไม่สุภาพทั้งๆ ที่ยัง

ไม่รู้เรื่องจริงจากปากของทั้งคู่กรณีและข่าว

ต่างๆ วันนี้เรามีทนาย เราสามารถเช็กและรู้

ว่าใครที่ด่าเราบ้าง เพราะตอนนี้เอฟซีใบเตย

เยอะมากที่แคปข้อความต่างๆ ส่งมาให้ว่า

ใครบ้างที่ ไปเมนต์ถึงใบเตยและครอบครัวใน

วาจาที่หยาบคาย ไม่สุภาพ และไม่เป็นความ

จรงิ ใบเตยสามารถฟอ้งและมกีฎหมายรบัรอง

จริงในเรื่องนี้ 

นกัรอ้งลกูทุง่สาวยนืยนัวา่ เรื่อง Forex-

3D เราไม่รู้เลยว่ามีใครเล่นบ้าง และมีคน

ลงเงินเยอะขนาดนี้ ก็มารู้พร้อมกัน ซึ่งทุก

คนต้องเข้าใจว่ามันไม่มี ใครมานั่งบอกกัน

แน่นอน ว่ามีคนที่ โดนหลอกให้ลงทุนเยอะ

ขนาดนี้ เราไม่เคยรู้เรื่อง ไม่เคยทราบเลย

ว่าในประเทศไทยมีเครือข่ายตรงนี้เยอะมาก 

เสียใจมากๆ ที่มันเกิดขึ้นกับผู้เสียหาย ที่ทุก

คนอาจจะนำาเงินมาทุ่มเทกับตรงนี้ทั้งหมด มี

หลายๆ ครอบครัวเลยนะคะ พี่แมนกับใบเตย

ก็เสียใจมากๆ

“กข็อบคณุทกุคนจรงิๆ นะคะที่ใหก้ำาลงั

ใจกันมาค่ะ เมื่อวานก็ไปให้กำาลังใจกันที่พัทยา 

ฝนตกก็ยืนตากฝนกัน แฟนเพลงไม่ไปไหน ใบ

เตยก็ไม่ไปไหน วันนี้ก็เจอกันแน่นอนกับชาว

นครศรีธรรมราช อ.ปากพนังนะคะ ขอบคุณ

มากๆ วันนี้ก็สบายใจมากได้บอกความจริง

จากปากเราเองค่ะ ก็ถ้าความคืบหน้าเป็นยัง

ไง ทางอัยการได้ส่งมอบหรือติดต่ออะไรกลับ

มา ใบเตยก็คงได้ไปชี้แจงที่อัยการ และคงจะ

ได้แถลงข่าวกันในวันนั้นอีกรอบนะคะ”

ขณะที่ดีเจแมนกล่าวว่า ตัวเราเองไม่

ได้กลัวหรอก แต่กลัวว่าคนที่จ้างงานใบเตย

หรือตนเองจะเข้าใจว่าเราจะรับงานได้หรือ

เปล่า จะโดนจับวันไหน  และเกรงว่าอาจจะ

มีผลในอนาคตกับลูก เช่นถ้าความผิดยังไม่

เกิดขึ้นแล้วไปเขียนข่าวแบบนั้น ลูกก็ต้องดู

ข่าว หรือเพื่อนอาจจะแซว มันก็จะเป็นปม

ในใจของเด็ก 

“ผมกล้าพูดได้เลยว่าคนอย่างผม ดู

โหดๆ เถื่อนๆ ถ้าผมรู้ว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้อง 

ผมจะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวเลย ถ้าคนที่ตามไอ

จีผมหรือสิ่งที่ผมทำามาทั้งหมดในชีวิตนะครับ 

ก็ฝากด้วยแล้วกันว่าอยากให้ทุกคนดูข่าวดีๆ”

ดีเจแมนยังเตือนพวกเกรียนคีย์บอร์ด  

วา่อยา่คอมเมนตด์า่ทอเรื่องที่ไมเ่ปน็ความจรงิ 

เพราะตนสามารถฟอ้งได ้สาบานไมเ่คยรูเ้รื่อง

วงจรนี้มาก่อน แต่รูปเก่าที่ตนไปประชุมเรื่อง

ถั่งเช่าก็ยังถูกขุดขึ้นมาไม่จบ

“รูปที่นั่งโต๊ะตอนนั้น เมื่อ 1-2 ปีที่

แล้วผมก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ก็ยังมีสื่อเอาไปเล่น

อยู่ทุกวันนี้ ฝากบอกสื่อพี่ๆ เหล่านั้นด้วยว่า

วันที่ผมไปประชุม ผมก็เขียนแคปชั่นข้างล่าง

แล้วว่ามันคือถั่งเช่า และผมก็เล่าไปแล้วว่า

ทำาไมเหตุการณ์นั้นถึงเกิดขึ้น ตอนนี้เหมือน

รูปเก่าทั้งหมดเอามาเหมือนทำาข่าวใหม่เลย 

ทั้งๆ ที่ย้อนกลับไปก็ได้ว่าผมพูดหมดแล้ว 

เพราะฉะนั้นก็เสพข่าวอย่างมีสตินะครับ และ

ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำาลังใจให้กับครอบครัว

ของเรานะครับ” นายพัฒนพลกล่าว

วันเดียวกันนี้ น.ส.โศรยา ฤทธิอร่าม 

ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดเผยว่า จากการ

นอนเรือนจำาเป็นคืนที่สองของพิ้งกี้และแม่ ได้

รับรายงานว่านอนหลับได้ตามเวลา นอนหลับ

ได้ตลอดคืน ไม่ลุกตื่นกลางดึกหรือกระสับ

กระส่าย รวมทั้งไม่ได้มีการร้องขออะไร อาทิ 

ยารักษาโรค หรืออุปกรณ์ใดๆ ยืนยันว่าทั้ง

คู่ยังใช้ชีวิตปกติ รับประทานอาหารได้ ไม่มี

ภาวะทานอาหารไม่ลง ซึ่งมื้อเย็นวานนี้เป็น

เมนูแกงเลียงและผัดผัก และระหว่างวันพบ

ว่าทั้งคู่ไม่มีความเศร้า หรือความเครียดใน

ลักษณะที่ผิดปกติ รวมถึงไม่มีอาการฟูมฟาย

ร้องไห้ และด้วยความที่ในครั้งนี้พิ้งกี้เข้ามา

พร้อมคุณแม่และอีกหลายคน พบว่าพวกเขา

ก็ได้มีการพูดคุยกันในห้องกักโรค

“ได้รับรายงานว่ามีทนายความได้เข้า

มาพบพิ้งกี้แล้ว โดยเป็นการพูดคุยผ่านทาง

วิดีโอคอลของไลน์ ซึ่งทนายความก็จะมีการ

สวมชุดป้องกันโรคด้วย ตามมาตรการของ

ราชทัณฑ์ ซึ่งการมาเข้าพบลูกความของ

ทนายนั้น ถือเป็นสิทธิ์ที่กระทำาได้ จากนั้นพอ

ทนายความพดูคยุเสรจ็ กไ็ม่ไดม้าพดูคยุกบัเจา้

หน้าที่ทัณฑสถานหรือร้องขออะไรแต่อย่างใด 

ส่วนกรณีที่ญาติจะมาเข้าเยี่ยม จำาเป็นต้องรอ

ให้พ้นจากระยะการกักโรคก่อน”

น.ส.โศรยาเผยต่อว่า หลังจากนี้เมื่อ

ทั้งพิ้งกี้และแม่ครบกักตัว 5 วัน และหากมี

ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ทั้งคู่จะถูกนำาตัว

ไปห้องกันชนอีก 7 วัน ซึ่งเป็นมาตรฐานของ

การกักโรค โดยห้องนี้จะมีความผ่อนคลาย

กว่าห้องกักโรค เนื่องจากผู้ต้องขังจะสามารถ

ลงมาอาบน้ำาหรือทำากิจวัตรได้มากขึ้น จากนั้น

เมื่อครบ 7 วนั จงึจะไดย้า้ยไปอยูร่วมกบัผูต้อ้ง

ขังรายอื่นๆ.
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นาย

อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำาชับ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ม

งวดการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) หลังพบเจ้า

หน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเครือข่ายค้า

อาวุธปืนข้ามชาติ เน้นย้ำาให้ดำาเนินการตาม

กฎหมายกับผู้กระทำาความผิดทั้งทางวินัยและ

ทางอาญา

นายอนุชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่ง

การ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐคอยอำานวยความ

สะดวก ปฏิบัติหรือปฏิบัติมิชอบโดยเกิดความ

เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติหน้าที่

หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ร่วมกัน

จำาหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำาเนินตามกฎหมายให้

ถึงที่สุด รวมถึงผู้ร่วมขบวนการทุกคน พร้อม

กับขยายผลกวาดล้างเครือข่าย เพื่อป้องกัน

การลักลอบดำาเนินการผิดกฎหมาย รวมทั้ง

การเชื่อมโยงในเรื่องของการก่อวินาศกรรม

ภายในประเทศด้วย

“นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชน 

หวั่นตกเป็นเหยื่อขบวนการ ขอประชาชน

อย่าหลงเชื่อให้ความร่วมมือ อย่าให้เอกสาร

สำาคัญของตัวเองกับใคร และอย่าเห็นแก่

เงินค่าจ้าง ย้ำาการค้าอาวุธเถื่อนและส่งออก

อาวุธไปนอกราชอาณาจักร ถือเป็นบ่อน

ทำาลายชาติ เป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศ ขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหู

เป็นตา หากพบพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่ม

บุคคล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้อง ให้แจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

1111 หรือสถานีตำารวจในพื้นที่” นายอนุชา

กล่าว.

ทำาเนียบรัฐบาล • นายกฯ เชื่อมั่นไทยเจ้า

ภาพจัดประชุมเอเปกเรียบร้อย ด้วยศักยภาพ

และความร่วมมือของทุกฝ่าย ชี้เวทีระดับสูง

เอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ 22-

26 ส.ค.นี้ เป็นโอกาสให้ โลกหาแนวทางร่วม

กันแก้ไขปัญหา นำาเสนอนวัตกรรม มาตรการ

ทางการแพทย์สำาคัญเพื่ออนาคต

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565  นาย

อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชื่อ

มั่นว่าด้วยศักยภาพและความร่วมมือของ

ทุกฝ่าย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก

และการประชุมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

เรียบร้อย เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ รวมทั้งไทยพร้อมต้อนรับรัฐมนตรี

สาธารณสุขจากเขตเศรษฐกิจเอเปกเข้าร่วม

การประชุม APEC Health Week

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ว่า ในช่วงท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเอเปก 2565 น้ี ไทยได้รับเกียรติให้

เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับสูงเอ

เปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ คร้ัง

ท่ี 12 ซ่ึงจัดข้ึนภายใต้หัวข้อ “เปิดกว้างสร้าง

สัมพันธ์กับภาคี เชื่อมโยงกันกับโลก สู่สมดุล

ระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ” (Open 

to Partnership. Connect with the World. 

Balance Health and the Economy.) ซ่ึง

ถือเป็นการจัดประชุมด้านสาธารณสุขคร้ัง

แรกของประเทศไทย (APEC Health Week) 

ระหว่างวันท่ี 22-26 สิงหาคม 2565 ท่ีโรง

แรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้า

ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขจากเขต

เศรษฐกิจเอเปก เข้าร่วมท้ังในรูปแบบ On-site 

และ Online รวมถึงมีผู้นำาระดับสูงของหน่วย

งานระหว่างประเทศ ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน, 

ผู้อำานวยการบริหารสำานักงานเลขาธิการเอเปก 

และมีข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชนเข้า

ร่วมประชุมอีกกว่า 150 คน

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ยังกล่าวว่า  

การประชุมนี้ จะเป็นโอกาสให้ไทยนำาเสนอ

ศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่ง

มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ ต่อยอดในการ

ขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน

สุขภาพ (Medical Hub) นำาเสนอจุดเด่นของ

ไทย อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ที่มี

ศักยภาพสูง มีชื่อเสียงและดึงดูดชาวต่างชาติ 

(Magnets) การท่องเที่ยวทางการแพทย์ เช่น 

การนวดรักษา การนวดกดจุด สปา รวมถึง

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการ

ดูแลสุขภาพ (High Products Hub) เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในความร่วมมือ

และศักยภาพของไทยจะสามารถจัดงานได้

อย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ได้รับการยอมรับ 

โดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพ APEC Health 

Week 2022 ของไทยในช่วงเวลาที่โลกกำาลัง

เผชิญกับความท้าทายหลายประการนี้ จะเป็น

โอกาสให้ที่ประชุมได้นำาเสนอแนวทางการขับ

เคลื่อนด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใน

รูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก้าวหน้า

ทันสมัย เพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันสร้างความ

สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เดิน

หน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม” 

นายอนุชากล่าว.
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ารเมืองไทยเขาสูชวงหัวเล้ียวหัวตอสําคัญ เพราะอาจเกิด

จุดพลิกผันทําใหแผงอํานาจการเมืองไทยภายใตการนําของ

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี  อาจถึงจุด

เปล่ียนสําคัญกับคํารองคดีวาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีแปด

ป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  158 ท่ีฝายคานไดเขาช� อกันย� นคํารองสง

ถึงประธานสภา  เพ� อใหสงตอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยตองจับตา

กันวาศาล รธน.จะรับคํารองคดีน้ีเม� อใด และหลังรับคํารองแลว ศาล

จะมีคําส่ังใหพลเอกประยุทธ หยุดพักการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม  

มุมมองตอขอถกเถียงในปญหาขอกฎหมายเร� องวาระแปดป

การเปนนายกฯ ของพลเอกประยุทธ มีทัศนะจากนักวิชาการ นัก

กฎหมายมหาชนท่ีมาใหมุมมองเร� อง การตีความเจตนารมณการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ บนหลักวิชาการ เพ� อช้ีใหเห็นวามาตรา 158 มี

เจตนาอยางไร และแนวทางการตีความควรเดินไปในทิศทางใด 

น่ันก็คือความเห็นจาก รองศาสตราจารย ดร.มุนินทร พงศาปาน  

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-อดีตคณบดี

คณะนิติศาสตร ธรรมศาสตร ท่ีเร่ิมดวยการไลลําดับกระบวนการ

ตีความตามเจตนารมณของการรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ท่ีไมให

เปนนายกฯ เกินแปดปวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาของรัฐธรรมนูญท่ี

มีระบบกลไกท่ีคอนขางแปลกพิสดาร ท่ีบอกแบบน้ีเพราะรัฐธรรมนูญ

ของเราไมเหมือนกับรัฐธรรมนูญของตางประเทศ  อยางเรารับ

เร� อง “ระบอบของรัฐสภา” มาจากประเทศอังกฤษ ท่ีนายกรัฐมนตรี

ไดรับเลือกมาจากความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเดิมเรา

ไมเคยมีการจํากัดวาระของการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี คือ

หากไดรับความไววางใจจากประชาชน ไดเสียงสนับสนุนท่ีเปน

เสียงสวนใหญก็เขาไปเปนนายกรัฐมนตรี ขณะท่ีอีกระบบหน่ึง

คือ “ระบบประธานาธิบดี” ท่ีโดยปกติแลวระบบประธานาธิบดีใน

ระบอบประชาธิปไตยก็จะมีการจํากัดวาระการดํารงตําแหน�งของ

ประธานาธิบดีไว อยางเชนท่ีปรากฏท่ีสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ท่ี

เปนตนแบบ แตของเราเปน “ระบบผสม” ท่ีคอนขางแปลกประหลาด

คือ รัฐธรรมนูญป 2560 ก็เปนนวัตกรรมใหม ท่ีผสมกันระหวางการมี

ระบบรัฐสภากับการจํากัดวาระของผูนําฝายบริหาร 

...ตรงน้ีเราตองไปดูเจตนารมณของการท่ีตองมีการจํากัดวาระ

การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี คืออะไร ท่ีชัดเจนวาผูราง รธน.

อยากใหระบบท่ัวไปเปนระบบสภา แตผูนําฝายบริหารคือนายก

รัฐมนตรี มีวาระการดํารงตําแหน�งท่ีจํากัด ท่ีมีการเขียนไวชัดเจน

ในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกับคําอธิบายรายมาตราของ

รัฐธรรมนูญท่ีเขียนไวของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ท่ี

เขียนไววามาตรา 158 มีเจตนารมณ เพ� อปองกันการผูกขาดอํานาจ 

คือไมตองการใหนายกรัฐมนตรีอยูในอํานาจยาวนานเกินไป 

ปญหาของเร� องท่ีเกิดข้ึนก็คือวา ในมาตรา 158 เร� องการไมให

เปนนายกฯ เกินแปดป เน� องจากบังคับใชชวงเปล่ียนผาน เพราะพล

เอกประยุทธเปนนายกฯ มาต้ังแตป  2557 ตอนท่ีรัฐธรรมนูญยังไม

ไดบังคับใช ตอมามีการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2560 ก็เกิดปญหา

วาการจํากัดวาระแปดปตามมาตรา 158 ตองนับรวมถึงระยะเวลาการ

เปนนายกฯ กอนหนาน้ันหรือไม ท่ีเปนปญหาท่ีไดมีการอภิปรายโตเถียง

กันวา เราจะตีความมาตรา 158 อยางไร  ท่ีก็มีแนวทางการตีความ

หลากหลายแนว โดยมีนักกฎหมาย ผูรู-ผูเช่ียวชาญ เสนอแนวทางการ

ตีความ ท่ีผมเองและนักกฎหมายหลายคนก็พยายามเสนอแนวทางการ

ตีความแบบปกติท่ีเราเขาใจกันโดยท่ัวไปในระบบกฎหมาย 

ดร.มุนินทร กลาวตอไปวา สําหรับหลักการทางกฎหมาย

หรือทฤษฎีการตีความกฎหมายมีอยูหลายทฤษฎี  แตทฤษฎีท่ี

ยอมรับกันโดยท่ัวไปในหมูนักนิติศาสตร ไมวาจะเปนนักนิติศาสตร

ในระบบกฎหมาย civil law ซ่ึงระบบกฎหมายไทยเปน civil law 

หรือนักนิติศาสตรในระบบกฎหมาย common law ของอังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา หรือระบบอ� น จะมีหลักการตีความท่ีเรียกกันวา 

“ตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย” ท่ีเปนแนวทางการตีความท่ี

เห็นรวมกันมากท่ีสุดวา “การตีความกฎหมายตามลายลักษณอักษร 

ควรตีความโดยคํานึงถึงเจตนารมณ ท่ีเปนการตีความท่ีสมเหตุสม

ผลท่ีสุด” เพราะเปนการคนหาวากฎหมายเร� องน้ันทําไมถึงเกิดข้ึนมา 

จะไดใชใหถูกตองสอดคลองกับท่ีมาและวัตถุประสงค 

...หากเรายอมรับตรงกันวา การตีความตามเจตนารมณคือ

การตีความท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตีความกฎหมายตามลายลักษณ

อักษร คําถามถัดไปคือเราจะไปหาเจตนารมณอยางไร จะคนหาจาก

ท่ีใด จุดน้ีนักนิติศาสตรเห็นคลายกันวาเจตนารมณกฎหมายมันไม

เทากับเจตนารมณของผูรางกฎหมายเสียทีเดียว เพราะก็มีคนบอกวา

หากอยากหาเจตนารมณของกฎหมาย เราควรไปถามผูรางกฎหมาย

ไหม เชนสมมุติวารัฐธรรมนูญฉบับป  2560 หากผูยกรางรัฐธรรมนูญ

เกือบท้ังหมดยังมีชีวิตอยู ก็ใชวิธีไปถามความเห็นเชนนัดประชุมผู

รางรัฐธรรมนูญ แลวให โหวตกันเลยวามีความเห็นอยางไร คิดวา

กฎหมายน้ีมีเจตนารมณอยางไร 

ดร.มุนินทร ยํ้าประเด็นน้ีไววา อยางไรก็ตามแนวทางดังกลาว

ไมเปนท่ียอมรับในการตีความกฎหมาย จะเห็นไดวาเราไมเคยไดยินวา

ใครเคยทําแบบน้ี เพราะเรามีหลักตรงกันอยูวาเจตนารมณของผูราง

ไมเทากับเจตนารมณของกฎหมาย แตเจตนารมณของผูรางจะเปน

เบาะแส เปนตัวบงช้ีวาเจตนารมณของกฎหมายอยูตรงไหน 

...โดยหากเรายอมรับวาเจตนารมณของผูราง เปนเบาะแสท่ี

สําคัญท่ีจะบงช้ีถึงเจตนารมณของกฎหมาย แลวเจตนารมณของผูราง

จะไปหาอยางไร จะไปหาโดยนัดประชุมกันมาแลวมีการถามกันเลย

ไหม คําตอบคือเราไมทํากันแบบน้ัน ท่ีนัดประชุมผูรางแลวถามความ

เห็น เพราะนักนิติศาสตรเวลาหาเจตนารมณของผูราง จะตองไปดูใน

รายงานการประชุม หรือบันทึกท่ีเขียนหรือบันทึกการสนทนา ถกเถียง

หรือพูดคุยกัน ในเร� องท่ีเปนประเด็นปญหาน้ัน ซ่ึงหากโชคดีก็อาจไป

คนพบวาปญหาน้ัน เคยถูกหยิบยกข้ึนมากอนแลวในการประชุมตอน

ท่ีรางกฎหมายกัน แลวมีการแสดงความเห็นไว โดยหากเราโชคดีแบบ

น้ัน เราก็จะไดเจอเจตนารมณหรือไดรูวาคนรางเขาคิดอยางไร 

...เหตุท่ีเราไมใชวิธีนัดประชุมคนรางท่ียังมีชีวิตแลวใชวิธีการ

ถาม มีเหตุผลเดียวเลยคือ ผูรางความคิดเห็นเปล่ียนไดตลอด คือ

มนุษยก็เปล่ียนไปตามเวลา สภาพแวดลอม ความชอบ ไมชอบ อยาง

มนุษยคนเดียวกัน หากถามเม� อสิบปท่ีแลว ณ เวลาท่ีราง ตอนท่ียังไม

เกิดปญหา ไมเกิดเหตุการณอะไรข้ึนมาเลย เชน อาจไมรูวา ใครจะ

อยาตีความตามอําเภอใจ

ยกเคสซุกหุนทักษิณเปนอุทาหรณ

-ความเห็นคือมองวา พลเอกประยุทธเปนนายกฯ หลัง 24 

สิงหาคมน้ีตอไปไมได?

ใชครับ หลัง 24 สิงหาคม เปนนายกรัฐมนตรีตอไมได  ท่ีก็

สอดคลองกับเจตนารมณของคนท่ีรางรัฐธรรมนูญน้ีข้ึนมา จากบันทึก

หลักการและเหตุผล และคําอธิบายรายมาตราของรัฐธรรมนูญ มัน

ก็เขียนไวชัดวาทําไมมาตรา  158 ถึงตองสรางเร� องน้ีข้ึนมา ก็เพราะ

เขาไมตองการใหนายกรัฐมนตรีอยูนานเกินไป พอไปดูรายงานการ

ประชุมก็สอดรับกันคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ, นายสุพจน ไขมุกด ก็เห็น

ตรงกันและสอดคลองกับบันทึกหลักการดังกลาวในการรางมาตรา 

158 ซ่ึงท้ังสองคนก็ตีความถูกตองทุกอยางจากบันทึกรายงานการ

ประชุมของ กรธ. รวมถึงบันทึกหลักการและเหตุผล มันจึงชัดเจน

มาก และตรงน้ันคือความเห็นท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดเพราะมันเกิดข้ึนในชวง

เวลาท่ียังไมมีใครรูวาพลเอกประยุทธจะอยูถึงก่ีป 

ดร.มุนินทร กลาวยํ้าวาถาเราใชหลักการตีความแบบท่ีเปน

ยอมรับกันโดยท่ัวไปในหมูนักนิติศาสตร ผลก็คือพลเอกประยุทธจะ

อยูเปนนายกรัฐมนตรีไดจนถึง 24  สิงหาคม 2565 มันชัดเจนมาก

เพราะโชคดีมากท่ีเร� องน้ี กรธ.เคยคุยกันมากอนแลว และส่ิงน้ีชัดเจน

ท่ีสุดในการบงบอกถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 เรา

จึงมองไมเห็นทางอ� นในการตีความ และเราเช� อวาความคิดเห็นและ

การอธิบายท้ังหลายในเร� องน้ีท่ีออกมา เปนความพยายามท่ีจะตออายุ

ใหพลเอกประยุทธ ซ่ึงมันก็คือการทําลายหลักนิติศาสตร ซ่ึงเรากังวล

วามันจะนําไปสู หลักการตีความตามอําเภอใจ คือตอใหกฎหมาย

และเจตนารมณมันจะชัดเจนขนาดไหน แตนักกฎหมายก็สามารถหา

แนวทางการตีความเพ� อใหเกิดผลอยางท่ีตองการไดเสมอ ท่ีจะเปน

เร� องอันตรายมาก เพราะสุดทายแลว การมีกฎหมายแบบลายลักษณ

อักษรหรือการเขียนกฎหมายใหชัดเจนขนาดไหน สุดทายมันก็จะไมมี

ความสําคัญ เพราะข้ึนอยูกับการตีความตามอําเภอใจของคนท่ีตีความ

วาอยากจะตีความอยางไร 

...ในทางการเมืองผมคิดวาเราควรจะหยุดเสียที ในเร� องความ

พยายามจะหาความชอบธรรมมาชวยคนท่ีเราชอบ ผมยกตัวอยางเชน

ตอน คดีซุกหุน (ทักษิณ ชินวัตร  โอนหุนใหคนใช-คนขับรถ) ตอนน้ัน

คนชอบเขาเยอะมาก  แมกระท่ังอดีตตุลาการท้ังหลาย ผูหลักผูใหญ

เขาชอบ ทุกคนพยายามหาคําอธิบาย หาความชอบธรรม มาอธิบายวา

มันไมผิดกฎหมายอยางไร ผมจําไดวาคุณประเสริฐ นาสกุล  ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญเวลาน้ัน ก็เขียนคําวินิจฉัยสวนตนไวชัดในฐานะ

ตุลาการเสียงขางนอย ท่ีก็กลาหาญมากในเวลาน้ันและเขียนไวดีมาก 

ซ่ึงคดีน้ันคือประสบการณท่ีตามกฎหมายก็เห็นกันชัดๆ นักกฎหมายก็

เห็นกันชัดๆ วาตองตีความอยางไร แตมีความพยายามหาคําอธิบายมา

เพ� อไมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายเขียนไวอยางชัดเจน สุดทายก็รอด แลว

ก็ตามมาดวยวิกฤตทางการเมืองมากมาย ผมไมไดหมายความวาตอง

กําจัดคุณทักษิณ แตถาเราปดช� อไววาเปนใคร แลวก็วาไปตามกฎหมาย

วากฎหมายน้ีควรมีเจตนารมณอยางไร มันก็ชัดเจนมาก 

ผมถึงบอกวาเราตองดูบันทึกรายงานการประชุมของ กรธ. 

เพราะเวลาน้ัน ความคิดมันบริสุทธ์ิท่ีสุด มันไมเจือปน  แมตอนน้ัน

จะรูแลววานายกฯ คือพลเอกประยุทธ แลวก็มีแนวโนมจะอยูตอไป 

แตตอนน้ันก็ไมรูไดวาพลเอกประยุทธจะอยูไดนานแคไหน ส่ิงท่ีเขา

พูดและคิดกันตอนน้ัน คิดบนฐานท่ีบริสุทธ์ิใจ มันควรจะเปนแบบน้ัน 

แบบน้ีตามหลักการ เราจึงจําเปนตองยืนยันวาหลักนิติศาสตรท่ีถูก

ตองควรเปนแบบน้ี 

ถาอธิบายไมได ‘ประยุทธ’ อยูตอ

จะเกิดวิกฤตศรัทธาศาล รธน.

 -คํารองคดีพลเอกประยุทธ จะเปนบทพิสูจนศรัทธาความ

เช� อม่ันของประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญ ในเร� องหลักนิติธรรมของ

ศาลรัฐธรรมนูญชุดปจจุบันหรือไม?

คิดวาเปนเร� องใหญเร� องหน่ึงท่ีศาลรัฐธรรมนูญเคยเผชิญมา 

ดวยเหตุผลท่ีวาแนวทางการตีความรัฐธรรมนูญ มันชัดเจนมากและ

ผลการตีความ ถาใชหลักการตีความโดยปกติท่ัวไป ท่ีนักกฎหมายเห็น

วาสมเหตุสมผลท่ีสุด ผลก็จะเปนแบบท่ีผมบอกขางตน ซ่ึงหากศาล

เห็นตาง โดยท่ีศาลไมสามารถใหเหตุผลท่ีมันหนักแน�นกวาได ก็จะ

เกิดวิกฤตศรัทธา ก็จะเห็นไดชัดเจนวาศาลกําลังชวยพลเอกประยุทธ

อยูใชหรือไม อะไรแบบน้ี ผมคิดวาเปนความทาทาย คืออันน้ีไมได

หมายความวาศาลตองตัดสินเหมือนกับท่ีเราแสดงความเห็น คือหาก

ศาลวินิจฉัยท่ีแตกตาง  ศาลก็ตองมีคําอธิบายท่ีมีนํ้าหนักมาหักลาง

ได ท่ีผมก็ยังมองไมออกวาจะมีเหตุผลอะไรท่ีมันจะมีนํ้าหนักไปกวาน้ี  

เพราะมันชัดเจนมาก ผมมองไมเห็นทางอ� นท่ีจะตีความไปทางอ� น   

ผมคิดวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกคดี เปนคดีท่ีกอให

เกิดผลทางการเมืองอยูแลว รวมถึงทําใหเกิดความคิดเห็นท่ีแตกตาง

หลากหลาย เพียงแตวาคํารองคดีไหนท่ีศาลวินิจฉัยคานสายตาคน

ดูคือนักนิติศาสตร ท่ีเร� องน้ีไมน�าจะมีอภินิหารทางกฎหมายในแงท่ี

วา มันไมสามารถมีผลเปนอยางอ� นได หากใชหลักกฎหมายแบบปกติ

ท่ัวไปท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป แตถามันเปนอยางอ� นได ก็แสดงวา

ตองมีอภินิหารทางกฎหมายบางอยาง ผมคิดไปในแนวทางน้ันวาหาก

ศาลวินิจฉัยออกมาท่ีแตกตางก็เปนเร� องอภินิหารทางกฎหมาย แตก็ไม

แน� ก็ไมอยากพูดดักศาลรัฐธรรมนูญ ก็อยากใหทานไดตัดสินคดีอยาง

รอบคอบ 

“ท่ีผานมาก็จะสังเกตไดวา ศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกวิพากษ

วิจารณเยอะในหลายคดี ในสิบคดีมีสักแปดคดีถูกวิจารณ ท่ีเหลืออีก

สองคดีคนก็อาจช� นชม เห็นดวย ในบรรดาองคกรอิสระของรัฐ ศาล

รัฐธรรมนูญตนทุนไมไดสูงมากนัก หากศาลวินิจฉัยใหถูกตอง ตรงไป

ตรงมาในคดีใหญขนาดน้ี ใชความกลาหาญ  เช� อวาน�าจะทําใหความ

เช� อม่ันศรัทธาถูกฟนฟูข้ึนมาระดับหน่ึง แตไมรูวาจะมากแคไหน”

ผมยังเช� อวาศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามหลักนิติศาสตรใน

คํารองคร้ังน้ี ผมคอนขางม่ันใจมาก ท่ีม่ันใจเพราะผมมองวาศาล

รัฐธรรมนูญทราบดีอยูแลววา การคนหาเจตนารมณของกฎหมายตอง

คนหาอยางไร อยางท่ีผมบอก วิธีการตีความอยางท่ีผมบอก เปนวิธี

การตีความท่ีรูกันโดยท่ัวไปในหมูนักนิติศาสตร และผมก็เช� อวาศาล

จะตัดสินตามหลักการกฎหมายปกติท่ัวไป และจะเกิดผลอยางท่ีวา

คือ พลเอกประยุทธตองพนจากตําแหน�งเพราะอยูครบแปดปวันท่ี 24 

สิงหาคมน้ี แตหากศาลตัดสินแตกตางไปจากน้ี ผมก็รออานคําวินิจฉัย

กลางวาศาลจะใหเหตุผลอยางไร จะมีอภินิหารทางกฎหมายหรือจะมี

หลัก-ทฤษฎีอะไร ท่ีนักนิติศาสตรอยางพวกเรายังไมรูอีก แตศาลรู แต

พวกเราไมรู ซ่ึงผมคิดวาไมน�าจะมี. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

เปนนายกรัฐมนตรี หรือ ไมรูวาพลเอกประยุทธจะอยูไดจนถึงแปด

ปหรือไม เพราะอาจคิดวาพลเอกประยุทธอยูแคแปดปก็เกงแลว ไม

น�าจะอยูถึง ก็ล็อกไวแปดป “ หรือใหเวลาผานไปอีกแปดป แลวเรา

ลองถามคนเดียวกันโดยท่ีสถานการณมันเปล่ียนไปแลว คราวน้ีพล

เอกประยุทธอยูในตําแหน�ง มันเปนไปไดเหมือนกันท่ีคนรางคนน้ัน 

อาจแสดงความเห็นไมเหมือนเดิม คือมนุษยเปล่ียนความเห็นไปได

ตลอดตามสถานการณ ตามเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป น่ีคือเหตุผลท่ีเรา

ตองดูเจตนารมณของคนรางวาเขาคุยอะไรกันตอนราง เราไมมาถาม

ทีหลัง แตเราตองไปดูตอนท่ีเขาราง วาเขาคุยอะไรกัน เขาคิดอยางไร

ตอนราง 

“รายงานการประชุมของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญคือ

ส่ิงท่ีบันทึก ขอคิดเห็นและเจตนารมณของคนท่ีรางรัฐธรรมนูญ ท่ี

แมนยํา ถูกตองท่ีสุด ณ จุดเวลาน้ัน ท่ีเราตองดู ณ จุดเวลาน้ันอยาง

เดียวเทาน้ัน เพราะเปนจุดเวลาท่ียังไมถูกเจือปนไปดวยสถานการณ

ท่ีมันเปล่ียนแปลงไป”

...โชคดีมากท่ีรายงานการประชุมของ กรธ. มีการหยิบยก

ปญหาน้ีมาตรา 158 ท่ีเรากําลังเจอกันไวกอนแลว  โดยคนท่ีหยิบยก

ข้ึนมาก็คือประธาน กรธ. คุณมีชัย ฤชุพันธุ ท่ีหยิบยกข้ึนมาถามในท่ี

ประชุม กรธ.เอง แลวคุณสุพจน ไขมุกด รองประธาน กรธ. ก็แสดง

ความคิดเห็นในเชิงเห็นดวยกับประธาน ซ่ึงท่ีบันทึกไวมีสองคนท่ีแสดง

ความคิดเห็น ท่ีก็เพียงพอแลวท่ีไดขอสรุปวามันเคยมีการหยิบยกข้ึน

มา โดยสองคนท่ีแสดงความเห็นก็ไปในทางเดียวกัน  โดย กรธ.คนอ� น

ไมไดแสดงความคิดเห็นเลย 

...แตก็มีคนแยงวา ความเห็นดังกลาวไมใชมติของ กรธ. ซ่ึงนัก

นิติศาสตรท่ีคุนเคยกับการรางกฎหมายดี อยางผม ก็เช่ียวชาญหรือคุน

เคยกับการอานรายงานการประชุมของกรรมการผูรางกฎหมายตางๆ 

พบวาการรางกฎหมาย จะไมมีมติ ตราบใดท่ีกฎหมายไมไดบังคับวา

ใหตองมีมติเร� องใดเร� องหน่ึง โดยสวนใหญท่ีเจอมากสุด จะเปนการ

หยิบยกปญหาข้ึนมาในการตีความ เชนหากกําลังรางมาตราอะไรอยู 

แลวเจอปญหาวาถอยคําน้ีไมชัดเจน หรือเกรงวาจะมีการตีความไปได

หลายอยางหรือไม คนท่ีรางกฎหมายก็จะหยิบยกเร� องแบบน้ีมาพูดคุย

ถกเถียงกัน แลวก็เสนอความเห็นกัน 

...ยกตัวอยางเชน คนหน่ึงอาจบอกวา ผมเสนอแบบน้ีตอง

ตีความแบบ A แตอีกคนหากไมเห็นดวย ก็จะแสดงความเห็นแลว

บอกวาไมเห็นดวย แตควรตีความแบบ B  โดยหากคนอ� น หาก

ไมแสดงความคิดเห็นออกมาท่ีแตกตาง อยางคนท่ีศึกษารายงาน

การประชุมของกรรมการท่ีรางกฎหมาย จะเขาใจวากรรมการราง

รัฐธรรมนูญไมไดเห็นแตกตางไปจากประธานกับรองประธาน กรธ. 

เพราะถาเห็นแตกตางก็ตองแสดงความคิดเห็นเพ� อใหมีการบันทึกไว 

โดยจากบันทึกรายงานการประชุมของ กรธ.ท่ีพิจารณาประเด็นปญหา

ท่ีคุยกัน (มาตรา 158) มาเปดดู พบวามีแคประธานกับรองประธาน 

กรธ.แสดงความคิดเห็นไว โดยท่ีกรรมการ กรธ.คนอ� นไมไดมีขอ

คัดคานเลย เราก็อาจเรียกไดวาเปนการ 

“เห็นดวยกันแบบฉันทานุมัติ เปน consensus ในหมูของผู

รางรัฐธรรมนูญ ไมมีใครโตแยง”

เพราะฉะน้ันแลว เราอานตรงน้ันเราก็จะเขาใจแบบน้ัน ก็ตอง

บอกวา กรธ.ท่ีนําความเห็นโดยประธาน กรธ.กับรองประธาน กรธ. 

ก็คือ “การนับวาระแปดปของพลเอกประยุทธตองนับรวมระยะ

เวลาต้ังแตท่ีรับตําแหน�งนายกรัฐมนตรีคร้ังแรกเม� อ 24 สิงหาคม 

ป 2557 ก็ตองนับต้ังแตวันน้ัน และเม� อนับมาแปดปก็จะครบแปดป

ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 และตองถือวาจะพนจากตําแหน�ง 25 

สิงหาคม 2565”

ส่ิงท่ีกลาวท้ังหมดคือวิธีการตีความท่ีเปนสเตป ท่ีไมใชแค

รัฐธรรมนูญ แตกฎหมายอ� น หลักในการตีความก็ไมตางกัน ซ่ึงกรณี

ของมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญเม� อ กรธ.เคยมีการพูดคุยกันมากอน

แลว บันทึกกันไว แลวจะมีพยานหลักฐานอะไรท่ีมีนํ้าหนักมากไปกวา

ส่ิงท่ีบันทึกไว ณ เวลาน้ันอีก  

ดร.มุนินทร ยํ้าวา โดยสวนตัวมองวาเร� องน้ีมันชัดเจนมาก 

โดยหากเราไมไดมองประเด็นวาเปนพลเอกประยุทธ แตมองวาเปน

กฎหมายอะไรสักฉบับ เวลาเราจะตีความ เราจะตีความอยางไร มันก็

ตองตีความแบบน้ี แลวผลก็ตองเปนแบบน้ี มันไมสามารถจะตีความ

เปนอยางอ� นได เพราะเปนการตีความกฎหมายแบบลายลักษณอักษร

ท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุด และมันยากมากท่ีพยายามจะมาใชหลักหรือ

ทฤษฎีอ� น เพราะดูแคมาตรา 264 มันก็ชัดเจนแลวท่ีบัญญัติวา “ให

คณะรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูกอนใหถือวาเปนคณะรัฐมนตรี ภาย

ใตรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใชเม� อป 2560” เพราะฉะน้ันแลวพลเอก

ประยุทธก็ถือเปนนายกรัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญป 2560 เพราะ

มาตรา  264 ใหยอนไปถึงชวงเวลากอนหนาประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ป 2560 ดวย ท่ีถือวาเปนนายกรัฐมนตรีและมีคณะรัฐมนตรีอยูกอน

หนาน้ัน แตประเด็นมาตรา 264 ไมสําคัญเทากับหลักการคนหา

เจตนารมณของกฎหมายอยางท่ีบอก เพราะส่ิงน้ีคือหลักการท่ีเปนท่ี

ยอมรับกันโดยท่ัวไป 

...ท่ีผานมาอาจมีบางคนแยงวา เราไมสามารถตรากฎหมายข้ึน

มาโดยมีโทษกับบุคคลยอนหลังได ท่ีก็เปนหลักหน่ึงในทางนิติศาสตร

และเปนหลักสําคัญมาก เพราะเปนเร� องการประกันหลัก สิทธิ

เสรีภาพของประชาชน คือหากวันน้ีเขาทําอะไรลงไปแลวกฎหมายยัง

ไมไดบัญญัติใหเปนความผิดหรือบัญญัติบทลงโทษไว อยูๆ  วันรุงข้ึนรัฐ

จะออกกฎหมายมาแลวบอกวา การกระทําเม� อวานท่ีทําไปเปนความ

ผิด ตองถูกลงโทษ แบบน้ีไมได เพราะเวลาท่ีเขาทํายังไมมีกฎหมาย

บอกวาเปนเร� องการกระทําความผิด หรือวารัฐจะออกกฎหมายมา

เพ� อจํากัดสิทธิเขายอนหลังไมได ซ่ึงกรณีของพลเอกประยุทธมันไมใช

กรณีตามหลักน้ี  เพราะหลักน้ีเปนหลักท่ีใชกับความสัมพันธระหวาง

ฝายหน่ึงเปนรัฐและอีกฝายคือประชาชน เปนบุคคลธรรมดาท่ีถูก

ละเมิดสิทธิ 

...รัฐก็คือฝายท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐ เชน อํานาจจากฝาย

รัฐสภา หรือจากฝายบริหาร ออกกฎหมายมาลงโทษ หรือจํากัดสิทธิ 

ลดสิทธิประโยชนตางๆ แตกรณีของการนับวาระการดํารงตําแหน�ง

นายกฯ มันไมใชการออกกฎหมายมายอนหลังเพ� อลงโทษพลเอก

ประยุทธ แตเปนเร� องกรณีภายในฝายบริหารเองคือนายกรัฐมนตรี

ท่ีเปนตําแหน�งในฝายบริหารควรจะมีระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง

เทาใด มันไมใชเร� องท่ีรัฐออกกฎหมายยอนหลังมาเอาผิดกับบุคคล

 แตกรณีน้ีเปนเร� องภายในของฝายบริหารเองท่ีพลเอกประยุทธ

เปนนายกรัฐมนตรี โดยตัวนายกรัฐมนตรีก็คือผูแทนของรัฐ ท่ีก็คือ 

“ตัวรัฐ” คือเปนเร� องของรัฐลวนๆ  เพราะมีคูกรณีฝายเดียวคือรัฐ 

ไมมีคูกรณีอ� น  ซ่ึงพลเอกประยุทธคือสวนหน่ึงของรัฐ ในฐานะนายก

รัฐมนตรี เรากําลังพิจารณาวาพลเอกประยุทธในฐานะเปนตัวแทน

ของรัฐ ควรจะสามารถเปนตัวแทนไดยาวนานแคไหน ทําใหหลักการ

ตีความตองตีความอีกแบบหน่ึง 

...หลักการตีความตามหลักกฎหมายมหาชนเวลาจะตีความ

วา รัฐควรมีอํานาจแคไหน ถากรณีมีขอสงสัย ตองตีความไปในทาง 

จํากัดอํานาจกอนท่ีจะตีความในทางขยายอํานาจ เพราะตามหลัก

กฎหมายปกครอง ฝายปกครองมีอํานาจ เปนเจาหนาท่ีรัฐหรือใช

อํานาจรัฐไดก็ตอเม� อกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจง ถาเราตีความ

ไปในทางจํากัดอํานาจ มันจะเปนประโยชนกับประชาชนมากกวา เรา

ไมสามารถไปถือเอาวาพลเอกประยุทธเปนประชาชนปกติ แลวตอน

น้ีรัฐธรรมนูญกําลังยอนหลังเพ� อเอาผิดพลเอกประยุทธ มันไมใชแบบ

น้ัน พลเอกประยุทธคือสวนหน่ึงของรัฐ คําถามคือสวนหน่ึงของรัฐ 

อวัยวะหน่ึงของรัฐ คนน้ีจะมาทําหนาท่ีอวัยวะหรือสวนหน่ึงของรัฐได

ยาวนานแคไหน มันเปนเร� องกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองแทๆ  

มันไมใชเร� องการยอนหลังไปเอาผิดใคร  

คํารองคดีแปดป-พลเอกประยุทธ 

‘ศาล รธน.’ อยาใหเกิดวิกฤตศรัทธา 

ระบบรัฐสภากับการจํากัดวาระของผูนําฝายบริหาร 

ก

ศาล รธน.ตนทุนไมไดสูงมากนัก หากศาลวินิจฉัยใหถูกตอง 

ตรงไปตรงมา ในคดีใหญขนาดนี้ ใชความกลาหาญ เช� อวา

น�าจะทําใหความเช� อมั่นศรัทธาถูกฟนฟูขึ้นมาระดับหนึ่ง



ในปจจุบัน มีสถานที่ที่ไดรับการ

ขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด       

ในประเทศไทย ประจําป 2565 จํานวน  

12 แหง ประกอบดวย

อุทยานทองฟามืด

1.อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 

จ.เชียงใหม 

2.อุทยานแหงชาติผาแตม 

จ.อุบลราชธานี 

3.เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว-

ทุงกระมัง จ.ชัยภูมิ 

4.อุทยานแหงชาติปาหินงาม 

จ.ชัยภูมิ 

5.อุทยานแหงชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ 

เขตชุมชนอนุรักษทองฟามืด

6.ชุมชนออนใต อ.สันกําแพง 

จ.เชียงใหม 

เขตอนุรักษทองฟามืดสวนบุคคล

7.ไรองุนไวน อัลซิตินี่ อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา 

8.โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ เขาใหญ 

จ.นครราชสีมา 

9.สนามมวกเหล็ก เอทีวี อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา

10.บานไรยายชะพลู อ.มวกเหล็ก 

จ.สระบุรี 

11.เดอะเปยโน รีสอรท อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา 

12.ไรองุนไวนกราน-มอนเต 

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

สวนเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่

ชานเมือง ประเทศไทยในปจจุบัน (ป 2565) 

ยังไมมีพื้นที่ ไดรับการขึ้นทะเบียน 

สําหรับผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม

สามารถสมัครเพ� อขอรับการขึ้นทะเบียน

เปนเขตอนุรักษทองฟามืดในประเทศไทย

ไดท่ี https://darksky.narit.or.th/ หรือผูสนใจ                                           

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ททท.       

TAT Contact Center 1672

เปดเสนทางทองเที่ยว ‘ชวนเธอ ไปชมดาว’ 

สงมอบประสบการณเที่ยวแบบใหมยามค่ําคืน

ารทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) รวมกับสถาบันวิจัย

ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการ

มหาชน) (สดร.) ชวนทองเที่ยวเชิงเรียนรู                                              

ดานดาราศาสตร (Dark Sky Tourism) 

แนะนําเสนทางทองเที่ยวดูดาวทั่วทุก

ภูมิภาคของไทย ภายใตแนวคิด “Amazing 

Dark Sky in Thailand” พรอมประกาศ 

12 พ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปน

เขตอนุรักษทองฟามืดในประเทศไทย และ                                        

เปดตัวคูมือทองเท่ียว “ชวนเธอ ไปชมดาว”                                          

เพ� อกระตุนการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ 

นายสมชาย ชมภูนอย ผูอํานวยการ

ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. 

กลาวถึงโครงการ Amazing Dark Sky     

in Thailand  วาเกิดจากการบูรณาการ 

ความรวมมือระหวาง ททท. โดยนาย   

ยุทธศักด์ิ สุภสร ผูวาการ ททท. และสถาบัน 

วิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ สดร. เพ� อสงมอบประสบการณใหม                                            

ใหแกนักเดินทางผานการทองเท่ียวเชิงเรียนรู                

ดานดาราศาสตร (Dark Sky Tourism) 

ตอบรับแนวโนมการทองเท่ียวแบบวิถีปกติใหม 

(New Normal) และพฤติกรรมของนักเดินทาง                               

ในยุค Social Distancing ซึ่งตองการพื้นที่

พักผอนที่สรางความสุขใกลตัวไดงายๆ 

ทามกลางธรรมชาติ

ททท. จึงนําเสนอแหลงทองเที่ยวใน 

5 ภูมิภาคของประเทศไทย ภายใตแนวคิด 

“Amazing Dark Sky in Thailand” พรอมกับ                                            

เปดตัวคูมือการทองเที่ยว “ชวนเธอ      

ไปชมดาว” เพ� อสรางความประทับใจ                    

ในเร� องราวของแหลงทองเที่ยววิถีใหม 

ใสใจสิ่งแวดลอม ผานเสนทางทองเที่ยว

และแหลงทองเที่ยวเพ� อการดูดาว โดย

อางอิงขอมูลเชิงดาราศาสตรมากําหนด     

เสนทางทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความพรอม

ในการรองรับนักทองเที่ยวรูปแบบใหม    

ไมวาจะเปนสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ

การมีวิทยากรผูใหความรูและคําแนะนํา

เร� องดวงดาวบนทองฟา

โครงการดังกลาว คาดวาจะชวยเพ่ิม

สัดสวนนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ โดยการ

เขาถึงกลุมเปาหมายดวยวิธีการทําการตลาด                                           

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

มองเมืองมองเมือง

เขตอนุรักษทองฟามืดสวนบุคคล ไรองุนไวน อัลซิตินี่ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

E-Book คูมือทองเที่ยว ชวนเธอไปดูดาว และคูมือนักดูดาว

เขตอนุรักษทองฟามืดสวนบุคคล ไรองุนไวนกราน-มอนเต อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เขตอุทยานทองฟามืด อุทยานแหงชาติผาแตม จ.อุบลราชธานี 

เขตอนุรักษทองฟามืดสวนบุคคล โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ เขาใหญ เขตอุทยานทองฟามืด อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง จ.เชียงใหม 

เขตอุทยานทองฟามืด เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว-ทุงกระมัง จ.ชัยภูมิ 

 ชุมชนออนใต  อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม เขตชุมชนอนุรักษทองฟามืด

ก

สรณะ รายงาน

แบบเฉพาะ ผานการสรางคุณคา

ประสบการณที่แตกตางตลอดการเดินทาง 

ใหแกกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ 

(Hyper Personalization) กลาวคือ เปนกลุม                                        

ผูช� นชอบการดูดาวและดาราศาสตร ตองการ

ชมปรากฏการณดาราศาสตรสําคัญท่ีเกิดข้ึน

ไมบอยครั้ง เชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา 

ฝนดาวตก หรือชมความสวยงามของ   

กลุมดาวจักรราศีที่ปรากฏบนทองฟา   

แตกตางกันในแตละเดือน 

นอกจากความสวยงามน�าต� นตาต� นใจ               

ของทองฟาในยามคํ่าคืนบริเวณสถานท่ีดูดาว

ท่ัวทุกภูมิภาคของเมืองไทยแลว นักทองเท่ียว

ยังจะไดสนุกสนานไปกับกิจกรรมท่ีสอดแทรก

ความรูดานดาราศาสตร ที่จะชวยกระตุน

ใหเกิดความตองการเดินทางทองเที่ยว   

เช� อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียงอ� นๆ 

อีกดวย

สําหรับโครงการ Dark Sky in Thailand 

หรือเขตอนุรักษทองฟามืดในประเทศไทย 

ททท. รวมดําเนินการกับ สดร. ต้ังแตป 2563 

โดยมีวัตถุประสงคเพ� อรณรงคใหสังคม

ตระหนักรูถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสง 

และเพ� ออนุรักษความมืดของทองฟายามคํ่าคืน

ผานการจัดตั้งเขตอนุรักษทองฟามืด 

โดยสถานที่ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียน

ในแตละประเภทจะตองมีความมืดของ

ทองฟาที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการ 

แสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ ปราศจาก

แสงรบกวน เปนพื้นที่เปดโลง สามารถ

สังเกตทองฟาได โดยรอบ มองเห็นดาวเหนือ

และวัตถุทองฟาเดนๆ ไดดวยตาเปลา รวมถึง

มีบุคลากรในพื้นที่ที่สามารถใหความรูทาง

ดาราศาสตรเบื้องตนแกนักทองเที่ยวได 

และมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูมาใช                                                   

บริการ เชน เสนทางคมนาคม หองนํ้า ท่ีพัก 

รานอาหาร เปนตน

ทั้งนี้ ในป 2565 ไดมีการจัดพิธี         

มอบโลและขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษทองฟา

มืดในประเทศไทยขึ้นเปนปแรก ภายใต                                      

แคมเปญ “Amazing Dark Sky in Thailand” 

โดยมีสถานที่ที่ไดรับการรับรองใหขึ้น

ทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืดใน

ประเทศไทยจํานวน 12 แหง มีระยะเวลา

การข้ึนทะเบียนรวม 3 ป นับเปนพ้ืนท่ีนํารอง

ปลุกกระแสความสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร

ที่จะนํามาใชเปนจุดขายในการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค สงเสริม 

ประชาสัมพันธเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

แกผูที่สนใจ มีกิจกรรมที่สามารถเผยแพร 

และสรางความตระหนักถึงผลกระทบของ

มลภาวะทางแสงใหแกผูมาใชบริการ

4.เขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่                  

ชานเมือง (Dark Sky Suburbs) คือเขต

อนุรักษทองฟามืดในพื้นที่ชานเมือง มี

ลักษณะเปนลานโลง สามารถจัดกิจกรรม

การสังเกตการณทองฟาได โดยรอบ มีการใช                                                

แสงสวางอยางระมัดระวัง เหมาะสมตอ

การใชงาน มีความปลอดภัยและสิ่งอํานวย

ความสะดวกแกผูที่มาใชบริการ

ดาราศาสตรใหกับกลุมนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย

และชาวตางชาติ และเปนสถานที่ถายภาพ

สําหรับกลุมนักดาราศาสตรสมัครเลน

สําหรับเขตอนุรักษทองฟามืดใน

ประเทศไทย แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก

1.อุทยานทองฟามืด (Dark Sky Park) 

คือเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่อุทยาน

แหงชาติ ที่รักษาและสงวนทองฟาในเวลา

กลางคืนใหมีความมืดที่เหมาะสม ดวยวิธี

การใชแสงสวางอยางระมัดระวัง เหมาะสม

ตอการใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง              

และรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ

การอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ

ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ ที่สงผลกระทบตอ

สัตวปา ระบบนิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน 

อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว

เชิงอนุรักษและเชิงดาราศาสตรใหแกผู

สนใจ

2.เขตชุมชนอนุรักษทองฟามืด 

(Dark Sky Communities) คือเขตอนุรักษ

ทองฟามืดในพื้นที่ชุมชน หมูบาน เทศบาล 

ตําบล ที่รักษาและสงวนทองฟาในเวลา

กลางคืนใหมีความมืดที่เหมาะสม ภายใต

ความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน 

ดวยวิธีการใชแสงสวางอยางระมัดระวัง 

เพ� อสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ และเชิงดาราศาสตร ท่ีชวยเผยแพร

และสรางความตระหนักถึงผลกระทบ

ของมลภาวะทางแสงแกประชาชน อาทิ 

บริเวณอางเก็บน้ํา เข� อน สวนสาธารณะ

3.เขตอนุรักษทองฟามืดสวนบุคคล           

(Dark Sky Properties) คือเขตอนุรักษ

ทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล เชน รีสอรต 

โรงแรม ฟารม ศูนยการเรียนรู ฯลฯ ท่ีรักษา

และสงวนทองฟาในเวลากลางคืนใหมี                                     

ความมืดท่ีเหมาะสม ดวยวิธีการใชแสงสวาง

อยางระมัดระวัง เหมาะสมตอการใชงาน 

ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง มีความ

ปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
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